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เสด็จฯพระราชทานน้ําหลวงสรงศพสมเด็จวันรัต
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Bloomberg ครั้งที่ 7 (7th Bloomberg ASEAN Business Summit) โดยออกอากาศผานระบบ live stream ของสํานักขาว Bloomberg
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‘บ๊ิกตู’แยมชวยคาครองชีพ

บัตรคนจน-รานคนละคร่ึง

‘อภิชัย’ทิ้งปชป.ซบลุงปอม

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” แยมใกลเคาะมาตร 

การลดคาครองชีพ คนถือบัตรสวัสดิการแหง

รัฐ-รานคาคนละครึ่ง-จยย.รับจางเตรียมเฮ! 

ย้ําตรึงดีเซล 30 บาทใหนานที่สุด วอนผู

ประกอบการสินคาอุปโภคบริโภคหั่นกําไร

ชวยผานวิกฤต 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 16 มีนา                                          

คม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ                                                    

มนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณถึง

มาตรการชวยเหลือประชาชนในชวงวิกฤต

รัสเซีย-ยูเครนวา   ในเร� องของนํ้ามันพยายาม

จะตรึงราคาน้ํามันดีเซลไมใหเกิน 30 บาท

ตอลิตรตรงนี้ ไปกอน ซึ่งในชวงที่ผานมาได                                                               

ใชกองทุนน้ํามันที่ติดลบอยูในปจจุบัน ตอง 

หาเงินจากตรงอ� นมาเติมในสวนนี้ ทั้งนี้รัฐ                                                             

บาลจะตองพิจารณาสถานการณราคานํ้ามัน 

และตองกําหนดมาตรการตอไป 

แจงวัฒนะ • ยธ.จัดใหญคดี “แตงโม” ตั้ง 

15 บิ๊ก คกก.ตรวจพิสูจนรวมแพทยนิติเวช 

3 รพ.ดัง บอรดนิติวิทยไฟเขียวผาพิสูจน

ซ้ําบายสอง 17 มี.ค. ดานทนายกฤษณะยัง

สงสัยผลชันสูตรหลายประเด็น “รอยไหม

บริเวณหนาอก-ศีรษะ-บาดแผลตนขาขวา” 

ที่กระทรวงยุติธรรม เม� อวันที่  16 

มีนาคม นายกฤษณะ ศรีบุญพิมพสวย ทนาย                                                       

ความผูไดรับมอบอํานาจจากนางภนิดา ศิระ

ยุทธโยธิน มารดาของ “แตงโม” น.ส.ภัทร

ธิดา หรือนิดา พัชรวีระพงษ อดีตดารา

สาวที่พลัดตกเรือสปดโบตเสียชีวิต  เขาพบ

วาที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารียรัตน เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หลังจาก                                                             

ไดย� นหนังสือรองขอใหสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

กระทรวงยุติธรรม ผาชันสูตรศพรอบ 2 

หลังมีขอสงสัยผลชันสูตรหลายประเด็น เชน 

รอยไหมบริเวณหนาอก ลักษณะฟน ศีรษะ

มีรอยกระแทกหรือไม บาดแผลตนขาขวา

กรุงเทพฯ • “สมศักดิ์” สวน “บิ๊กปอม” 

คานยุบสภา ยันตองอยูครบเทอม ปชป.เลือด                                                     

ไหลออกสองคนรวด “เสี่ยโต” ไมรวมสังฆ 

กรรม “ธรรมนัส” หอบถุงเงินเขา พปชร. 

“ประวิตร” นัดถก กก.บห.ดวน จอเติม 4 

ตําแหน�งที่วาง พท. “เปดตัว “อุงอิ๊ง” แคน

ดิเดตนายกฯ กลางเมืองหลวงเสื้อแดงอีสาน 

20 มี.ค. “สาธิต” เตือน กม.ลูกโดนคว่ํา    

นายกฯ ตองออกเปน พ.ร.ก.      

เม� อวันที่ 16 มี.ค. นายสมศักดิ์ เทพ

สุทิน รมว.ยุติธรรม และที่ปรึกษาหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ ใหสัมภาษณถึงกรณี

ที่ออกมาระบุวาการยุบสภาในชวงหลังการ

ประชุมเอเปกเปนชวงเวลาที่ ไมเหมาะสม

วา เพราะการบริหารงานของรัฐบาลจะครบ

เทอมอยูแลวในเดือน มี.ค.2566 และหลัง

การประชุมเอเปกก็ใกลชวงเวลาดังกลาว

ผูส� อขาวถามวา การแสดงความเห็น

ดังกลาวจะไมคานกับสิ่งที่ พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

กรุงเทพฯ • ในหลวงและพระราชินี เสด็จฯ 

พระราชทานน้ําหลวงสรงศพสมเด็จพระ

วันรัต 17 มี.ค. พระธรรมศากยวงศวิสุทธิ์

เผยอดีตเจาอาวาสวัดบวรฯ อุปถัมภพุทธ

ศาสนาในเร� องการศึกษา  แมนทั้งหลักธรรม                                                            

และพระวินัย วัตรปฏิบัติของทานสะทอนหลัก

ธรรมตอประชาชนได

ตามที่สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาส

วัดบวรนิเวศวิหาร อาพาธดวยโรคมะเร็ง

ถุงน้ําดี ไดรับการรักษาอยางตอเน� อง ณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  

ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 และเม� อวันท่ี                                                               

15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.22 น. 

สมเด็จพระวันรัตไดมรณภาพดวยอาการ

สงบนั้น

เม� อวันที่ 16 มีนาคม นายสิปปบวร 

แกวงาม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธ

ศาสนาแหงชาติ (พศ.) กลาววา ขณะนี้ทาง 

พศ.ไดทําหนังสือกราบบังคมทูลพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรมวงศานุวงศ 

เรียบรอยแลว ขั้นตอนจากนี้ เปนเร� องของ

ทางวัดบวรฯ และสํานักพระราชวัง ที่จะ

วาไปตามกระบวนการ สวน พศ.จะมีหนา

ที่อํานวยความสะดวกพระเถระชั้นผู ใหญที่

จะมารวมงาน สวนพิธีกรรมตางๆ เปนเร� อง

ของวัดบวรฯ และทางสํานักพระราชวังที่จะ

ดําเนินการเปนหลัก

ผูส� อขาวรายงานวา เพจเฟซบุกวัด

บวรนิเวศวิหารเผยแพรกําหนดการบําเพ็ญ

กุศลศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท พฺรหฺมคุตฺโต) 

ปฏิบัติหนาที่แทนเจาคณะใหญคณะธรรม

ยุต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ดังนี้ วัน

ที่ 17 มีนาคม เวลา 08.30 น. เคล� อนศพ

เจาประคุณสมเด็จฯ ออกจากโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย มายังหอง

บําเพ็ญกุศล ชั้นที่ 2 อาคาร 100 ป เวลา 

09.30 น. เปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณร

ถวายน้ําสรงศพเจาประคุณสมเด็จฯ ที่หอง                                                    

บําเพ็ญกุศล ชั้นที่ 2 อาคาร 100 ป ขณะ

ที่ประชาชนทั่วไป ถวายน้ําสรงศพเจาประ 

คุณสมเด็จฯ หนาภาพถาย

ศาลประหารชีวิต

บังลีฆาแหมมสวิส

บี้ 6 รสก.

สางแผนขาดทุน

อุบัติเหตุการเมือง

เคียฟ • ตัวแทนของยูเครนและรัสเซีย

เจรจาตอรองกันเปนวันที่ 3 ฝายยูเครนขอ                    

หลักประกันความมั่นคงจากนานาชาติ แต

ปฏิเสธขอเสนอของรัสเซียท่ีตองการใหวาง

สถานะประเทศเปนกลางแบบเดียวกับออส 

เตรียและสวีเดน สหรัฐเล็งสงชวยเหลือทาง

ทหารอีก 800 ลานดอลลารแกยูเครน 

รายงานเอเอฟพีเม� อวันพุธที่ 16 มีนา                                            

คม 2565 กลาววา การเจรจาระหวาง

ยูเครนกับรัสเซียรอบลาสุดเขาสูวันที่ 3 เม� อ

วันพุธ และเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโว

โลดิมีร เซเลนสกี ของยูเครน ยอมรับสภาพ

ในคําแถลงผานวิดีโอคืนกอนหนาน้ันวา ยูเครน

คงจะไมไดเปนสมาชิกขององคการนาโต ซึ่ง

เปนหนึ่งในขอเรียกรองของรัสเซีย

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม  23,945 

ราย เสียชีวิต 70 ราย โคมา 1,401 ราย 

จับตาประชุม ศบค.ชุดใหญ 18 มี.ค. ถก

คลายล็อกเปดสถานบันเทิง  ให “พนักงาน-

ลูกคา” ตองฉีดวัคซีน 3 เขม ตรวจ ATK 

กอนใชบริการ 24 ชม. หามเตนรํา-เด็กดริงก                                                    

“ปลัด สธ.” แยมโควิดดีขึ้นจอไฟเขียวถอด

แมสกในสวนสาธารณะได “อธิบดีกรมอนา 

มัย” หวงรวมกลุมงานศพ-งานแตงแพรเชื้อ

เพิ่ม 

เม� อวันที่ 16 มี.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทย วาพบผูติดเช้ือราย                                               

ใหม 23,945 ราย ติดเช้ือในประเทศ 23,742 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

23,507 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 235 

ราย เรือนจํา 155 ราย เดินทางมาจากตาง

ประเทศ 48 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 

3,250,642 ราย หายปวยเพิ่ม 23,339 ราย 

ทําใหมียอดหายปวยสะสม 3,004,752 ราย 

อยูระหวางรักษา 221,972 ราย อาการหนัก 

1,401 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 507 ราย 

เสียชีวิตเพิ่ม 70 ราย เปนชาย 34 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

ยูเครนปฏิเสธ

ปท.เปนกลาง

วอนนาโตปอง
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จับตา‘ศบค.’เคาะ18มี.ค.

โควิดลดถอดแมสกในสวน

ยธ.เลนใหญต้ังคกก.15บ๊ิก

พิสูจนผารางแตงโมรอบ2
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2 ในประเทศ

อนิจจา...โลกา ณ ครานี้!!!
ห็นขาวแวบๆ...วา ราคานํ้ามัน ชักเร่ิมลดๆ ลงมา

มั่งแลว!!! จากที่เคยพุงระเบิดเถิดเทิงไปถึง 130 

ดอลลารตอบารเรล แตวัน-สองวันมานี้ วากันวา

อยูที่ประมาณ 99.76 ดอลลารตอบารเรล อันเน� องมาจาก

แนวโนมของการเจาะแจะ เจรจา ระหวางหมีขาวรัสเซีย

กับรัฐบาลยูเครน ที่น�าจะเปนไปในแงบวก หรือเปนไปได

ดวยดี วาซั่น...

แตก็นั่นแหละ...บรรยากาศความเปนไปของโลกทุก

วันนี้ ก็น�าจะยังหนักไปในแนวอยางที่ อาจารย เรืองอุไร 

กุศลาสัย ทานเคยรจนาบทกลอน บทกวี ถอดความมาจาก

คีตกวีชาวอินตะระเดีย ไวเม� อหลายตอหลายสิบปที่แลวนั่น

แล คือ อนิจจาโลกา ณ ครานี้/ ชางเหลือที่ทรหวนปนปวน

คลั่ง/ ทรมาพยาบาทอาฆาตชัง/ กระทบกระทั่งขัดแยง

ระแวงใจ ฯลฯ อะไรประมาณนั้น คือไมใชแคการบึ้มกัน

ไป-บึ้มกันมา ระหวางรัสเซียกับยูเครน โดยมีคุณพออเมริกา

และพันธมิตรตะวันตก คอยยุแยง ตะแคงรั่ว อยูขางๆ แต

เพียงเทานั้น ชวงวันอาทิตยที่ผานมา เห็นวากองกําลัง

ปฏิวัติอิสลามอิหราน เขายังตัดสินใจงัดเอา บองขาวหลาม

ยักษ จํานวนถึง 12 บองดวยกัน ประเคนใสศูนยยุทธศาสตร

ของอิสราเอล หรือหน�วยงานลับของหน�วยขาวกรองมอส

ซาด ที่แอบไปตั้งไว ในประเทศอิรัก หรือในดินแดนชาว

เคิรด สงผลใหบรรยากาศในตะวันออกกลาง รอนฉา รอน

เรา ขึ้นมาโดยฉับพลัน-ทันที...

แตก็ไมใชแคเฉพาะยุโรปและตะวันออกกลางเทา 

นั้น...ถาฟงจากอาเฮีย สุทธิชัย หยุน ผูยังมีเรี่ยว มีแรง 

พอที่จะเสพวิกฤตเปนภักษาหาร ไดไมนอยกวาคนหนุมใน

วัยฉะ-กัน (ฉกรรจ) ทั้งหลาย เห็นวา หลีเหนือกับหลีใต 

(เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต) ก็ทําทาวาชักจะฮึ่มๆ ซึ่งกันและ

กันขึ้นมามั่งแล้ว อันเนื่องมาจากความ ทรมาพยาบาท

อาฆาตชัง ของประธานาธิบดีหลีใตรายใหม ซึ่งออกจะกระ

เหี้ยนกระหือรือเสียเหลือเกิน ในการสรางความ ทรหวนปน

ปวนคลั่ง ใหหนักหนา-สาหัส ยิ่งไปกวานี้นั่นยังไมรวมไปถึง

รายการ ยั่วยวนกวนสนตีน ระหวางรัฐบาลไตหวันกับจีน

แผนดินใหญ ที่กลายเปนเง� อนไข ขออาง ใหประธานสมาคม 

เสือก กิตติมศักดิ์ อยางคุณพออเมริกาและพันธมิตร อินโด-

แปซิฟก ทั้งหลาย พยายามโผลเขามาสอดแทรก เพ� อใหเร� องที่

มันไมน�าจะเปนเร� อง ตองกลายเปนเร� องจนได!!!

ดวยเหตุนี้...แนวโนมที่ทุกสิ่งทุกอยาง มันน�าจะหนักหนา-

สาหัสยิ่งขึ้นเร� อยๆ ยิ่งมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ ไมวาจะ

เปนการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือแมแตสุขอนามัย อัน

เน� องมาจากทานเชื้อไวรัสโควิด ทานก็ยังคงไมคิดจะหมดฤทธิ์ 

หมดเดช เอางายๆ ไมวาจะเปนขาว-ปลา-อาหาร สินคาตางๆ 

ที่นับวันมีแตจะแพงขึ้นๆ แถมยังมีแนวโนมที่จะ ขาดแคลน กอ

ใหเกิดความปนปวน รวนเร ตอกระบวนการผลิตในแตละขั้น

ตอน ระบบการเงิน-การทอง ที่ชักเปลี่ยนๆ ไปจากเดิม แมวา

บางรายไมคิดจะเปลี่ยน ยังคิดจะครอบงํา ครอบครอง ระบบ

ดังกลาวเอาไวเพียงใดก็ตาม บรรดา พื้นที่เปนกลาง ที่แทบไม

หลงเหลือติดปลายนวมตอไปอีกแลว มีแตตองเจอกับแรงกด 

แรงบีบใหตองตัดสินใจ เลือกขาง โดยยังไมอาจชั่งน้ําหนักได

ชัดเจน วาขางไหนคือขางแพ หรือขางชนะกันแน� ฯลฯลฯลฯ...

อะไรตอมิอะไรเหลาน้ีน่ีแหละ...ท่ีมันเลยทําใหความพยายาม 

กินข้าว เพื่อประคับประคองสถานะของรัฐบาล ให้อยู่รอด

ปลอดภัย ไปถึงเอปง เอเปก หรือถึงไหนๆ ก็แลวแต ไมวาจะมื้อ

เที่ยง มื้อเย็น หรือมื้อใดๆ แมอาจถือเปน ขอเท็จจริงอันมิอาจ

ปฏิเสธ หรือ ขอเท็จจริงทางการเมือง ก็เถอะ แตมันออกจะ

กอใหเกิดความกระอักกระอวนและพะอืดพะอม อยูพอสมควร 

คือคลายๆ การ เลนขายขาวแกง ของพวกเด็กๆ ที่กลับกลาย

เ
มาเปนการ เลนการเมือง ของบรรดาพวกผู ใหญไปซะนี่!!! 

แตก็เอาเถอะ...ถามันเปนไปเพ� อผลประโยชนของชาติ ของ

สวนรวม ก็คงตอง ทําใจ และ ทัมใจ ไปตามสภาพ...

อยางไรก็ตาม...ดวยความเปนหวง เปนใย และดวย

ความปรารถนาดีโดยบริสุทธิ์ใจ คงตองขอติงๆ เอาไวกอน

ลวงหนาวา งานนี้...น�าจะรากเลือด รากแตก รากแตน กัน

พอสมควร ไมวาในระยะสั้น-ระยะกลาง-หรือระยะยาวก็

แลวแต โดยเฉพาะถาหากยังไมคิดจะมองลึก-มองกวาง-

และมองไกล หรือมองกันในระดับ โครงสราง ไมใชมองใน

ระดับเปลือกๆ ผิวๆ เผินๆ อันมักเปนทัศนะ มุมมอง ของ

บรรดาผูบริหารชาติบานเมืองมาโดยตลอด หรือถาวากัน

ตามสําบัด สํานวน ของ ปาเปลว สีเงิน (ที่ไมรูวาชวงนี้หาย

หนาไปไหน? ทําไม? และอยางไร?) มันก็คงประมาณชวง

แหงการ ลอกคราบ อะไรทํานองนั้น...

หรือชวงแหง การเปลี่ยนแปลง ที่จะมีผลตอระบบ 

ระบอบ ไปจนถึงวัฒนธรรม ประเพณี และกระทั่งคานิยม

ทางสังคมเอาเลยก็ไมแน� อะไรก็ตาม...ที่ ไมไดตระเตรียม

รับมือเอาไวกอนลวงหนา ไมไดคิดจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

เพ� อใหสอดคลอง กลมกลืน ไปกับฉากสถานการณใหมๆ 

หรือเพ� อใหความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เปนไปในแบบคอยเปน-

คอยไป ไมใชเปลี่ยนแบบชนิดพลิกหนามือเปนหลังตีน อัน

นี้นี่แหละ...ที่ถือเปนสิ่งสําคัญเอามากๆ โดยที่ชวง รอยตอ 

หรือชวง ระยะผาน แหงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่วา 

ยังตองอาศัยบริการจาก บิ๊กตู หรือไม? อยางไร? อันนี้...คง

ตองไปคิดๆ เอาเองก็แลวกัน...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Peter Muller (อีก

ครั้ง)... “What’s lasting is not what resist time, but 

what wisely changes with it. – สิ่งที่ยืนยาวอยูยงคงทน

นั้น...หาใชสิ่งที่สามารถยืนหยัดตานทานกาลเวลาแตอยาง

ใดไม แตคือสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลไดอยาง

ชาญฉลาด...”

















พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

สถานการณจะเปนตัวกําหนดทั้งหมด ผมอยากใหทุก                                                                        

คนคํานึงถึงวาวันน้ีอะไรสําคัญกวาอะไร ประเทศชาติมีปญหา 

สําคัญ ประชาชนเดือดรอนถือวาสําคัญกวาอยางอ� นหรือไม 

ประวัติศาสตรที่ผานมาตราบใดที่ประเทศไทยเขาสูภาวะที่ไม

ปกติ คนไทยทุกคนจะรวมพลังกันในการตอสูเพ� อเอาชนะจน

อยูรอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ แลววันนี้เราจะแตกแยก

กันไปถึงไหนกัน ปญหาอะไรที่สามารถจะลดลงไปไดก็ควรจะ

ลดลงเสียบาง. 

สัญญาณเตือนยาบาทะลัก

เฝาระวังภัยสังคมน�าสะพรึง

ากกรณีที่รถทัวร โดยสารกรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (รอย 

เอ็ด) เกิดอุบัติเหตุพุงชนตอมอสะพานตางระดับ

ตลิ่งชัน บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ขา

เขากรุงเทพฯ หนาหางโรบินสัน สาขาสระบุรี เม� อวันที่ 12 

มี.ค.2565 ที่ผานมา จนเปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต

จํานวนมาก จากผลการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ พบวา 

นายนรินทรศาสตร หงษา ผูขับรถโดยสารใหการสารภาพวา

ไดเสพสารเสพติดกอนปฏิบัติหนาที่ขับรถโดยสารสํานักงาน

ขนสงจังหวัดสระบุรี เน� องจากรูสึกงวงจากสภาพรางกายไม

พรอมที่จะทําหนาที่

เหตุการณที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ก็ดําเนินคดีไปตามขั้น

ตอนกฎหมาย พรอมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนสง 

และเรงดําเนินการกับผูประกอบการ และคาดวาเหตุการณดัง

กลาวก็คงกลายเปนอุทาหรณใหผูประกอบการขนสงโดยสาร

ไดตระหนักในการดูแลความปลอดภัยของผู โดยสารแบบองค

รวม โดยหน�วยงานที่เกี่ยวของคงตองลวงลึกไปถึงการคัดสรรผู

ขับขี่รถโดยสารของรัฐ และรถรวมอยางจริงจัง โดยเฉพาะการ

ตรวจเช็กเร� องสารเสพติดของผูขับรถทางไกล ที่มักนิยมเสพ

ยาบาที่หาซื้อไดงาย สะทอนใหเห็นถึงการกระจายอยูของสิ่ง

เสพติดเหลานี้ในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผูใชแรงงาน 

กอนหนานี้ ศูนยปฏิบัติการบริหารการแกไขปญหายา

เสพติดชายแดนภาคเหนือ เปดเผยวา ศูนยปฏิบัติการบริหาร

การแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ซึ่งไดรับแจง

จากแหลงขาววา จะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติด โดยใชรถ

บรรทุกขนาดใหญ 18 ลอ ของบริษัทขนสงสินคาเอกชนจาก

พื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย เขาสูพื้นที่ตอนใน จึงไดเฝาติดตาม

พฤติกรรม ในพื้นที่จนกระทั่งตรวจพบรถยนตกระบะ ทะเบียน

จังหวัดกาญจนบุรี และรถบรรทุกขนาดใหญ 18 ลอ ทะเบียน

สมุทรปราการ มีลักษณะขับตามกันมาในพื้นที่ 

ทําใหเจาหนาที่หลายหน�วยงาน สนธิกําลังติดตามกลุม

ดังกลาว จนกระทั่งตรวจพบรถบรรทุกตองสงสัยดังกลาว 

บริเวณดานตรวจยาเสพติดปาตึง อ.แมลาว จังหวัดเชียงราย 

ทําการตรวจคนรถบรรทุกตองสงสัย ผลปรากฏวาสามารถ

จับกุมผูตองหาพรอมของกลางเปนยาบา จํานวน 5 กระสอบ 

หีบหอประทับตรา 999 เม็ดยาประทับตรา WY สีน้ําเงิน 

จํานวน 1 ลานเม็ด โดยศูนยปฏิบัติการไดตรวจสอบและขยาย

ผลพบขบวนการ คา ยาเสพติด พยายามลักลอบ ขนเขาพื้นที่ฝง

ไทยอีกจํานวนมาก  โดยกอนหนาเจาหนาที่ปูพรมตรวจสถาน

ประกอบการขนสงพัสดุพื้นที่ อ.แมฟาหลวง  จ.เชียงราย ก็พบ

ของกลางยาเสพติด ยาบากวา  1.1  ลานเม็ดดวย

วันตอมาเจาหนาที่ยังไดรับขาวสารวามีการรับยาบาจาก

เครือขายคายาบาขามชาติจากฝงประเทศเพ� อนบาน ลําเลียง

ขามแมน้ําโขงทางเรือหางยาวเขามาตามแนวชายแดนริม

ฝงแมน้ําโขงเขต อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ระหวางพบรถ

กระบะคันเปาหมายขับมาบนถนนชยางกูร 212 มุกดาหาร-

อํานาจเจริญ เขามาบริเวณดานตูยามโชคชัย อ.นิคมคําสรอย 

เมื่อถึงด่านรถกระบะคันดังกล่าวกลับเร่งความเร็วหนี และ

โยนทิ้งวัตถุตองสงสัยลงบนพื้นขางทาง พบเปนยาบา 71 หอ 

จํานวน 420,000 เม็ด มูลคาประมาณ 20 ลานบาท

จากขาวสารการจับกุมยาบาที่ทะลักเขามาทุกทิศทุก

ทาง ทั้งมีเปาหมายในการสงตอไปยังประเทศที่ 3 และขายให

ผูเสพในประเทศ เปนเร� องที่ทุกภาคสวนตองติดตาม และเฝา

ระวังพฤติกรรมของกลุมคนในชุมชนตางๆ ที่ตอนนี้เริ่มมีขาว

คนเสพยาบาควบคุมตัวเองไมได ทํารายคนอ� น รวมถึงคนใน

ครอบครัว และเม� อไปทํางานซึ่งตองรับผิดชอบชีวิตคน ก็ไม

คอยมีสติที่จะควบคุมพฤติกรรมตนเองได ภาพขาวการยึด

ยาบาไดอยางตอเน� องเปนสัญญาณเตือนวา คนในสังคมตอง

ระวังภัยที่ ใกลตัวเขามาทุกที ในยุคที่คนเริ่มกลับไปพึ่งพายา 

นรกในการพยุงชีวิตกันแลว. 

จ

วัน (เลือกตั้ง) ยึดอํานาจ  

ผากลยุทธเพ� อไทย ศึกชิงเมืองหลวง!! 

รรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนดใหวันอาทิตยที่ 22 

พ.ค.เปนวันเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา กําหนดให 

31 มี.ค.-4 เม.ย. เปนวันเปดรับสมัครรับเลือกตั้ง การเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม. เลือก ส.ก.ยาวนานหลายป ที่ไมไดมีการเลือกตั้งมาเลย พอ

มีการกําหนดวันเลือกตั้งออกมา หลายพรรคการเมือง บรรดานัก

เลือกตั้ง เริ่มขยับออกตัวกันอยางคึกคัก  

โดยเฉพาะสนาม กทม.ที่จะมีการเลือกทั้งผูวาฯ กทม.และ 

ส.ก.พรอมกัน และตามกฎหมายใหมกําหนดใหมี ส.ก. 50 คน จาก 

50 เขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่อยูในตลาดเลือกตั้งอยูแลว พรรค

เพ� อไทย พลังประชารัฐ ประชาธิปตย กาวไกล  

พรรคการเมืองนองใหม พรรคกลา พรรคไทยสรางไทย หรือ

แมแตกลุมการเมือง กลุมรักษกรุงเทพฯ ภายใตการนําของ บิ๊กวิน-

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง หรือแมแตกลุมอิสระ ไมอิงกับใครเลย 

ตางโดดแยงชิงทั้งศึกพอเมืองหลวง ผูวาฯ กทม.และ ส.ก.  

พรรคเพ� อไทย พลังประชารัฐ ไมสงผูวาฯ กทม. แตสง ส.ก. 

ครบ 50 เขต 50 คน แตก็พอจะรูๆ กลยุทธกันอยูจะมาไมไหน ฝง

เพ� อไทยเทใจให ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครในนามอิสระ  

พรรคประชาธิปตย พรรคกาวไกล ประกาศตัวผูสมัครผูวาฯ 

กทม.ในนามพรรคไปแลว เหลือเพียงเคาะในขั้นสุดทาย ประกาศ

ผูสมัคร ส.ก. 50 เขต ในนามพรรคเทานั้น หรือแมแตไทยสราง

ไทยที่เพิ่งโดดลงสนามเลือกตั้ง จะสงทั้งผูวาฯ กทม.และ ส.ก.ครบ

ถวนทุกเขต ขณะที่กลุมรักษกรุงเทพฯ มีกระแสขาวแพรสะพัด บิ๊ก 

วิน-พล.ต.อ.อัศวิน จะลงสมัครผูวาฯ ในนามรักษกรุงเทพฯ ขณะที่ 

ส.ก.เลือกเฟนเฉพาะพื้นที่ ประมาณ 30-40 เขตเทานั้น  

แตละพรรคงัดกลยุทธการตอสู ในสนามเมืองกรุงคนละแบบ 

แตทั้งซีกฝายคาน ฝายรัฐบาล หรือแมแตกลุมอิสระ ที่แตกตัวออก

มา “ขอวัดใจคน กทม. ไมมีใครยอมใคร”  

ที่น�าสนใจ กลยุทธพรรคเพ� อไทยรอบนี้มาแปลก เพราะสนาม

ผูวาฯ กทม. ไมวาจะเปน ยุคไทยรักไทย พลังประชาชน เพ� อไทย ยัง

ไมเคยชนะ ไดผูวาฯ กทม.ในนามพรรคแมแตครั้งเดียว ครั้งนี้ขอ

พลิกแพลงกลยุทธ  

ไลมาตั้งแตแมทัพคุมศึกเลือกตั้งเมืองหลวง ที่คนเดิมยายไป

สรางทางเดินทางการเมืองของตัวเอง จึงลองมาใชบริการอีกหนึ่งผู

กวางขวางใน กทม. แถมยังเปนสายตรงคนแดนไกล ทั้งพี่ทั้งนองอีก

ดวย มาในนามผูอํานวยการการเลือกตั้ง ส.ก.ที่ ไดมาดามนครบาล 

หรือ เจแจน-นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด เขามาคุมทัพในสไตลใจถึง

พึ่งได  

ทีมงานนโยบายยังคงใชบริการทีมเดิมของพรรคเพ� อไทย และ

ดวยความที่การเมืองในยุค 10 ปหลังเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เปน

เวทีของคนรุนใหมมากขึ้น รอบนี้เพ� อไทยจึงเลือกเฟนกลุมคนรุน

ใหมที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพเขามาเปนจํานวนมาก ทาง

หนึ่งก็หวังจะนําไปตอกรกับเพ� อนบานผูน�ารําคาญอยางกาวไกล แต

จุดเดนของเพ� อไทยที่คนในพรรคมองวามีจุดขายเดนกวาคือ  

นโยบายท่ีจับตองได โดยรอบน้ีนโยบายหลักจะมาในธีม “เพ� อ

ไทย มหานคร” ท่ีครอบคลุมท้ังเร� องสาธารณสุข จราจร เช� อมโยง

ไปการสัญจรท่ีสะดวกสบาย เช� อมโยงกัน คาครองชีพเก่ียวพันปญหา

ปากทอง เปนตน จะมีการเปดธีมใหญ ในวันท่ี 22 หรือ 24 มี.ค. ในวัน

เปดตัวผูสมัคร 50 เขต จากน้ันจะมีนโยบายยิบยอย ทยอยเปดลอกัน

มา แตละอาทิตยท่ีมีเวลา 9 อาทิตย ไปจนถึงการเลือกต้ัง  

นโยบายที่จะเปดออกมา แตละอาทิตยหรือแตละรอบ จะมี

แอกชันแพลนตามมา อยูที่วาชวงนั้นจะใหนโยบายนําผูสมัคร หรือ

ผูสมัครนํานโยบาย เปนการใชกลยุทธการเมืองผสมการตลาด   

แตทั้งหลายทั้งปวง นโยบาย ส.ก.ที่ถึงแมแตละพื้นที่จะมี

ความหลากหลาย ความตองการไมเหมือนกัน แตนโยบายในสวน

ของ ส.ก.ที่เปดออกมานั้น จะไปลอกับนโยบายหลักของชัชชาติ ผู

สมัครผูวาฯ กทม.ในนามอิสระ ที่เพ� อไทยสงแรงใจไปเชียร  

ท่ีน�าสนใจ การวางแผนกลยุทธคร้ังน้ีมุงเนนเจาะกลุมโซเชียล

เปนพิเศษ อันเน� องจากหลายพื้นที่ “บานมีรั้ว” เขาไป “เคาะประตู

หาเสียง” ไมไดเลย ตองใชทางโซเชียลทะลุทะลวงเจาะใหตรงกลุม 

ตรงความตองการ                

ส.ก.เดิมที่มี 61 คน แบงเปน คายประชาธิปตย 45 เพ� อไทย 

15 และอิสระอีก 1 แตดวยกฎหมายใหม รอบนี้จะลด ส.ก.ลงเหลือ

เพียง 50 คน จาก 50 เขตเทานั้น รอบนี้ก็จะไดผูสมัครที่เปนการ

ผสมผสานจากกลุมคนที่มีฐานเสียง เปนผูมีประสบการณการเมือง

ในพื้นที่ และกลุมคนรุนใหมจากหลากหลายสาขาอาชีพมาลง ขอ

โอกาสคน กทม. 

ศึกเลือกตั้ง ส.ก.ที่ เปนการจําลองมาจากเลือกตั้งใหญ 

ส.ส.กทม. รอบนี้วากันวา แกนนําเพ� อไทยประเมินตั้งความหวังไว

สูง หวังจะชวงชิงมาใหได 20-30 ที่นั่ง จาก 50 ที่นั่งเลยทีเดียว 

แมในชวงโคงสุดทายตองเรงหา 2 ผูสมัคร ส.ก.จาก 2 เขต ที่

ถอนทีมออกไป เน� องจากจะไปลงสมัครในพรรคการเมืองนองใหม

บางพรรค  

เพ� อไทยยังคงเปาตามเดิม 20-30 ที่นั่ง นาทีนี้คนเพ� อไทย

สายมูเตลูแอบฉีกยิ้มเล็กๆ อีกฝายคิดอะไร กําหนดวันเลือกตั้ง วัน

ยึดอํานาจ ในวันรัฐประหาร 22 พฤษภาคม ที่จะเวียนมาครบ 

8 ป ปกธงเปนวันเลือกตั้ง ทําใหหาเสียงงาย ตอกย้ําความเปน

ประชาธิปไตยกับคําวาเผด็จการไดดียิ่งขึ้น ทวาก็มีเสียงสะทอนออก

มาอีกมุม ถาเขาไมมั่นใจกวา คงไมกลากําหนดวันนี้ออกมา  

ทายที่สุด คนที่บอกปรากฏการณทั้งหมดอยูที่ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

ชาว กทม. วันที่ 22 พ.ค.65 รูไปพรอมกัน.

ก
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3บทความ-ในประเทศ

วงนี้ พรรคการเมือง นักเลือกตั้งเริ่มคึกคัก กรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) กำาหนดให้ 22 พ.ค.เป็นวันเลือกตั้ง 

ผู้ว่าฯ กทม., สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และ

นายกเมืองพัทยา โดยเฉพาะสนาม ส.ก.ได้รับความสนใจเป็น

พิเศษ หลายพรรคการเมือง หลายกลุ่มการเมือง เริ่มขยับ จัด

วางผู้สมัครลงแต่ละเขตกันอย่างคึกคัก   

พรรคเพื่อไทยขยับออกตัวก่อนใครเพื่อน ขอโอกาส

ชาว กทม.ถึงเวลาที่จะได้เลือกคนมาทำาหน้าที่ด้วยตัวของท่าน

เอง วางคิวงานเกี่ยวกับ ส.ก.เป็น

ลำาดับ เริ่มจาก เปิดตัว เจ๊แจ๋น-นาง

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นผู้อำานวย

การการเลือกตั้ง ส.ก.ของพรรคเพื่อ

ไทย บรู๊ค-นายดนุพร ปุณณกันต์ 

เป็นเลขานุการการเลือกตั้ง ส.ก.     

จากนั้น 24 มี.ค.จะเปิดตัวผู้

สมัคร ส.ก.ในนามพรรคเพื่อไทย 

ทั้ง 50 เขต 50 คน และประกาศ

นโยบายบางส่วน     

แม่ทัพคุมศึกเลือกตั้งสนาม

เล็กอย่าง เจ๊แจ๋น หรือตามคำาเรียกขานของบิ๊กๆ ในเพื่อไทย ที่

มอบสมญานาม มาดามนครบาล ในฐานะหนึ่งในผู้กว้างขวาง 

รู้จักพื้นที่สนาม กทม.เป็นอย่างดี แถมยังใจถึงพึ่งได้อีกด้วย     

ก่อนหน้านี้ผู้คนอาจไม่ค่อยรู้จักพวงเพ็ชรมากนัก รู้กัน

แค่เพียงเป็นในหนึ่งผู้มากบารมีของเพื่อไทย และเป็นสายตรง

คนแดนไกล โดยหลังจากลงเวทีเปิดตัว มาดามนครบาลก็ยืน

คุยบอกเล่าถึง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ที่ทุ่มเททำางานเอาจริงเอาจัง   

“ผู้สมัครทั้ง 50 คน 50 เขต ทุกคนมุ่งมั่นทำ�ง�นอย่�ง

หนัก ตั้งแต่ก่อนโควิดระบ�ด ช่วงโควิดระบ�ด และหลังโค

วิดระบ�ด ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ก.ทุกคนทำ�ง�นลงพื้นที่ช่วยเหลือ

ประช�ชนม�โดยตลอด ไม่เคยทิ้งประช�ชน ผู้สมัคร ส.ก.ของ

พรรคติดโควิดถึง 16 คน มีบ�งคนติดถึง 2 รอบ เข้�ไปทำ�ล�ย

ปอดเสียห�ยม�ก นอนยังต้องคว่ำ�หน้�เป็นอ�ทิตย์   

ผู้สมัครอีกคนตัวเองติดแล้ว ก็ไปติดคนที่บ้�น ติดคุณพ่อ 

ติดคุณแม่ จนคุณพ่อผู้สมัครคนนั้นเสียชีวิต แต่เร�ก็ไม่อย�ก

บอก กลัวคนจะห�ว่�ดร�ม�หรือเปล่� แต่ผู้สมัครของเร�เป็น

อย่�งนี้จริงๆ ห�ยจ�กโควิดแล้วก็กลับไปทำ�ง�นต่อ”   

เจ๊แจ๋นบอกเล่าถึงลูกทีม ส.ก.ที่ทุ่มเททำางานอย่าง

หนัก โดยแอบกระซิบอีกว่ามีเป้าตัวเลขในใจแล้ว แต่ในเรื่อง

นโยบายที่ถือเป็นไฮไลต์ จะทยอยออกมาเป็นช่วงๆ  แต่รับรอง

เปิดมาเมื่อไหร่โดนใจแน่นอน.  

ม้าไม้

มาดามนครบาล

ช่

ร้องกกต.สอบส.ส.โยงแปรงบสพฐ.

พวงเพ็ชร 

ชุนละเอียด

าง” สัตว์ใหญ่แสนฉลาด ถูกมนุษย์จับจากป่า บังคับ

ฝึกเพื่อใช้งานตามคำาสั่ง ในอดีตช้างไทยถูกนำามาใช้

แรงงานชักลากไม้ในป่า กระทั่งมีการตรากฎหมาย

อนุรักษ์ป่า ปัจจุบันช้างจึงถูกปรับมาใช้งานในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาล ทำาให้มีการผสมพันธุ์ช้างเข้าสู่

ระบบเป็นจำานวนมาก 

จากรายงาน “Taken for a Ride” ขององค์กรพิทักษ์สัตว์

แห่งโลก ประเทศไทย (World Amimal  Protection) ระบุว่า 

เมื่อเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 73 ของช้างเลี้ยงเพื่อการท่อง

เที่ยวทั่วเอเชียอยู่ในประเทศไทยจำานวนมากถึง 2,800 ตัว เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 70  จาก 10 ปีก่อน และพบว่าช้าง 3 ใน 4 ตัวของ

ช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีสภาพความเป็นอยู่ในเกณท์

ที่ต้องปรับปรุง อีกทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่า แนวโน้มการเพิ่ม

ของประชากรช้างเลี้ยงในไทย ไม่ได้สะท้อนถึงประโยชน์ด้าน

การอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน แต่เป็นการเพิ่มเพื่อตอบสนองผล

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่านั้น

ชะตากรรมของช้างไทยจึงถูกคุกคามและตีตราเป็น  

“สินค้า” อย่างครบวงจร ทั้งมูลค่าจากการท่องเที่ยวและธุรกิจ

ต่อเนื่อง รวมไปถึงการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายอย่างการค้าช้าง 

งาช้าง และชิ้นส่วนอวัยวะ

ไทยเปรียบดังศูนย์กลางของประเทศที่มีช้างจำานวนมาก  มี

การจัดสถานะแยกช้างออกเป็นช้างป่าและช้างเลี้ยง แต่กฎหมาย

ที่มีอยู่กลับไม่ครอบคลุมการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือป้องกันการ

ทารุณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ.2562 ให้ความคุ้มครองเฉพาะช้างป่าเท่านั้น สำาหรับ

กฎหมายฉบับอื่นยังมีช่องว่างให้เกิดการใช้งานช้างเลี้ยง และเสี่ยง

ให้เกิดการทารุณกรรมช้างมากกว่าการป้องกันสวัสดิภาพช้าง เช่น 

พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 มีอายุกว่า 80 ปี ได้นิยามให้ช้าง

เป็นสัตว์พาหนะเพื่อใช้งาน มีข้อบังคับสนับสนุนให้เกิดการนำาช้าง

ป่ามาใช้งาน รวมถึง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัด

สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ไม่ครอบคลุมรูปแบบการทารุณกรรม

ช้างเลี้ยง ดังนั้นช้างไทยจึงได้รับความคุ้มครองน้อยมากภายใต้

กฎหมายในปัจจุบัน

ล่าสุด มีความเคลื่อนไหวสำาคัญขององค์กรและคน

ทำางานด้านสวัสดิภาพช้างไทย ใช้เวลากว่า 2 ปีในการร่าง  

พ.ร.บ.ปกป้องและคุ้มครองช้างไทย พ.ศ. ... หรือที่เรียกย่อว่า ร่าง 

พ.ร.บ.ช้างไทย ฉบับประชาสังคม โดยมีประชาชนที่สนับสนุน

กฎหมายร่วมกันเข้าชื่อ 16,495 รายชื่อ ยื่นต่อรัฐสภาเรียกร้อง

ให้เร่งผลักดันเข้าสู่ขั้นตอนการตรากฎหมาย  นับเป็นครั้งแรกที่

ประเทศไทยมีการผลักดันกฎหมายคุ้มครองช้างไทยโดยเฉพาะ

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำานวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์

แห่งโลก ประเทศไทย เปิดเผยว่า สวัสดิภาพช้างไทยปัจจุบัน

ประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะช้างเลี้ยงไม่ได้รับการ

คุ้มครองเท่าช้างป่า และถูกฝึกเพื่อนำามาใช้งานในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวด้วยหลักอิสรภาพ 5 ประการ รวมไปถึงการจัดตั้งคณะ

กรรมการช้างแห่งชาติและกองทุนที่จะมาพัฒนาสวัสดิภาพช้าง

โดยตรง

“ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการยกร่างร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเลี้ยงช้าง องค์กรภาคประชาสังคมด้านการปกป้องสัตว์ 

เจ้าของปางช้าง นักกฎหมาย และตัวแทนภาครัฐ ซึ่งทุกฝ่ายเห็น

ร่วมตรงกันว่า ช้างไทยสมควรได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเป็น

ระบบมากขึ้น เพราะหากปัญหาด้านสวัสดิภาพช้างไม่ถูกแก้ไข

อย่างจริงจัง ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอาจ

ได้รับผลกระทบ และเกิดความเสียหายในระยะยาวได้” นายปัญจ

เดชกล่าว

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง ปางช้างทั่วประเทศต้อง

หยุดบริการเพราะไม่มีนักท่องเที่ยว ช้างมากกว่าครึ่งถูกปล่อยกลับ

ภูมิลำาเนา ช้างที่เหลืออยู่ถือเป็นภาระหนักที่เจ้าของปางช้างต้อง

ดูแล ทำาให้ความเป็นอยู่ของช้างไทยตกอยู่ในสภาวการณ์ย่ำาแย่

หนักขึ้นไปอีก

อาจารย์ประสพ ทิพย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านช้างไทย  

เปิดเผยว่า ในกระบวนการที่ทุกฝ่ายร่วมกันยกร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย 

ไม่มีใครคาดคิดว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะเป็นปัจจัยกระทบและ

ยืดเยื้อกว่า 2 ปี แต่วิกฤตครั้งนี้ทำาให้ทุกฝ่ายมองเห็นปัญหาของ

ช้างไทยได้ชัดเจนมากขึ้น และสะท้อนถึงความจำาเป็นในการผลัก

ดันให้มีการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งหากปัจจุบัน

เรามีการจัดตั้งคณะกรรมการช้างแห่งชาติ หรือการมีกองทุนดูแล

สวัสดิภาพช้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาสำาคัญของร่าง พ.ร.บ.ช้าง

ไทย น่าจะเป็นกลไกการบรรเทาและเยียวยาผลกระทบให้ช้างใน

สถานการณ์ โควิดนี้ ได้ และจะรับมือกับวิกฤตอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

“โควิดทำาให้เราเห็นรากเหง้าของปัญหาช้างไทย ตอนนี้ช้าง

ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดต้องตกงาน  ต้องกลับ

ไปยังจังหวัดต่างๆ บางส่วนเหลืออยู่ในปางช้าง เมื่อช้างทำางานไม่

ได้ เจ้าของก็ไม่มีเงินซื้ออาหารให้ช้างเพียงพอ  ต้องใช้วิธีการนำา

ไปมัดโซ่ยาวไว้ตามชายป่าหรือพื้นที่รกร้าง ให้เดินหาอาหารกินเอง 

สุขภาพช้างจึงแย่ลง หรืออาจขาดสารอาหารจนตายได้ จึงอยาก

เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนดูแลช้างเหล่านี้ เหมือนเป็น

วัคซีนโควิดให้ช้าง เช่น  การอนุญาตให้ควาญช้างหรือเจ้าของ

ช้างสามารถนำาช้างไปเลี้ยงในพื้นที่ชายป่า หรือมีการกันเขตป่า

อนุรักษ์เพื่อให้ช้างเข้าไปอาศัยหากินได้จนกว่าสถานการณ์ โค

วิดจะคลี่คลาย  โดยงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ชั่วคราว” 

อาจารย์ประสพกล่าว

อาจารย์ประสพกล่าวอีกว่า การหยุดชะงักของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวในประเทศ นับเป็นโอกาสดีให้รัฐเข้าไปจัดระบบ

โครงสร้างธุรกิจปางช้างหรือสวนสัตว์ให้มีความเป็นมิตรกับช้าง

มากขึ้น โดยการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย ฉบับภาคประชาสังคม 

เพื่อรองรับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหลังโควิด และสอดคล้อง

กับกระแสการท่องเที่ยวของโลก ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความ

ตระหนักด้านสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น โดยจะเป็นการส่งผลดีต่อ

สวัสดิภาพของช้างเลี้ยง และหนุนเสริมการอนุรักษ์ช้างป่าใน

ระยะยาวด้วย เนื่องด้วยตัวบทต่างๆ ภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้

กำาหนดเพื่อแก้ปัญหาช้างไทยในอดีตอย่างครอบคลุมทุกมิติ

“ตอนนี้ ไปจนถึงช่วงการฟื้นฟูหลังโควิด รัฐควรส่งเสริมให้

ปางช้างมีความเป็นมิตรกับช้างมากขึ้น ตอนนี้อาจจัดทริปการท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เข้าไปสังเกตพฤติกรรมช้างที่กลับไปอยู่ในภูมิลำาเนาต่างๆ เพื่อหา

รายได้สนับสนุนอาหารช้างเพื่อประคับประคองในช่วงโควิดไป

ก่อน หรือเชิญชวนผู้มีกำาลังเร่งช่วยเหลือช้าง” อาจารย์ประสพ

กล่าว

อนาคตของช้างไทยกำาลังถึงจุดเปลี่ยนสำาคัญ ภายใต้การ

ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย ฉบับประชาสังคม  สวัสดิภาพของ

ช้างจึงไม่ใช่เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นสำาหรับช้างเท่านั้น แต่ยังเป็นทาง

รอดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะเดินหน้าไปพร้อมกัน

ด้วย.

สำานักข่าวชายขอบ

ท่องเที่ยวในรูปแบบที่ขัดกับพฤติกรรมธรรมชาติของช้าง เช่น โชว์

ช้าง ขี่ช้าง ซึ่งกระบวนการในการฝึกก่อให้เกิดการทำาร้ายและ

ทารุณช้างมากมาย นอกจากนี้ช้างส่วนใหญ่ยังมีสภาพความเป็น

อยู่ที่ย่ำาแย่ ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบสัตว์ป่า

“ยิ่งไปกว่านั้น การผสมพันธุ์ช้างยังไม่เป็นประโยชน์ต่อการ

อนุรักษ์ช้างในป่าแต่อย่างใด มีแต่จะยิ่งทำาให้จำานวนช้างเลี้ยงเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับกระแสการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวหันมา

ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์กันมากขึ้น และช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา 

ก็ยิ่งทำาให้เห็นชัดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีช้างมากเกินไป จนไม่

สามารถดูแลช้างได้ในยามวิกฤต” นางสาวโรจนากล่าว

นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่กระบวนการร่างกฎหมายที่เกี่ยว

กับสัตว์ในประเทศไทย มีการนำาแนวคิดด้านสวัสดิภาพสัตว์มา

เป็นหัวใจหลักของกฎหมาย โดยนายปัญจเดช  สิงห์ โท ที่ปรึกษา

ด้านนโยบาย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก  ประเทศไทย ระบุว่า 

ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทยฉบับนี้ มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิภาพ

ช้างไทย และยุติความรุนแรงต่อช้างในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ

ห้ามฝึกลูกช้างด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณ หรือการนำาช้างมาใช้

งานที่ผิดกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้าง การยุติการผสมพันธุ์

ช้างเชิงพาณิชย์  ยุติการส่งออกช้าง ยกเว้นเพื่อการอนุรักษ์และ

การวิจัย การกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำาของสวัสดิภาพช้างในสถานที่

“ช้

พรรคเพื่อไทย และผู้นำาพรรค

ฝ่ายค้าน, นายบุญทรง เตริยา

ภิรมย์, น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ 

และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส่วน

พรรคประชาธิปัตย์ปรากฏชื่อ 

อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร แต่ยอดเป็น

ศูนย์, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

อดีตหัวหน้าพรรค, นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค, 

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม, นาย

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี, นาย

นคร  มาฉิม และนายวุฒิพงษ์ 

นามบุตร

พรรคภูมิใจไทยปรากฏชื่อ 

อาทิ นายบุญจง วงศ์ ไตรรัตน์ 

อดีตหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นาย

ชัย ชิดชอบ, นางพรทิวา นาคา

ศัย และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

ปรากฏชื่อ อาทิ นายชาญชัย ชัย

รุ่งเรือง  ซึ่งบางรายชื่อมีการโยก

งบประมาณ ทำาให้จะต้องมีการ

ตรวจสอบ เมื่อ ป.ป.ช.ไม่ได้มีการ

ดำาเนินการ ส่วนรายชื่อทั้งหมด

ตนขอใช้เวลารวบรวมอีก 10 วัน

“อยากฝากไปถึง พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ว่า

กล้าตั้งคณะกรรมการสอบเรื่อง

นี้ต่อหรือไม่ ผมยินดีเพราะเคย

มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ

ของ คตส. และถ้าท่านนายกฯ 

เห็นเรื่องนี้ก็จะได้ทราบว่างบ

ประมาณแผ่นดิน ส.ส.แย่งกัน

เป็น กมธ. เพราะทุกคนอยากไป

แปรญัตติ ไปปรับลดทำางบเข้า

ตัวเองใช่หรือไม่ วันนี้หลักฐาน

ปรากฏ ดังนั้นการดำาเนินคดีฟุต

ซอลไป ผมถือว่าเป็นการเลือก

ปฏิบัติบางคนบางกลุ่มหรือไม่” 

นายเรืองไกรกล่าว

เขากล่าวอีกว่า โควตาใน

ส่วนของ น.ส.ย่ิงลักษณ์ ตนเองไม่

เคยตรวจสอบ แต่หลังจากท่ีเห็น

เอกสารท่ีส่งศาลฎีกา จึงติดใจว่า

โควตาท่ีได้มานำาไปให้ใคร แต่ท่ี

น่าแปลกใจเหตุใดจำานวนรายชื่อ

ท่ีได้รับงบ ประชาธิปัตย์มีรายชื่อ

เกือบ 200  คน มากกว่าพรรค

เพื่อไทย ท้ังๆ ท่ีปีงบประมาณ 

2555  เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทย 

การทำางานในสภา ประชาชนและ

สื่อมวลชนเห็น เขาเถียงกันทะ

เลาะกัน อภิปายไม่ไว้วางใจ  แต่

สุดท้ายงบประมาณเขาแบ่งกัน

แบบนี้หรือ.

ยะลา • ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก

ชาวบ้านในพ้ืนท่ี อ.เบตง จ.ยะลา

ว่า ได้มีการจองต๋ัวโดยสารเครื่อง

บินของสายการบินนกแอร์เพื่อ

เดินทางไป กทม.ในวันศุกร์ท่ี 18 

มี.ค.65 โดยเท่ียวบินท่ี DD 5183 

ซ่ึงจะบินจากสนามบินนานาชาติ

เบตงในเวลา 12.30 น. และ

ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองใน

เวลา 14.30 น. รวมท้ังได้จ่าย

เงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อ

เวลาประมาณ 11.55 น.ได้มี

โทรศัพท์จากสายการบินนกแอร์

แจ้งว่า เท่ียวบินท่ีตนเองได้จอง

ไว้กับบริษัทได้ถูกยกเลิกเท่ียวบิน

แล้ว แต่หากต้องการจะเดินทาง

ให้เปล่ียนไปข้ึนท่ีท่าอากาศยาน

หาดใหญ่แทน แต่ก็ไม่ได้บอกถึง

สาเหตุของการยกเลิกเท่ียวบิน

ท้ังน้ี เป็นท่ีสังเกตว่าเมื่อวันท่ี 14 

มี.ค.ท่ีผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม และคณะ เพ่ิงเดินทาง

มาเปิดเท่ียวบินปฐมฤกษ์ท่ีท่า

อากาศยานนานาชาติเบตง ขณะ

ท่ีสายการบินนกแอร์ยืนยันว่ามี

ความพร้อมและจะทำาการบินเส้น

ทางดังกล่าวแน่นอน แต่ท้ังน้ีได้

ยกเลิกเท่ียวบินเนื่องจากเกิดข้อ

ผิดพลาดด้านการวางแผนการ

ตลาด จึงต้องมีการทบทวนร่วม

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยใน

วันศุกร์ท่ี 18 มีนาคมน้ี  สายการ

บินจะทำาการบินไฟลต์โปรโมต

การท่องเท่ียวเบตง. 

บึ้มทหารซ่อมปั๊มน้ำาดับ1

บิ๊กตู่สั่งจนท.ไม่ประมาท

ปัตตานี • เมื่อวันพุธ เวลา 

09.00 น. ร.ต.อ.สัณห์ปกรณ์ หลุ่ย

จิ๋ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.มายอ 

จ.ปัตตานี  รับแจ้งเหตุระเบิด

และมีผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นเจ้า

หน้าที่ทหารหลายนาย เหตุเกิด

บริเวณคลองชลประทาน บ.เมาะ

โง ม.5  ต.กระหวะ อ.มายอ หลัง

ได้รับแจ้งจึงประสานชุดเก็บกู้

วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบ พร้อม

ด้วย พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ  

ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.สืบ

สกุล มณีนวล ผกก. เมื่อไปถึงเจ้า

หน้าที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย 

จึงรีบลำาเลียงส่ง รพ.มายอ และ

ได้กันพื้นที่ โดยรอบเพื่อตรวจ

สอบอีกครั้ง 

ส่วนผู้ ได้รับบาดเจ็บทั้ง 

4 นาย ทราบชื่อคือ 1.อส.ทพ.                  

จิโรจน์ จิตวิสุทธิ์ มีบาดแผล

ที่ขาทั้งสองข้างถูกแรงระเบิด

เกือบขาด และที่ลำาตัวหลายแห่ง 

อาการสาหัส แพทย์พยายามให้

ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ก่อน

จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา 2.อส.

ทพ.จตุรงค์ สงขาว อาการสาหัส 

3.อส.ทพ.สุทธิรักษ์ ชาญวิริยะ

ตั้งสกุล และ 4.อส.ทพ.วัฒนพร  

หนูยิ้มซ้าย 

จากการสอบสวนทราบ

ว่า เจ้าหน้าที่ทหารพรานทั้ง 

4  นายสังกัด ร้อย ทพ.4204 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน

ที่ 42 ขณะเกิดเหตุทั้ง 4 นาย

ได้เดินออกจากฐานกองร้อย

ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อไป

ซ่อมแซมปั๊มน้ำาที่เสีย ทำาให้

ภายในฐานปฏิบัติการไม่มีน้ำา

ใช้ และเมื่อเจ้าหน้าที่เดินไปถึง

ก็ได้ลงไปตรวจสอบเพื่อทำาการ

ซ่อมแซม แต่ปรากฏว่าได้เกิด

ระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น ทำาให้เจ้า

หน้าที่ ได้รับบาดเจ็บทันที โดย

เฉพาะ อส.ทพ.จิโรจน์ 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ี

เ ช่ือว่าคนร้ายน่าจะรู้ความ

เคลื่อนไหวของเจ้าหน้าท่ีภายใน

ฐาน โดยเฉพาะเครื่องป๊ัมน้ำาดัง

กล่าว ซ่ึงคนร้ายรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีต้อง

ใช้เคร่ืองป๊ัมน้ำาเพ่ือสูบน้ำาไว้ใช้

ภายในฐาน จึงอาจทำาให้เครื่องป๊ัม

น้ำาเสียแล้วนำาระเบิดแสวงเครื่อง

แบบเหยียบฝังไว้ เมื่อเจ้าหน้าท่ี

มาตรวจสอบจึงเหยียบระเบิด จน

เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าท่ีเสียชีวิต

และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

วันเดียวกัน พล.ท.คงชีพ 

ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวง

กลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กห.ได้แสดงความ

เสียใจต่อญาติของเจ้าหน้าที่ผู้

เสียชีวิต พร้อมได้แสดงความ

ห่วงใยถึงเหตุการณ์ความรุนแรง

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่

เกิดขึ้นต่อเนื่องที่ผ่านมา โดยได้

กำาชับหน่วยงานความมั่นคงใน

พื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ระมัดระวังและไม่ประมาท. 

ปรับแผนปลุกเที่ยวบินเบตง

 เมื่อวันพุธ ที่สำานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 

อดีต ส.ว.ยื่นหลักฐานการไต่สวน

ของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) และการชี้มูลความผิด 

กรณีการทุจริตก่อสร้างสนาม

ฟุตซอล เพื่อให้ กกต.ตรวจสอบ 

ส.ส.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับงบ

ที่แปรญัตติปี 2555 จากบัญชี

คุมยอดรายการงบแปรญัตติ

เพิ่มเติมปี 2555 ของสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) หรือที่เรียกว่าใบ

โควตา ซึ่งพบว่าในใบโควตามี 

10 พรรคการเมืองที่ ได้รับงบ

แปรญัตติรวม 4,159.42 ล้าน

บาท ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำาขัด

รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 168 

วรรคหก ให้ กกต.ตรวจสอบ 

โดยนายเรืองไกรกล่าวว่า 

จากข้อมูลสำานวนของ ป.ป.ช.ที่

มีการชี้มูลและส่งฟ้องต่อศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมือง มีเพียง 

6 โรงเรียนที่พบการทุจริตความ

เสียหาย 90 ล้านบาท แต่

ความจริงเป็นงบประมาณกว่า 

4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการให้

ปากคำาจากเจ้าหน้าที่ สพฐ. ที่

อ้างว่าเมื่อแปรญัตติแล้ว กมธ.

กรุงเทพฯ • “เรืองไกร” ร้อง กกต.สอบ ส.ส.ยุคยิ่งลักษณ์เอี่ยวแปร

งบ สพฐ. พบ 10 พรรคได้ โควตากว่า  4 พันล้านบาท จี้บิ๊กตู่ตั้ง 

คกก.สอบ ระบุพร้อมทำาหน้าที่เพราะมีประสบการณ์จากยุค คตส.

เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทุกจุด พร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เส้นทางเข้าออก 

เพื่อตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดเหตุวางระเบิดจนทหารพรานสังกัด ร้อย ทพ.

4204 เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส 

มีมติยังไม่ลงรายละเอียดให้รอ 

ส.ส.แต่ละคน โดยมี ส.ส.จาก 10 

พรรคการเมือง ซึ่งมีทั้ง ส.ส.และ

คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร พบว่ามี ส.ส.จาก

พรรคเพื่อไทยกว่า 100  รายชื่อ 

ประชาธิปัตย์เกือบ 200 รายชื่อ 

ภูมิใจไทยประมาณ 29 รายชื่อ 

นอกจากนี้ยังพบพรรคพลังชล

และชาติไทยพัฒนา

โดยเมื่อดูรายชื่อ ส.ส.ของ

แต่ละพรรคแล้ว ทำาให้รู้สึก

แปลกใจและอยากจะตำาหนิ 

ป.ป.ช.ว่าหลุดรายชื่อได้อย่างไร 

ทั้งนี้จากหลักฐานของพรรคเพื่อ

ไทย ปรากฏว่ามีรายชื่อ อาทิ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์, นายวรวัจน์ เอื้อ

อภิญญกุล อดีต รมว.ศึกษาธิการ, 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

ช้างไทยไม่ใช่สินค้า 

ภายใตร้า่ง พ.ร.บ.ชา้งไทย ฉบบัภาคประชาสงัคม



กครั้งที่มีขาวเร� องรับนองในบานเราแลวมีผูเสียชีวิต 

เช� อวาผูคนในสังคมจะตองอุทานแทบจะทันทีวา “อีก

แลว” เพราะมันเปนปญหาซ้ําซากที่เกิดขึ้นแทบทุกป 

ครั้นจะบอกวาชวงสถานการณการแพรระบาดของโค

วิด-19 ชวง 2 ปที่ผานมาทําใหมีการเวนวรรคเร� อง

ขาวรับนองโหดเปนเร� องดีก็คงไมใช! 

และแน�นอนวาขาวการรับนองโหดแลวมีเยาวชนเสียชีวิต 

เปนขาวที่ทําใหหัวอกคนเปนพอแมแทบใจสลายทุกคน เพราะ

ใครจะไปคิดวาการเริ่มชีวิตใหมในสถาบันการศึกษาแหงใหม 

รอยยิ้มของการเปนเฟรชชี่ของลูกจะจบ

ลงดวยความตายและกลายมาเปนคราบ

น้ําตาของครอบครัว 

ลาสุดกรณีของ “นองเปรม” อายุ                                                              

19 ป นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยา 

ลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงหนึ่งในภาค

อีสาน เสียชีวิตจากการรับนองใหมจาก

กลุมรุนพี่ เม� อคืนวันที่ 13 มีนาคมที่ผาน

มา โดยเพ� อนของนองยอมรับวา รุนนอง

ทุกคนถูกตอยที่บริเวณหนาอกและทอง 

ซึ่งเปนเหตุใหนองเปรมลมฟุบไปและ

เสียชีวิตในที่สุด 

จากนี้ ไปก็พอจะคาดเดาไดวา จะ

มีแถลงการณจากสถาบันการศึกษาใน

การขอโทษที่ปลอยใหมีการจัดกิจกรรม

รับนองท่ีไมเหมาะสม  ซ่ึงเปนการดําเนิน

การสวนตัวของกลุมนักศึกษาไมใชนโย 

บายของมหาวิทยาลัย ใชหรือไม! 

ทั้งที่กิจกรรมเฟรชชี่หรือกิจกรรม

รับนองในมหาวิทยาลัยที่ทํากิจกรรม

สรางสรรคมีอยูจํานวนมาก เนนสราง

ความสัมพันธระหวางรุนเดียวกันและ

รุนพี่ไดดี และใครใครเขารวมก็รวม ใครไมใครรวมก็ไมบังคับ 

ซึ่งชวงสถานการณ โควิดที่ผานมา ทําใหกิจกรรมสรางสรรคใน

หลายมหาวิทยาลัยตองงดไป เพราะไมสามารถรวมตัวกันได 

ทําใหรุนพี่หลายแหงตองพยายามหาทางทํากิจกรรมหรือรูจัก

รุนนองในรูปแบบอ� นๆ ที่สรางสรรค ก็มีมากมาย  

แตการรับนองแบบไมสรางสรรคก็มีใหเห็นทุกปเชนกัน 

กิจกรรมที่ใชความรุนแรง ทํารายรางกาย คุกคามทางเพศ ลิด 

รอนศักด์ิศรีความเปนมนุษย ซ่ึงลวนสรางบาดแผลใหกับรุนนอง

ทั้งรางกายและจิตใจ และที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือการเสียชีวิต 

ทั้งที่มันเปนสิ่งที่ไมควรจะเกิดขึ้นในรั้วสถาบันการศึกษา และ

ไมควรจะเกิดขึ้นจากคนที่ไมรูจักกันแตอางตัววาเปนรุนพี่ 

และเราก็ยังวนเวียนกับขาวเร� องรุนนองถูกรุนพี่ทําราย

ในกิจกรรม “รับนอง” ซ้ําซากอยูอยางนี้ แลวตองมาคอยลุน

ผสมผสานการใชเคมีลดลงจนถึงนอยที่สุด และเพิ่มสัดสวนการใช

อินทรียวัตถุใหมากขึ้นเร� อยๆ เม� อปรับเปลี่ยนจนดินฟนคืนความ

สมบูรณจึงหยุดใชเคมี ซึ่งแบบนี้ชาวนาจะเห็นผลในปที่ 6 ดินจะ

กลับมาอุดมสมบูรณและไมตองใชสารเคมี 100% การปรับเปลี่ยน

จากนาเคมีเปนนาอินทรียจําเปนตองใชเวลา ตนทุน ทั้งแรงกาย 

แรงใจ แตเม� อทําสําเร็จเราจะไดทั้งสุขภาพที่ดี ความปลอดภัยและ

การทําเกษตรที่ยั่งยืน เม� อไมใชสารเคมีแลวทางกลุมก็จะไดเปรียบ

ในเร� องผลผลิตที่ปลอดภัยตอสุขภาพและมีคุณภาพ ซึ่งเปนโอกาส

และชองทางการตลาดสูผูบริโภค

สําหรับการคิดคํานวณราคาขายขาวสารของกลุม ยกตัวอยาง

ราคาขาวเปลือกตันละ 10,000 บาท เราตองมาแปรรูปเปนขาวสาร

แลวขายไดมากกวา 12,000 บาท อยางนอยไดกําไรมากกวา 20% 

ขึ้นไป  เทากับเราจะไดเพิ่มมาอีกกวา 2,000 บาท เปนราคาขาว

ที่ทางกลุมขายใหกับผูบริโภคในทองถิ่น โดยเกณฑการตั้งราคาคือ 

ชาวนาผูผลิตอยูได และผูบริโภคอยูไดเชนกัน 

นอกจากนี้ยังมีผลผลิตสวนเหลือของขาวที่สีเปนขาวสาร 

ไดแก แกลบ รํา ปลายขาว เราสามารถนํามาใชประโยชนในฟารม

ของเราได เชน แกลบ ทําปุยหมัก ลดตนทุนเร� องปุย รํา ทําเปน

น้ําหมัก ปลายขาว เปนอาหารใหปลาที่เราเลี้ยงไว หากเราบวกผล

ประโยชนเหลาน้ีแลวเทากับเราจะขายขาวไดเพ่ิมอีกกวา 3,000 บาท 
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4 บทความ

องเรียกวา “พี่ปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ที่มักตอบคําถามวาไมรู ไมเห็น แตเม� อพลิก

มาเปนผูทํานายทายทักเร� องการยุบสภาผูแทนราษฎร

ก็เลนเอา “นองตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ถึงกับกลืนไมเขาคายไม

ออกเลยทีเดียว กอนที่จะประกาศ

วาขึ้นอยูกับสถานการณวาจะเปน

อยางไร...• ในขณะที่บรรดาแกน

นําพรรครวมรัฐบาลตางก็ไมกลาที่                                          

จะฟนธงอะไรมาก เพราะหนึ่งก็คือ                                    

“นายกฯ” อีกหนึ่งก็คือ “ผูมากบาร 

มี” ในรัฐบาล จะมีก็แตพรรคเพ� อ                                      

ไทยของ “นพ.ชลน�าน ศรีแกว” 

ส.ส.น�าน หัวหนาพรรคเงาของ                               

“ทักษิณ ชินวัตร” ที่เช� อวา “พล.อ. 

ประวิตร” น�าจะพูดจากการประ 

เมินสถานการณทั้งหมดแลว โดย

เฉพาะหลังจากการจัดประชุมเอเปก 

ซึ่งตอนนี้ก็ตองบอกวาการประชุม

ยังตองลุนกันเหน� อยวาจะมีการจัดขึ้นหรือไมอยางไร ซึ่งไมใชติด

ปญหาจากไวรัสมรณะแตประการใด แตมาจากสงครามรัสเซีย-

ยูเครนนั่นแล ที่ยิ่งยืดเยื้อเทาไหร ก็ยิ่งทําให การจัดประชุมเอเปก

เห็นเคาลางวาจะเกิดอาการเล� อนหรืองดประชุมเสียมากกวา...• 

แลวถาหวยออกวาเอเปกไมมีการจัดประชุมขึ้นมาก็ไมรู “บิ๊กตู” 

ยังจะใชอํานาจในมือยุบสภาหรือไมอยางไร หรือจะอยูกันจบครบ

วาระมีนาคม 2566 กันไปเลย แตที่แน�ๆ วงนี้ตองเรียกวาเปน 

“ขาขึ้น” ของบรรดาพรรคเล็ก และ ส.ส.ปดเศษทั้งหลาย เพราะ

มีอํานาจในมือที่สามารถทําใหรัฐนา

วาบิ๊กตูไปกอนถึงประชุมเอเปกหรือ

อยูยาวจนครบวาระก็ได จึงไมแปลก

ที่ทั้ง “พี่ปอม” และ “นองตู” จะ

เริ่มเอาใจบรรดาพรรคตางๆ เหลา

นี้ ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนพรรคเล็ก

ก็รูถึงเพาเวอรตัวเอง จึง ไดเห็น “พิ

เชษฐ สถิรชวาล” ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคพลังประชารัฐ และหัวหนา

กลุม 16 ถึงออกมาใหขาวแทบจะ

รายวัน ท้ังกอนท่ีจะมีดินเนอรท่ีราช  

พฤกษในวันที่ 17 มี.ค.นี้ รวมทั้ง

ยังนัดลวงหนาหลังดินเนอรอีกเพ� อนัดประชุมทาทีของพรรคเล็ก

อีกรอบ สงสัยจะเอาประเด็นดินเนอรไปตอยอดตอรองนั่นแล...• 

หันมาดูความเคล� อนไหวของนักรองอยาง “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” 

กันบาง เพราะกรณีลาสุดที่ลุกไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ใหสอบ ส.ส.ยุครัฐบาล “ยิ่งลักษณ ชินวัตร” นั้นตองเรียกวาอาจ

ทําใหใครตอใครตกมาตายงายๆ กันเลยทีเดียว ซึ่งไมใชมีแคบรร 

ดาทั่นผูทรงเกียรติที่ “เรืองไกร” ไดแพลมช� อออกมาเทานั้น แต

ยังรวมถึงคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) ก็หนาวๆ รอนๆ ตามไป

ดวย เพราะ ขอมูลที่ “นักรองเรือง

ไกร” ระบุนั้นก็บอกวาสํานวนใน

เร� องสนามฟุตซอลของ ป.ป.ช.ดู

เหมือนจะเลือกที่รักมักที่ชัง ปลอย

ผีไปจํานวนมาก ทั้งที่มีช� อ ส.ส.ถึง

กวา 10 พรรคและมากกวา 300 

คนที่อาจจะเจอลูกหลงในการแปร

งบประมาณของสํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ในปงบประมาณ 2555 วงเงิน 

4,159.42 ลานบาท...• ยิ่งไดเห็นรายช� อที่ “เรืองไกร” ปูดออกมา

เบื้องตนก็ถึงกับซูดปากกันเลยทีเดียว เพราะอภิมหาบิ๊กเนมทั้งนั้น 

ไมวาจะเปน “ยิ่งลักษณ ชินวัตร” “วรวัจน เอื้ออภิญญกุล” “ชล

น�าน ศรีแกว” “บุญทรง เตริยาภิรมย” “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” “จุ   

รินทร ลักษณวิศิษฏ” “วรงค เดชกิจวิกรม” “ชัย ชิดชอบ” “พรทิวา 

นาคาศัย” และ “ชวรัตน ชาญวีรกูล” งานนี้เลยบอกไดคําเดียววา 

“เรืองไกร” เลนใหญก็ระวังจะเจอแรงบวกกลับที่ไมนอยพอกัน...• 

หันกลับมาเร� อง “โควิด-19” กันบาง เพราะในวันศุกรที่ 18 มี.ค.นี้

จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญที่ 

“พล.อ.ประยุทธ” จะเปนประธาน 

ซึ่งวาระที่สําคัญที่ถูกจับตามอง

อยางมากในการประชุมคราวน้ี นอก

เหนือจากการยืนยันวาจะดีเดย ให

โควิด-19 เปนโรคประจําถิ่นในวันที่ 

1 ก.ค.นี้หรือไมแลว ที่ตองลุนอยาง

มากคือ บรรดาสถานบันเทิงทั้งผับ 

บาร คาราโอเกะทั้งหลายจะไดกลับ

มาลืมตาอาปาก หรือเปดใหบริการ

หรือไมอยางไร ที่สําคัญจะใหมีการ

ด� มแอลกอฮอล หรือดริงกกันมาก

นอยเพียงใด เพราะหากใหเปด แต

กําหนดใหด� มแค 2-3 ทุม ก็ดูเหมือนจะลักลั่นกันอยู แต หากเปด

ใหเหมือนเดิมก็เตรียมตัวเปน “เกาหลีใต 2” ไดเลย แตในความ

จริงทุกวันนี้สถานบันเทิงหลายแหงก็ใชชองวางเปนรานอาหารเปด

ใหด� มอยูแลว งานนี้ ศบค.ก็ควรทําอะไรใหมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไป

เลยดีกวามานั่งกั๊กไปกั๊กมาอยูนั่นแล…•

เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

พิเชษฐ สถิรชวาล

ากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ียืดเย้ือ

และภาวะวิกฤตเดิมที่สั่งสมและเรื้อรังมานาน ราคาขาว                          

เปลือกท่ีด่ิงลงตํ่า สวนทางกับปจจัยการผลิตและคาครอง

ชีพท่ีสูงข้ึน ชาวนามีความจําเปนตองปรับเพ� ออยูรอด โดย

เฉพาะรูปแบบวิธีการปลูกและขายขาว “การปรับตัวของชาวนา

เพ� ออยูรอดในยุคน้ี ตองปรับสูการผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีปลอด 

ภัย มีคุณภาพ สิ่งสําคัญเราตองสรางความเช� อถือใหกับผูบริโภค 

ศึกษาเทคโนโลยี และแนวทางการตลาดใหมากขึ้น” นี่คือคํากลาว

ของชรินทร ยิ้มศรี ประธานกลุมปลูกผักอินทรียบานวัดพระแกว 

อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปนกลุมชาวนาที่เคยทํานาขาว

ขายขาวเปลือกให โรงสี ปลูกผักขายพอคาคนกลาง สูการผลิต แปร 

รูป และทําการตลาดตรงสูผูบริโภค 

“กลุมเรามีทั้งชาวนารุนเกาและชาวนารุนใหม สวนตัวผม                                                                                    

เปนชาวนารุนใหมที่ ไมมีประสบการณภาคปฏิบัติ  แตมีความเขา 

ใจเทคโนโลยีสมัยใหม  และไดดึงชาวนารุนเกาที่มีประสบการณ

ในการลงมือทําเกษตรมาเขารวมกลุม ผมเปนชาวนารุนใหมก็ได

เรียนรูภาคปฏิบัติจากชาวนารุนเกา สวนชาวนารุนเกาก็อาศัย

เราเร� องการใชเทคโนโลยี ได จึงเกิดการผสมผสานกันระหวางรุน  

เกาและรุนใหม ทําใหกลุมของเราดําเนินงานไปไดอยางสมดุล” 

ชรินทรระบุ 

ในชวงสถานการณ โควิด-19 ชาวนาที่ไดรับผลกระทบโดย 

ตรงคือชาวนาที่ทํานาขายขาวให โรงสีทั้งหมดและไมไดเก็บขาวไว

บริโภคเอง เม� อเกิดผลกระทบดานตลาดสงออก ราคาขาวตกต่ํา 

ปริมาณขาวในประเทศมีลนตลาด ประกอบกับกลุมผูบริโภคในประ 

เทศมีความตองการขาวที่ปลูกแบบเคมีนอย จึงโดนโรงสีกดราคา

ไดงาย ในขณะท่ีกลุมชาวนาซ่ึงผลิตขาวคุณภาพไมใชสารเคมี วิกฤต

จะเปนโอกาสในการพัฒนาชองทางการตลาดขาวคุณภาพและ

ปลอดภัยสูผูบริโภคไดงายขึ้น

วิธีการปรับเปล่ียนจากนาเคมีสูนาอินทรีย ทางกลุมไมไดปรับ

มาเปนนาอินทรียทั้งหมดในปแรก แตจะเปนการปรับเปลี่ยนแบบ

ปจจุบันกลุมมีผลิตภัณฑขาวสารที่จําหน�ายสูตลาด อาทิ ขาว

หอมมะลิ 105 จังหวัดชัยนาท ขาวหอมปทุม ขาว กข.43 ในรูป

แบบขาวขาวและขาวกลอง นอกจากนี้มีผลิตภัณฑผักสด เชน ผัก                                                                                

สลัด ผักบุงจีน ผักคะนา ตนหอม ผักโขมแดง ผักโขมเขียว มาตร

ฐานออรแกนิกไทยแลนด ไดรับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

สําหรับชองทางการตลาดหลักของกลุม จะขายผานชองทาง

ออฟไลนและออนไลน เชน Facebook Line ออกบูธตามงาน

เกษตรในจังหวัด กลุมลูกคามีทั้งคนรูจัก กลุมขาราชการในพื้นที่ 

และคนในชุมชน ซึ่งติดใจในคุณภาพของผลผลิตของทางกลุม มี

การซื้อซ้ําและบอกตอ นอกจากนี้ยังมีกลุมลูกคาบริษัทเอกชนซื้อ

ขาวจากกลุมไปใหพนักงาน

สุดทาย คุณชรินทร ยิ้มศรี ไดฝากถึงพี่นองชาวนาและ

เกษตรกรทุกคนใหมีกําลังใจ มองวิกฤตครั้งนี้ใหเปนโอกาสในการ

ปรับตัวและหาทางออกการแกปญหาราคาขาวตกต่ํา การสราง

ผลกําไรหรือผลตอบแทนการทํานา เพ� อใหชาวนามีความมั่นคง

ทางรายไดและกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพสูผูบริโภคมากขึ้น 

อยากใหภูมิใจในอาชีพชาวนา เพราะอยางไรชาวนาก็ถือเปนสาร

ตั้งตนใหกับชีวิต  เพราะขาวนั้นเปนอาหารหลักของคนไทย และ

ประชากรหนึ่งในสามของประเทศคือชาวนา หากไมมีชาวนาคง

ไมสามารถขับเคล� อนประเทศไดอยางมั่นคงและยั่งยืน.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

ต

จ

‘รับนอง’บทเรียนซ้ําซากของสังคมไทย 
วาปตอๆ ไป จะมีใครเปนเหย� อของการรับนองโหดอีกกระนั้นหรือ 

สาเหตุใหญที่รุนนองมักจะเขารวมกิจกรรมรับนองประเภท

นี้ เพราะตองการการยอมรับจากรุนพี่  ไมอยากถูกมองวาอยูใน

กลุมคนที่ไมเขาพวก จึงยอมโอนออนใหกับรุนพี่ ไมกลารองเรียน

เม� อถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคลจากกิจกรรมนี้ เพราะหลายสถาบัน

รุนพ่ีมักถูกปลูกฝงวากิจกรรมรับนองถือเปนระบบโซตัส ซ่ึงเปนแนว 

คิดที่สงทอดการจัดกิจกรรมจากนักศึกษารุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ให

เคารพรุนพี่ จึงยอมใหรุนพี่กระทําการใดๆ ได โดยไมสนใจวาอาจ

จะไมเหมาะสมหรืออาจเกิดความสูญเสียในภายหลังได 

จําไดวาเม� อครั้งที่ลูกชายเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ ประ                                                                                     

เทศจีน ก็มีกิจกรรมรับนองเหมือนกัน รุนพี่พารุนนองไปเยี่ยมชม                                                 

ในสถาบันการศึกษา และมีการนัดไปทัศนศึกษาตางเมือง ซ่ึงก็เปน                                                                                

กิจกรรมสรางสรรคที่สรางความประทับใจใหลูกชาย และนักศึกษา

ชั้นปที่ 1 ที่ทําใหรูจักกันไดดี 

ขณะที่มหาวิทยาลัยประเทศเกาหลี ก็จะมีการสังสรรคพบ                                                       

ปะพี่นองในคณะหรือในชมรม ถือเปนกิจกรรมกระชับความสัม 

พันธในชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย เรียกวา MT หรือ Membership 

Training เปนการรวมตัวกันของรุนพี่รุนนองในมหาวิทยาลัย สวน

ใหญจะจัดทริประยะเวลาสองวันหนึ่งคืน ไปทํากิจกรรมชานเมือง 

ซึ่งสวนใหญจะมีกิจกรรมกินหมูยางรวมกัน หลังจากที่กินเสร็จก็จะ

มีการเลนเกมรวมกัน     

สวนในประเทศอ� นๆ ก็มีกิจกรรมรับนองเชนกัน สวนใหญก็

เพ� อเปาหมายเปนการตอนรับนักศึกษาใหม แตจะเนนเร� องสาย

สัมพันธ สรางระบบคุณคารวมกัน และมีการทํากิจกรรมดวย

กัน จะมีการพาชมมหาวิทยาลัย และสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงไดรูจักเพ� อนใหมในรุนเดียวกัน 

รุนพี่ในคณะ 

สรุปก็คือ เนนการรับนองที่สรางสรรค มากกวาจะใช

ระบบโซตัส 

จะวาไปแลวเร� องกิจกรรมรับนอง ถาทางมหาวิทยาลัย

ไมสามารถรับประกันเร� องความปลอดภัยจากกิจกรรมรับนอง

ได ก็ไมควรมีกิจกรรมนี้ และตองไมใหมี

การจัดกิจกรรมรับนองกันเองแบบจริงจัง 

ไมใชหลับตาขางนึง หรือถามีก็ตองมีวิธี                                                 

ในการสอดสองดูแลท่ีเหมาะสมและปลอด 

ภัยใหได 

ขณะเดียวกันสิ่งที่พอแมควรรูกอน

สงลูกไปรวมกิจกรรมรับนองที่สุดทายไม 

รูวาจะเปนกิจกรรมลักษณะไหน ก็มีขอ

คํานึงที่ควรพูดคุยกับลูกเบื้องตน 

-มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับนอง 

หรือนักศึกษารุนพี่จัดกันเอง หรือรุนพี่ที่

จบไปแลวเปนผูจัดกิจกรรม 

-สถานที่จัดกิจกรรมที่ไหน มีราย

ละเอียดอะไรบาง ถาเปนไปไดก็ควรไป

สงถึงสถานที่ อยางนอยก็ไดเห็นหนาคา                                                       

ตา รูจักผูจัดกิจกรรมและผูเขารวมกิจกรรม

บาง

-ตองไมให ใครมาลิดรอนหรือย่ํายี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

-บอกลูกวาถามีกิจกรรมท่ีไมเหมาะ

สมสามารถปฏิเสธได  และไมมีใครสามารถ

บังคับใหทําอะไรที่ไมอยากทําได 

-สามารถใหลูกโทร.หาหรือสงขอความถึงพอแมหรือคน

ใกลชิดไดทุกเม� อ หากเห็นวาไมปลอดภัยหรือไมเหมาะสม 

-การรับนองไมสรางสรรค หรือถูกทํารายรางกาย หรือ

ถูกบังคับใหเขารวม หรือขมขูใหเกิดความหวาดกลัว สามารถ

แจงความดําเนินคดีกับรุนพี่ได มีโทษถึงจําคุกและมีความผิด

ทางอาญา 

ไมควรมีใครตองเสียชีวิตจากการรับนอง และ “รุนนอง” 

ตองไมตกเปนเหย� อของ “รุนพี่” 

ที่สําคัญสถาบันการศึกษาปฏิเสธความรับผิดชอบเร� องนี้

ไปไมได! 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

เบตง หรือที่คนในทองถิ่นเรียกวา บือตง เปนอําเภอ

ที่มีขนาดใหญที่อยูในจังหวัดยะลา นับเปนอําเภอที่ตั้งอยูใต

สุดของประเทศไทย โดยมีลักษณะเปนหัวหอกย� นเขาไปใน

ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 พลเอกประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ไดเดินทางดวยสายการบินนก

แอร เที่ยวบินที่ DD6260 ซึ่งเปนเที่ยวบินเชิงพาณิชยแบบ

ประจําเที่ยวบินแรก ไปเปดสนามบินอยางเปนทางการ.

เบตง

เม� อชาวนาขายขาวเอง

บทเรียนการปรับตัวของชาวนายุคโควิด

ทุ

สุชาดา ทรงบัญฑิต

มูลนิธิชีวิตไท

ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน

16 มี.ค.2565



ป็นประเด็นท่ีสังคมให้ความสนใจอย่างไม่หยุดหย่อน  

กรณีการเสียชีวิตของ แตงโม-ภัทรธิดา(นิดา)พัชร

วีระพงษ์  ดาราสาวชื่อดัง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ

โดยเฉพาะ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำารวจ ชันสูตรศพ

แล้ว แต่ประชาชนยังไม่เชือถือว่าจะแสวงหาความจริงได้

หรือไม่ว่า  ดาราสาวเสียชีวิตด้วยสาเหตุและพฤติการณ์ใด 

จึงมีการขอย้ายศพไปชั้นสูตรรอบสอง ที่สถาบันนิติ 

วิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม  หัวเรือหลักคือ  พ.ต.อ.ทรง

ศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ อำานวยการ สถาบัน นิติ วิทยา ศาสตร์   

ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   เพื่อนำา                  

ไปเก็บรักษาสภาพร่างไว้ก่อนที่จะมีการชันสูตร รอบที่  2 

แล้ว  โดยจะใช้เวลาในการชันสูตร ประมาณ 30-45 วัน จึง

จะทราบผล โดยได้เชิญ

แพทย์จาก   3 โรงพยาบาล

รัฐ  ร่วมกันชันสูตร เพื่อให้

เกิดความโปร่งใสมากที่สุด  

สำาหรับ พ.ต.อ.ทรง

ศักดิ์ เคยดำารงตำาแหน่ง 

รองอธิบดี กรมสอบสวน 

คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ท่ีกำากับ                           

ดูแลกลุ่มงานด้านความ

ม่ันคงระหว่างประเทศ  อาช 

ญากรข้ามชาติ  และดูแล

งานปราบปรามภาพยนตร์  

และการถ่ายทอดสดฟุต 

บอลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จากต่างประเทศ  จากนั้นขึ้นมาเป็นผู้

ตรวจราชการ กระทรวง ยุติธรรม ในยุคที่ ศ.วิศิษฏ์ วิศิษฏ์

สรอรรถขึ้นมาเป็นปลัดฯ

โดยมีนโยบายให้บุคลากรในกระทรวงยุติธรรมสลับสับ

เปลี่ยนตำาแหน่งทำางานได้ในทุกภารกิจ  และไม่ต้องการให้

ดีเอสไอเป็นองค์กรที่มีแต่ตำารวจขึ้นมากำากับดูแลนโยบาย  

จึงทำาให้เป็นการสลับระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับดี

เอสไอ  โดยมี นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รอง ผอ.สถาบัน 

นิติวิทยาศาสตร์  มาเป็นอธิบดี ดีเอสไอ  โดยให้ พ.ต.อ.ทรง

ศักด์ิ  ผู้ตรวจราชการในกระทรวงยุติธรรม  ไปน่ังในตำาแหน่ง 

ผอ.สถาบัน นิติวิทยาศาสตร์  สำาหรับผลงานเด่นของ พ.ต.อ. 

ทรงศักดิ์  คือการพยายามยกร่างกฎหมายตรวจพิสูจน์ ศพ

นิรนาม

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2505 จบ

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  เนติบัณฑิตไทย (สมัย 36)  

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากระบวนการยุติ                                                                 

ธรรมทางอาญา) เคยเป็น รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน 

ภูธร, นครบาล  สารวัตรสอบสวน สถานีตำารวจนครบาล                                   

บางซื่อ ห้วยขวาง, รองผู้กำากับการ 1 กองปราบปราม,  

กองบังคับการตำารวจป่าไม้, กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

คดีเศรษฐกิจ (ตามโครงสร้างเดิม), ผู้กำากับการ 2 ส่วน

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราช 

การ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ,  ผู้บัญชาการสำานักกิจการ

ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  กรมสอบ 

สวนคดีพิเศษ ต่อมาเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

ก่อนที่จะเป็นผู้ตรวจราชการ  หลังจากนั้นขึ้นดำารงตำาแหน่ง

เป็น ผอ.สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์  ถึงปัจจุบัน.

เบื้องบน สตช.ใช้นิติเวชเปลี่ยนแปลงคดีมาแล้วมาก 

มาย เช่นคดีนายห้างทอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในที่เกิดเหตุ

ปล่อยให้นักข่าวเข้าไปทำาลายหลักฐานในที่เกิดเหตุ  อนุญาต

ให้แม่บ้านนำาเก้าอี้เปื้อนเลือดไปล้าง คดีบอสเบื้องบนสั่งให้

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคำานวณหาความเร็วรถของบอส ซึ่งผล                                                                 

การคำานวณไม่เป็นที่พอใจของเบื้องบน สั่งให้แก้เป็น ๗๔ 

กม./ชม. ซึ่งคนคาใจ ต่อมามีการขุดพยานปลาร้าค้าง ๗ ปี

ที่จำาเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำา ซึ่งเมื่อจะถูกเปิดโปงก็มีการ

ฆ่าตัดตอนพยานไปอย่างรวดเร็ว โคเคนแก้ปวดฟันก็เป็นนิติ 

วิทยาศาสตร์ฉ้อฉลอีกเรื่องหนึ่ง

ทั้งหมดที่นำาเสนอชี้ว่า เบื้องบน สตช.ให้ สตช.บิดเบือน

ความจริง สตช.ก็ใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นโล่มาโดยตลอด นี่คือ                    

เหตุผลที่ไม่ยอมให้มีการปฏิรูป สตช. แต่อย่างไรก็ตามขอ 

บอกว่า สตช.และนิติเวชตำารวจล้มละลายแล้วครับ.

กาโม่

 

วันก่อนไปขึ้นศาล ได้คุยกับทนายหัวเห็ดเรื่องนี้ คุณ

ทนายต้ังข้อสังเกตว่า ท่ีสอบเยอะส่วนมากจะเป็นการสอบเพื่อ

ให้ผู้ต้องหาหลุดคดี ถ้าสอบพอดีๆ สมตามคดีความ นั่นถึงจะ

เป็นการสอบเพื่อหาตัวคนร้าย ให้ดูคดีบอสพุ่งชนเป็นต้น ผม

ฟังแล้วได้แต่พยักหน้า มันไปไกลกันถึงขนาดนี้แล้วหรือ  

ว่าแต่คดีแตงโมสอบไปกี่ปากแล้วครับ ใครจำาได้ช่วย

ตอบที ฮ่าๆๆๆๆ.  

ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ ใด

เรียนคุณอัตถ์อัตนัยที่รักและนับถือ

วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๕ เดินไปซื้อไทยโพสต์ พาดหัวตัวใหญ่ 

สภาล่มกลางอ่าวอีกแล้ว รู้สึกสังเวชในการกระทำาของท่าน

ผู้ทรงเกียรติ น่าทุเรศมาก ไม่รู้ว่าประชาธิปไตยของต่างประ 

เทศสภาล่มกลางอ่าวบ่อยหรือเปล่า ๓ ป.จะอยู่ครบยกหรือ

เปล่าก็ไม่มีใครสามารถฟันธงได้ 

แต่ก็น่ันแหละ คำาพูดของนักการเมืองฟังแล้วเคล้ิม แต่                                                                 

5บทความ

นยุบไม่ได้พูด 

คนพูดไม่มีสิทธิ์ยุบ 

พูดถึงเรื่องยุบสภาครับ 

“ลุงป้อม” แอ่นอกรับว่า พูดเรื่องยุบสภาจริง เพราะ 

หลังประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพเสร็จสิ้น รัฐบาลว่าง ถึงตอน

นั้นถ้ายุบก็ยุบได้ 

มันก็มองได้หลายมุม 

หากประเมินว่า รัฐบาลประสบความสำาเร็จจากการจัดประ 

ชุมเอเปก ใครๆ พากันแซ่ซ้องว่ารัฐบาลเก่งกาจไร้เทียมทาน ก็จะ

เป็นการยุบสภาในสถานการณ์ที่รัฐบาลได้เปรียบ 

ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยหลายประเทศ

เขาก็ทำากัน อังกฤษก็ใช้วิธีนี้บ่อย 

ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

อีกมุม มีการตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าเอาตาม “ลุงป้อม” ผู้นำาต่าง

ประเทศที่จะมาร่วมประชุมเอเปก อยากพบกับผู้นำารัฐบาลไทยที่

เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาหยกๆ และจะอยู่ในวาระไปอีกนานพอสมควร 

หรืออยากจะพบหารือกับผู้นำารัฐบาลไทยที่หลังการประชุม

เอเปกจบแล้วตั้งใจจะยุบสภา 

ในทางทฤษฎีน่าคิดครับ!

แต่ในทางปฏิบัติ การเมือง มีความไม่แน่นอนสูงมาก 

สถานการณ์เปลี่ยนได้ตลอดเวลา อยู่ที่เหตุปัจจัยว่าเอื้อต่อ

การยุบสภามากแค่ไหน 

การยุบสภาเป็นอำานาจของนายกรัฐมนตรี นั่นคือหลักใน

ทางกฎหมาย 

ในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรี ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว 

สำาหรับรัฐบาล ลุงตู่ อย่างน้อยๆ ลุงป้อม ลุงป๊อก ต้องโอเค 

ด้วย ถึงจะยุบสภาได้ 

แล้วมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำาให้ “สามลุง” มีความเห็นพ้องต้อง

กันว่า ถึงเวลายุบสภาแล้ว?

ศึกษาจากอดีต การยุบสภา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความขัด

แย้งในรัฐบาลเอง 

การยุบสภาของประเทศไทยเกิดมาแล้ว ๑๓ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๑ พระยาพหลพล

พยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภาเพราะ รัฐ 

บาลโหวตเสียงแพ้ในสภา

อุบัติเหตุการเมือง

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕  ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช 

ยุบสภาเพราะ สภาผู้แทนยืดอายุมานานในช่วงสงคราม จนสมควรแก่

เวลา

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

ยุบสภาเพราะความขัดแย้งภายในรัฐบาล

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖ พลเอก เปรม ติณสู

ลานนท์ ประกาศยุบสภาเพราะ สภาผู้แทนราษฎรขัดแย้งกับวุฒิสภา 

กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ พลเอก  เปรม ติณ

สูลานนท์ ยุบสภาจากสาเหตุรัฐบาลขัดแย้งกับสภา กรณีการตราพระ

ราชกำาหนด

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท์ ยุบสภาจากความขัดแย้งภายในรัฐบาล

คร้ังท่ี ๗ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ นายอานันท์ ปันยารชุน 

เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อยุบสภา หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ นายชวน  หลีกภัย 

ประกาศยุบสภา จากความขัดแย้งภายในรัฐบาล กรณี ส.ป.ก.๔-๐๑ 

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ นายบรรหาร ศิลป

อาชา ยุบสภาจากความขัดแย้งภายในรัฐบาล

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ นายชวน หลีก

ภัย ยุบสภาหลังปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายเสร็จ ทั้งในเรื่องการแก้

กฎหมาย และเศรษฐกิจ

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ทักษิณ  ชินวัตร เกิด

วิกฤตการณ์การเมืองจากการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี ทำาให้ ทักษิณ 

ต้องยุบสภา

คร้ังท่ี ๑๒ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔  อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 

ยุบสภาหลังวิกฤตการณ์ทางการเมือง เป็นการยุบสภาตามท่ีให้สัญญาไว้ 

คร้ังท่ี ๑๓ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร เป็นการ

ยุบสภากรณีเดียวกับ ทักษิณ คือมีการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี 

จากสถิตินี้ แม้การยุบสภาส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากความขัด

แย้งในพรรคร่วมรัฐบาล แต่นับตั้งแต่ วันที่ ๙  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ 

ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล 

แต่เกิดจากปัจจัยนอกสภา 

การยุบสภาของ “ชวน” กับ “อภิสิทธิ์” มีความใกล้เคียงกัน 

เป็นการยุบเมื่อรัฐบาลบรรลุภารกิจที่ให้สัญญาไว้ 

ขณะที่การยุบสภาของ สองพี่น้องชินวัตร เพราะไปต่อไม่ได้ 

เนื่องจากประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้านจำานวนมาก 

จากสถิตินี้ก็เป็นไปได้เช่นกันว่า รัฐบาลประยุทธ์ อาจไม่ได้ยุบ

สภา เพราะแพ้เสียงโหวตในสภา 

และเมื่อพิจารณาไปถึงสาเหตุการยุบสภา เพราะรัฐบาลแพ้เสียง

โหวตนั้น ต้องถอยกลับไปปี ๒๕๓๑ หรือ ๓๔ ปีที่แล้วเลยทีเดียว 

วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ เหตุที่ พลเอก เปรม ติณสูลา

นนท์ ต้องยุบสภาเพราะ กลุ่ม ๑๐ มกรา นำาโดย “วีระ มุสิกพงศ์” 

นำา ส.ส.ประชาธิปัตย์ ๓๒ คนลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ลิขสิทธิ์ของฝ่ายรัฐบาลที่ได้นำาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติใน

วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๓๑  

แม้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะผ่านสภาด้วยคะแนน ๑๘๓ ต่อ ๑๓๔ 

เสียง แต่พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะต้นสังกัดก็ตัดสินใจลาออกจาก

การเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 

เป็นการแสดงความรับผิดชอบ

เหตุผลที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกายุบสภา ระบุว่า 

“...โดยที่นายกรัฐมนตรีได้นำาความกราบบังคมทูลฯ ว่า นับแต่

ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นต้นมา 

ปรากฏว่า พรรคการเมืองต่างๆ หลายพรรคไม่สามารถจะดำาเนินการ

ในระบบพรรคการเมืองได้อย่างมีเอกภาพ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคการเมือง ยังไม่ยอมรับ                

รู้ความคิดเห็นหรือมติของสมาชิกฝ่ายข้างมากในพรรคของตน อันเป็น                                                        

การขัดต่อวิถีทางการปกครองในระบบประชาธิปไตย และก่อให้เกิด                                                                                  

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประ 

เทศเป็นอย่างมาก 

สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้และจัดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่...”

แล้วรัฐบาลลุงตู่ จะเข้ากรณีไหน? 

มีการเคลมว่าพรรคเล็กที่ไม่มีรัฐมนตรีมี กลุ่ม ธรรมนัส กับ

กลุ่ม ๑๖ มี ส.ส.ประมาณ ๓๐ คน เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่ม ๑๐ มกรา

ในอดีตมี ๓๒ คน ก็ถือว่าสามารถชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลได้ 

แต่อุดมการณ์ น่าจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

กลุ่มพรรคเล็กท่ีไม่มีรัฐมนตรี ถือเป็นกลุ่มร้อยพ่อพันแม่ แนว                                                                                           

คิดทางการเมืองไม่เป็นเอกภาพ เพราะมาจากหลายพรรค 

๓๐ เสียงจึงมีความไม่แน่นอนสูงว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดรอดฝ่ัง 

การยุบสภาเพราะความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลจึงไม่ชัด 

เจน ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลพรรคหลัก ยังยืนยันทำางานร่วมกัน

ต่อไป  

ขณะที่การยุบสภา วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ “ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร” ให้เหตุผลว่า 

“...รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญในการปฏิรูปการเมืองโดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากปัจจุบันได้เกิด

ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ ส่งผลกระทบ

ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศชาติ 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามคลี่คลายปัญหาด้วยสันติวิธี และดำา

เนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและวิถีทางของรัฐธรรมนูญแล้ว

ก็ตาม แต่ไม่อาจยุติปัญหาดังกล่าวได้ 

จึงเห็นสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎร...”

จะเห็นว่าการยุบสภาที่เกิดจากสาเหตุนอกสภานั้น มาจาก

การชุมนุมกดดันรัฐบาล จนไม่สามารถบริหารประเทศต่อได้ 

รัฐบาลลุงตู่ ถูกกดดันจากการชุมนุมเกือบตลอดปี ๒๕๖๔ แต่

การชุมนุมที่ถูกตั้งคำาถามเรื่องวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ไม่อาจล้มรัฐบาลได้เนื่องจากแนวร่วมอยู่ในวงจำากัด 

ในวันน้ีจึงพอสรุปได้ว่า อาจไม่มีความจำาเป็นต้องยุบสภา เพราะ

ไม่มีปัจจัยนำาไปสู่สถานการณ์ดังกล่าว 

แต่การเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอน 

และการยุบสภาถือเป็นอุบัติเหตุทางการเมือง.

ทึ่ง!เขตชายแดน

เขตหนองแขมมีป่ารักษาปอด

โดยตลอดริมถนนทุกคนเห็น

เขตสุดเขตกทม.ต่อประเด็น

ผู้บำาเพ็ญนำาพารักษาเมือง

พรุ่งนี้มีนัดเขตหนองแขม

รุกขเทวดาหน้าแฉล้มจะรู้เรื่อง

ปลูกป่ารักษาปอดมิเปล่าเปลือง

หนองแขมติดเครื่องเขตกทม.

นิติวิทยาศาสตร์ตำารวจและสตช..

ล้มละลายในความเชื่อถือของประชาชนไปแล้ว

เรียนคุณอัตถ์อัตนัยที่นับถือ

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์เช้าวันที่ ๑๔ มี.ค. ชมรมนิติ

เวชหลายโรงพยาบาลเสนอข่าว ผลการพิสูจน์เน้ือเยื่อบาดแผล

บริเวณต้นขาของแตงโมว่า เกิดก่อนการเสียชีวิตและเป็น

บาดแผลที่ ไม่ถึงกับทำาให้เสียชีวิต เรื่องนี้ถึงจะเป็นการตบ

หน้านิติเวชตำารวจ แต่เมื่อรายงานฉบับจริงยังไม่ถูกเปิดเผย 

ดังนั้นสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือ ขาดอากาศเพราะ

ตกน้ำาทำาให้เสียชีวิต แต่ไม่สามารถสืบสาวขึ้นไปว่า สาเหตุที่

ทำาให้ตกน้ำาคืออะไร เพราะถึงจะตรวจพบยารักษาอาการซึม

เศร้าและแอลกอฮอล์ ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นสาเหตุที่ทำาให้ตกน้ำา

เพราะครอบครองสติไม่ได้  

นอกจากนั้นบาดแผลร้ายแรงบนใบหน้า ศีรษะ นัยน์ตา

ถลน ฟันหักสี่ซี่ ที่ดูเหมือนนิติเวชตำารวจจะระบุว่าเป็นเพราะ

เสียหลักตกเรือ เหมือนกับบาดแผลบนต้นขา ที่ดูเหมือนจะ

ระบุว่าเป็นเพราะใบพัดเรือ แต่เมื่อชมรมนิติเวชฯ ระบุว่า

เป็นบาดแผลไม่ร้ายแรงถึงขั้นทำาให้เสียชีวิต แล้วยังเกิดก่อน

การเสียชีวิต ถ้าจะยังเชื่อว่าใบพัดเรือทำาให้เกิดบาดแผลนั้น 

แต่เมื่อเป็นบาดแผลท่ีไม่ทำาให้ถึงตาย แล้วแตงโมก็ว่ายน้ำาเก่ง 

ต้องสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างแน่นอน

แต่พิรุธของคดีนี้ ไม่ได้มีแค่ที่ ผบ.ตร.และผู้บังคับบัญชา

ตำารวจภูธรภาค ๑ จะแถลงข่าวตั้งแต่ยังไม่ผ่าพิสูจน์ว่าน่าจะ

เป็นอุบัติเหตุ นิติเวชสาวให้เหตุผลว่าตาถลนข้างเดียวเป็น

เพราะแรงดันน้ำา ตรวจปริมาณปัสสาวะไม่ได้เพราะหูรูดเน่า  

เหมือนไม่ต้ังใจตรวจหาความจริง หรือไม่มีปัญญาค้นหาความ

จริง เพราะผู้ร่วมเหตุการณ์บนเรือก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปนาน                                                                

จึงแจ้งความ ซ่ึงเชื่อว่ามีสีกากีใหญ่ทราบเรื่องก่อนแล้วด้วยซ้ำา 

นอกจากน้ันคณะผู้ร่วมเรือยังกล่าวโทษว่าเป็นเพราะกู้ภัยมาช้า

เมื่อสมมุติฐานของผู้ยิ่งใหญ่ใน สตช.ตั้งว่าเป็นอุบัติเหตุ 

ผู้ ใต้บังคับบัญชาก็ต้องพยายามทำาให้สมมุติฐานนี้เป็นความ

จริง ซ่ึงก็มีผลต้ังแต่ร้อยเวร ทำาให้สำานวนคดีเป็นไปตามสมมุติ 

ฐานของเบื้องบน ตั้งแต่ต้องย้ายสถานที่ชันสูตรจากโรงพยา                                                                 

บาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปที่นิติเวชตำารวจ โดยอ้างว่า 

รพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไม่มีแพทย์นิติเวช ซึ่งเป็นการ

บิดเบือนความจริง เพราะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต แถลงการณ์แก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริง ในขณะเดียว 

กันหมอพรทิพย์บอกว่าที่นิติเวชตำารวจไม่มีหมอนิติเวช

ผ่าศพ‘แตงโม’รอบสอง

พฤติกรรมของมันไม่ใช่ เมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ ผมขอ                                                                 

เชิญพ่ีน้องคนไทยท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ังไปใช้สิทธ์ิให้มากท่ีสุด  แล้ว

กากบาทลงในช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด ผมก็จะทำาเช่นนั้น 

(ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่า ฐานชักชวนให้คนไทย 

Vote No) ขอท่านอัตถ์ Comment.

พันธุ์ไดโนเสาร์

 

เอาแล้วไง! ถ้ากากบาทลงในช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้

ใดเยอะๆ หนังสือพิมพ์รวยกันท่ัวหน้าเลยนะครับ เพราะได้ค่า

โฆษณาเลือกต้ังกันบานเลย เลือกต้ังกันถ่ียิบนับเงินไม่ไหว ฮ่าๆๆๆๆ 

ศรัทธาในตัวนักการเมืองเป็นปัญหาใหญ่มากครับ  นับ

วันคุณภาพนักการเมืองไทยจะแย่ลงเรื่อยๆ มีผู้แทนฯ จำาอวด

โผล่ให้เห็นเป็นรายวัน ทำาแต่เรื่องบ้าๆ บอๆ ไม่มีประโยชน์

ต่อส่วนรวมเลย

๓ ป.จะอยู่ครบยกหรือเปล่า ผมก็ตอบไม่ได้เช่นกัน รู้แต่

ว่ากินไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลับ เพราะปัญหาใหญ่นอกจาก

โควิด-๑๙ แล้ว ยังมีสงครามรัสเซีย-ยูเครนอีกต่างหาก แค่ ๒ 

ปัญหานี้รัฐบาลก็แก้กันหน้ามืดแล้วล่ะครับ. 

ผู้นำาจำาอวด

   * กับเมียท่านเกรี้ยวกราดอาจจะง่าย

อัปเปอร์คัตตัดซ้ายทลายขวา

กับรัสเซียอย่าริเลยพิธา

มันสิ้นไร้ราคาน่าอับอาย

   * เป็นไม้หลักปักขยะแสนกระจอก

แค่ขี้ข้าม้าครอกเขาหลอกขาย

มิรู้ซึ่งสงครามความเป็นตาย

กลับโอ้อวดลวดลายพลายชุมพล

   * ประกาศิตพิธา โอ๊ยน่าขัน

ประกาศลั่นบรรลัย ใครเขาสน

หรือปูตินดิ้นพล่านหนีลานลน

เขากลัวจนพ่นไฟเป็นไหม้ฟาง

   * อันผู้นำาจำาอวดขืนอวดดี

ดูน้าเซเลนสกีเป็นตัวอย่าง

เมื่อตึงเกินเดินพลาดก็ขาดกลาง

จนย่อยยับอับปางถึงครางฮือ!!!

(นาโตช่วยด้วย ไอ้กันช่วยด้วย ไอ้เศสช่วยด้วย ฮือฮือ)

    เฉินซัน

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุล

ค

เ



อนหน้านี้หลายฝ่ายต่างประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับ

มาฟ้ืนตัวได้อย่างดีอีกคร้ัง หลังจากเร่ิมเห็นสัญญาณการ                                                                               

ฟ้ืนตัวท่ีดีข้ึนจากแรงส่งสำาคัญอย่าง “ภาคการส่งออก” และ 

“ภาคการท่องเที่ยว” ที่กลับมาฟื้นตัวได้ แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มี

หลายปัจจัยสำาคัญที่เข้ามากดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การระบาดของ

โควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน จากจำานวนผู้ติดเช้ือท่ีอยู่ในระดับ

สูง รวมถึงสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ท่ีถีบตัว

สูงขึ้น จากผลกระทบของราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสำาคัญ ซ่ึงมีสาเหตุหลักๆ มาจากความขัดแย้งของรัสเซียและ

ยูเครน ท่ีกดดันให้ราคาน้ำามันท่ัวโลกปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบัน

“KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร”  

ได้ออกรายงาน  เศรษฐกิจไทยเปราะบางแค่ไหนเมื่อราคาน้ำามัน 

สูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่

มีโอกาสยืดเยื้อ และประเทศตะวันตกอาจจะใช้มาตรการคว่ำา

บาตรรัสเซียเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก                                                                                       

พลังงาน ทำาให้ KKP Research ประเมินว่า ราคาน้ำามันจะ                                                                     

แตะระดับสูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส     

2/2565 และราคาน้ำามันเฉลี่ยทั้งปีที่ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเงิน 

เฟ้อที่สูงขึ้น อาจจะกระทบทำาให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

โลกลดลงอีกด้วย!!

สำาหรับเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบคือ ในช่วงไตรมาส  

2/2565 เงินเฟ้อคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดที่ 5.5% ทำาให้กำาลัง

ซ้ือของประชาชนลดลง ขณะท่ีภาคการส่งออกอาจจะชะลอตัว                                                                               

ลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลงเช่นกัน โดยเศรษฐกิจ

ยุโรปจะรับผลกระทบหนักกว่าภูมิภาคอื่น เนื่องจากมีความเชื่อม 

โยงกับเศรษฐกิจรัสเซียมาก ส่วนภาคการท่องเที่ยวนั้น นักท่อง

เที่ยวจะได้รับผลกระทบจากการเปิดประเทศที่ทำาได้ช้ากว่าที่

คาด และเศรษฐกิจยุโรปที่ได้รับผลกระทบ นับเป็นตลาดการ

ท่องเที่ยวที่สำาคัญของไทย

KKP Research ได้ประเมินภาพในกรณีเลวร้ายว่า มี

โอกาสที่มาตรการคว่ำาบาตรอาจจะรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลให้

ราคาน้ำามันปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยทั้งปีที่ 130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์ และ

เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากข้ึน ซ่ึงจะดันให้อัตรา

เงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นเป็น 5.1% ในขณะที่เศรษฐกิจ

ไทยอาจจะเติบโตได้เพียง 2.7% เท่านั้น

ท้ังน้ี ราคาน้ำามันท่ีสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อไทยมากกว่าประ                                                                            

เทศอื่น เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาการใช้น้ำา 

มันสูงไม่ต่างจากในอดีต ขณะที่ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง สะท้อน

จากตัวเลขอัตราการบริโภคพลังงานต่อจีดีพี หรือ Energy 

Intensity ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อการผลิต                                                                              

สินค้าและบริการ ด้วยเหตุน้ีราคาน้ำามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน เศรษฐกิจ

ไทยจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ ได้รับผลกระทบรุนแรงและอ่อน

ไหวต่อปัจจัยภายนอกค่อนข้างมาก

“ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นำ�เข้�พลังง�นสุทธิม�กที่สุด

ประเทศหนึ่งในภูมิภ�ค ทำ�ให้เมื่อร�ค�น้ำ�มันสูงขึ้น ไทยจำ�เป็น

ต้องจ่�ยเงินจำ�นวนม�กเพื่อนำ�เข้�น้ำ�มัน ซึ่งส่งผลให้ดุลก�รค้�

ข�ดดุลเพิ่มเติมได้ม�ก โดยทุกๆ 10% ของร�ค�น้ำ�มันที่เพิ่มขึ้น

จะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยข�ดดุลเพิ่มเติมประม�ณ 

0.3-0.5% ของจีดีพี หรือเทียบเท่�กับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่�ง

ช�ติจำ�นวน 1-1.6 ล้�นคน”

สำาหรับราคาน้ำามันที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อาจทำาให้ภาค

รัฐต้องลดระดับการอุดหนุนราคาน้ำามัน และปล่อยราคาน้ำามัน

ขึ้นบางส่วน โดย KKP Research ประเมินว่า หากไม่มีการ

อุดหนุนเลย ราคาน้ำามันดีเซลอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 3�-�0 บาท3�-�0 บาท

ต่อลิตร จากที่ตรึงไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร ราคาก๊าซ LPG อาจ

ปรับเพิ่มขึ้นเป็น �30 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม จากที่รัฐตรึงไว้

ที่ 313 บาท ขณะที่ราคาค่าไฟฟ้าและราคาสินค้าอื่นๆ ที่เป็น

สินค้าควบคุมก็มีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นตามต้นทุนด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี KKP Research ได้มีการปรับคาดการณ์  

การเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในปี 2565 ในกรณี

ฐานเหลือ 3.2% จากคาดการณ์เดิมที่ 3.9% โดยประเมินว่า 

ความไม่แน่นอนต่อภาพแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีสูง

ขึ้นมาก จากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซียและยูเครน พร้อมทั้งได้ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อ

เฉลี่ยทั้งปีเพิ่มเป็น �.2% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.3% จากต้นทุน

ราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น.

      

วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ปรับลดภาษีสรรพสามิต

น้ำามันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

เพื่อช่วยพยุงราคาน้ำามัน และเพื่อแบ่งเบาภาระของประชา 

ชน จนทำาให้สูญเสียรายได้จากภาษีไปราว 1.7 หมื่นล้านบาท 

จนหลายฝ่ายกังวลถึงภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลใน

ปีงบประมาณ 2565 ว่าจะปิดหีบลง                               

หรือไม่!?!? แต่ล่าสุด อาคม  เติม

พิทยาไพสิฐ  รมว.การคลัง  ก็ออก

มาการันตีเองว่า แม้รายได้จะหาย

ไปจากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำามัน

ดีเซลลิตรละ 3 บาท แต่ก็เชื่อว่าจะ                          

ไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้ ในปี                                          

งบประมาณ 2565 แน่นอน เพราะ                                   

ขณะนี้ตัวเลข 5 เดือนของปีงบประ 

มาณ 2565 (ต.ค.6�-ก.พ.65) กรม 

สรรพากรจัดเก็บรายได้เกินเป้าหมาย

อยู่ �.� หมื่นล้านบาท ส่วนกรมสรรพ

สามิตอาจจะทำาได้ต่ำากว่าเป้าหมายบ้าง แต่ก็ไม่มาก เอ้า!! ขุนคลัง

การันตีเองแบบนี้ หายห่วงกันได้แล้วจ้า...
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ไม่กระทบ!!

เศรษฐกิจ

ช่

ก่

 

ครองขวัญ รอดหมวน

อาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ

บี้6รสก.สางแผนขาดทุน	
คนร.กระทุ้งเพิ่มบทบาทให้บริการประชาชน
ทำาเนียบฯ • “คนร.” สั่งเข้ม 6 รัฐวิสาหกิจเดินหน้าตามแผนเร่งสาง

ผลขาดทุน กระทุ้งบริการประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมมอบนโยบายจัด

ทำาแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้                                               

อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(คนร.) คร้ังท่ี 1/2565 โดยมีพล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็น

ประธาน ว่า ท่ีประชุมได้รับทราบ

ความคืบหน้าเก่ียวกับการดำาเนิน

การแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐ 

วิสาหกิจท้ัง 6 แห่ง เช่น บริษัท   

อสมท จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนิน

การตามแผนพลิกฟ้ืนธุรกิจระยะ

ส้ันปี 256� ทำาให้มีกำาไรจากท่ีมีผล

ขาดทุนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

“คนร.ได้กำาชับให้มีการดำา 

เนินการตามแผนให้เห็นผลเป็นรูป

ธรรม ท้ังในเรื่องทางการเงินและ

การให้บริการประชาชนท่ีดีข้ึน เช่น 

บริษัท เอ็นที จำากัด (มหาชน) ให้

เร่งพัฒนาและบริหารจัดการระบบ 

5G และดาวเทียมไทยคมให้เกิดประ                               

โยชน์สูงสุด และให้องค์การขนส่ง

ปานทิพย์ ศรีพิมล

ธนารักษ์จ่อประมูลที่ราชฯ

เขตศก.ตากปักหมุดพ.ค.65

เปิดโรงงานใหม่ • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด เดินหน้ายกระดับศักยภาพการ

ผลิตอย่างต่อเนื่อง ทุ่มงบกว่า 3 พันล้านบาท เปิดตัวโรงงานพ่นสีระดับโลกแห่งใหม่ในแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี โรงงานพ่นสีใหม่ล่าสุดนี้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จึงเป็นการตอกย้ำาถึงการสนับสนุนเป้าหมายพันธกิจในการก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุลและ

ความยั่งยืนของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการบรรลุวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2593 ของมิตซูบิชิ มอ

เตอร์ส คอร์ปอเรชั่น.

ไทยโพสต์ • “ธนารักษ์” ปักหมุด 

พ.ค.65 เปิดประมูลพัฒนาท่ีราชพัสดุ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากพันไร่ 

เคาะค่าเช่าปีละ 36,000 บาท 50 ปี

นายประภาศ คงเอียด 

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรม

ธนารักษ์จะดำาเนินการเปิดประมูล

เพ่ือสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุน

พัฒนาท่ีดินราชพัสดุในพ้ืนท่ีเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แปลง

ท่ี 1 หมายเลขทะเบียนท่ี ตก.590 

เน้ือท่ีประมาณ 1,076-1-90.70 ไร่ 

ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ ต.ท่าสายลวด 

อ.แม่สอด จ.ตาก เบ้ืองต้นคาดว่าจะ

สามารถดำาเนินการได้ในช่วงเดือน 

พ.ค.2565 หลังจากคณะกรรมการ

นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (กพศ.) ได้เห็นชอบเงื่อนไขใน

การเปิดประมูลเรียบร้อยแล้ว

ท้ังน้ี ได้มีการกำาหนดผลประ 

โยชน์ตอบแทนเป็นค่าเช่าในอัตราไร่

ละ 36,000 บาทต่อปี คิดเป็นค่าเช่าปี

ละ 3�.75 ล้านบาท (ปรับปรุงค่าเช่า                                                    

15% ทุก 5 ปี) และกำาหนดค่าธรรม 

เนียมการประมูลเป็นเงิน 269.1 ล้าน

บาท โดยมีกำาหนดระยะเวลาการเช่า 

50 ปี ซ่ึงปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตากมีมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนกิจการเป้าหมายครบท้ัง 13 

อุตสาหกรรมแล้ว

สำาหรับคุณสมบัติของผู้เสนอ

การลงทุน ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎ                                              

หมายไทย ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำากว่า                                           

50 ล้านบาท กรณีกิจการร่วมค้า 

(Joint Venture) เป็นการร่วมของ

ธุรกิจท่ีมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม

กันไม่ต่ำากว่า 50 ล้านบาท และมีผล

งานหรือประสบการณ์ในการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหน่ึง 

อย่างน้อย 1 โครงการ.

โออาร์ขยายปั๊มชาร์จอีวีเพิ่ม 24 จุด 

นายชุมพล สุรพิทยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

การตลาดพาณิชย์ บมจ.ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก หรือโออาร์ 

เปิดเผยว่า ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV 

Station PluZ กับบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำากัด 

และบริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด เพื่อขยายสถานี

ชาร์จรถไฟฟ้าในพ้ืนท่ีศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ เดอะพรอมา                                                                          

นาด เทอร์มินอล 21 สาขาอโศก พระราม 3 พัทยา และโคราช 

รวมทั้งสิ้น 2� จุดจ่าย ถือเป็นการขยายการให้บริการสถานี

ชาร์จไฟฟ้านอกสถานีบริการ PTT Station และคาดว่าจะเริ่ม

ใช้งานได้ในไตรมาส 3 ของปี 2565 

ธพว.อัดฉีดเอสเอ็มอีเบตง

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเบตง ระหว่าง         

เอสเอ็มอีแบงก์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่า เพื่อยก

ระดับธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ อ.เบตง และ

ใกล้เคียง ผ่านการเติมทุนโครงการสินเชื่อ SMEs Re-Start 

วงเงิน 2,000 ล้านบาท 

‘คลัง’ โชว์ต่างชาติ ศก.65 โต 4%

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า                                                                                

กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยาย

ตัวได้ �.0% ต่อปี แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-

19 และราคาน้ำามันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความไม่แน่นอน

ของด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยยังมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทย

จะสามารถฟื้นตัวได้จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น                                                                             

นโยบายการคลังท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจต่อเนื่อง และการท่องเท่ียว 

จากต่างชาติจะสามารถกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในอนาคตต่อไป

SCAP โวปี 64 กำาไรกว่า 324 ล้านบาท 

นายวิชิต พยุหนาวีชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ศรีสวัสดิ์ 

แคปปิตอล หรือ SCAP เผยว่า ผลการดำาเนินงานประจำาปี                                                                                   

256� บริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อได้สูงเกินเป้าหมายอยู่ท่ี 5,902.76 

ล้านบาท จากเดิมตั้งเป้าที่ระดับ 5,000 ล้านบาท ส่งผลให้ราย

ได้ทั้งปีอยู่ที่ 1,21�.05 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 32�.92 

ล้านบาท ทั้งนี้ตลอดปี 256� ปัญหาวิกฤตโควิด-19 แม้จะส่ง

ผลกระทบต่อบริษัท แต่เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีและมี

การส่งสัญญาณเศรษฐกิจท่ีทยอยฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำาลัง

ซื้อในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ใน

ระดับสูง จึงเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเติบโตสวนกระแสในช่วงปี

ที่ผ่านมา.

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่ง

การจัดหารถเพื่อให้สามารถบริการ

ประชาชนได้ดีข้ึน เป็นต้น” นาง

ปานทิพย์กล่าว

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได้

พิจารณาการจัดทำาแผนพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 ท่ี

ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและ

พลิกโฉมประเทศไทยสู่ความย่ังยืน 

โดยให้มีการกำาหนดกรอบทิศทาง

หลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

แต่ละแห่ง เพื่อนำา 13 หมุดหมาย                                          

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 และ

แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ไป

สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

ของประเทศได้ ซ่ึงแผนดังกล่าว

จะมีนโยบายท่ีจะขับเคล่ือนโม                                     

เดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ัง 

ยืน และสนับสนุนอุตสาหกรรม

เป้าหมาย สร้างความม่ันคงในด้าน                                        

การค้า การลงทุน การผลิต และ                                      

การเกษตรของประเทศรองรับจาก

ผลกระทบต่างๆ จากสถานการณ์ 

ในต่างประเทศ รวมท้ังให้สนับสนุน

เอสเอ็มอี

อย่างไรก็ดี คนร.ได้มีนโยบาย                                                        

ให้รัฐวิสาหกิจปรับตัว เตรียมการ และ                                               

กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้

ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ท้ังในด้านการรองรับ Next Normal 

นักลงทุนในตลาดหุ้น เมื่อมองสถานการณ์แล้วก็เริ่มมั่นใจได้ว่า

สงครามจะไม่บานปลาย จะเป็นแค่สงครามจำากัดพื้นที่ จึงมอง

ว่าจะไม่มีผลกระทบตลาดมากนัก เมื่อดูสถานการณ์จะคลี่คลาย

ได้ ทำาให้การเก็งกำาไรน้ำามันที่ดันกันสูงกว่า 120 ดอลลาร์ ราคา

ก็เริ่มปรับตัวลดลง เพราะในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีการ

ขาดแคลนน้ำามันแต่อย่างใด เป็นแค่การเก็งกำาไรน้ำามันในตลาด

ล่วงหน้า ทำาให้ราคาพุ่งขึ้นสูงเกินจริงไปมาก เมื่อสถานการณ์

คลี่คลาย ความหวาดวิตกก็ลดลง ทำาให้ราคาน้ำามันดิ่งลงจน

ปัจจุบันราคาลงต่ำากว่า 100 ดอลลาร์ มีผลทางจิตวิทยาอย่าง

มากกับการเก็งกำาไร โดยเฉพาะเมื่อตลาดทองคำาก็ดิ่งลงจึงมีผลดี

กับตลาดหุ้นมากขึ้น คงจะทำาให้มีการปรับเข้าสู่จุดสมดุลนั่นเอง 

เมื่อนักลงทุนคลายความวิตกก็กลับมาเลือกลงทุนในตลาดหุ้น 

เพราะเป็นตลาดที่มีพื้นฐานที่ดีรองรับนั่นเอง จะพบว่าหลายๆ 

ตลาดเริ่มมีการดีดกลับ หลังจากดิ่งลงแรงมาหลายวัน เป็นการ

ดีดกลับกันแทบทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐ ยุโรป และ

เอเชีย จึงพบว่านักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยก็กลับมาซื้อหุ้น

มาก วานนี้โหมซื้อคืนไปอีก 6,257.03 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อ

แบบไม่เกี่ยงราคา เพราะมองว่าราคาหุ้นยังต่ำาเกินจริงอยู่มาก 

มองว่ายังคงมีฟันด์ โฟลว์ไหลเข้าตลาด ตลาดยังมีแนวโน้มดียัง

ลงทุนได ้   

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มไอซีที ธุรกิจจะเติบโตดีในปีนี้ 

จึงน่ามองที่ INET, DTAC และ JMART 

กลุ่มขนส่ง สงครามไม่มีผลกระทบกับ

ธุรกิจ ทำาให้ธุรกิจยังจะเติบโตดีต่อไป จึง

น่ามองที่ JWD, PSL และ WICE กลุ่ม

วัสดุก่อสร้างมองการก่อสร้างที่ยังคง

เติบโตสูง ธุรกิจนี้ก็จะเติบโตดี น่ามองที่ 

EPG, SCC และ SKN กลุ่มไฟแนนซ์

ดูจากวอลุ่มตลาดที่ยังหนาแน่น ธุรกิจ

จะมีกำาไรได้มาก น่ามองที่ KTC, ECL 

และ MTC หุ้นรายตัวที่น่ามองมี FN, 

AGE และ SPALI เป็นต้น

ต่างชาติซื้อมากแสดงว่ามีความ

เชื่อมั่นมาก ตลาดจะยังคึกคักได้อย่าง

ต่อเนื่อง.

ต่างชาติกลับมาซื้อ

แม้ว่าสงครามในยูเครนยังไม่ยุติ แต่ดูเหมือนจะเริ่มมอง

ออกว่าสภาวการณ์จะเป็นอย่างไร ในเมื่อยูเครนจะต้องสู้อย่าง

โดดเดี่ยว ในขณะที่ทางรัสเซียก็คงไม่อยากให้สงครามยืดเยื้อ

ออกไปนานเกินไป จึงเร่งโจมตีอย่างหนักมากขึ้น มองในแง่ข่าว

ที่ออกมาแต่ละวันคงดูไม่ดี อาคารถูกทำาลาย และมีจำานวนผู้

เสียชีวิตเพิ่ม แต่ในด้านการทำาสงครามก็คงผ่อนปรนไม่ได้ แต่

ก็ดูเหมือนทางประธานาธิบดียูเครนจะมองออกว่าคงจะต้องสู้

อย่างโดดเดี่ยว จึงมีการอ่อนข้อลงบ้าง แต่เป็นธรรมดาที่จะยอม

กันง่ายๆ ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีและการต้องทำาหน้าที่

เป็นผู้นำาของประเทศ ทำาให้สงครามยังต้องยืดเยื้อต่อไป ในด้าน

หวั่นสงครามกระทบผลิตรถยนต์ร่วง!
ไทยโพสต์ • สงครามยังพ่น

พิษ ส.อ.ท.หวั่นชิปวัตถุดิบผลิต

รถยนต์ขาดรุนแรง กระทบหนัก

ทั่วโลก พร้อมจับตาสถานการณ์

ใกล้ชิด ยอมรับหวั่นกระทบการ

ส่งออก รอประเมินเป้าหมาย

การผลิตปี 65 ใหม่

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน

พงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่ม                                 

อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาห                                                  

กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เปิดเผยว่า ทางกลุ่มกำาลังติดตาม

สถานการณ์ภาวะการขาดแคลน

เซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ท่ีจะกระทบ                                                 

ต่อการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์

ท่ัวโลกและไทยอย่างใกล้ชิด เนื่อง                                                  

จากการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน                                               

อาจทำาให้ปัญหาการขาดแคลนชิป

รุนแรงข้ึน ท้ังน้ีเพราะยูเครนเป็นผู้

ส่งออกก๊าซนีออนบริสุทธ์ิ 70% ให้

กับท่ัวโลก เพื่อแกะแบบแผงวงจร

ให้เป็นแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์เพื่อใช้

ผลิตชิป 

“ก่อนหน้านี้ปัญหาการ

ขาดแคลนชิปก็มีอยู่แล้ว แต่คิด                                                   

ว่าน่าจะทยอยดีขึ้น พอมีปัญหา                                                        

น้ีเข้ามาก็ทำาให้ภาวะการขาดแคลน

ยิ่งเพิ่มไปใหญ่ มองว่าภาวะขาด     

แคลนจะยาวไปถึงสิ้นปี 2566 

เป็นอย่างน้อย โดยคงจะต้องติด                               

ตามว่าสถานการณ์สู้รบจะยืด

เยื้อมากน้อยเพียงใด หากยืด

เยื้อก็จะยิ่งกระทบมากขึ้น” นาย

สุรพงษ์กล่าว

นายสุรพงษ์กล่าวอีกว่า ปี                                                  

2565 กลุ่มได้วางเป้าหมายการผลิต                                  

รถยนต์ไว้ท้ังหมด 1.� ล้านคัน 

แบ่งเป็น การผลิตเพื่อจำาหน่ายใน

ประเทศ � แสนคัน ผลิตเพื่อส่ง

ออก 1 ล้านคัน จากปี 256� ท่ี

ผลิตได้ 1.6� ล้านคัน ยอมรับว่า

คงจะต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจ

ไทยและโลกใกล้ชิด เนื่องจาก

การสู้รบรัสเซีย-ยูเครน เป็นปัจจัย

สำาคัญท่ีจะกดดันต่อเศรษฐกิจ

โดยรวม หากยืดเย้ือและย่ิงบาน

ปลายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนก็จะย่ิงส่งผล               

กระทบหนักข้ึน ดังน้ันคงจะต้อง

ติดตามสถานการณ์ภาพรวมอีก 

1-2 เดือน หรือตัวเลข มี.ค.-เม.ย.ก็

คงจะเห็นภาพชัดเจนถึงแนวโน้ม

การผลิตรถยนต์.  

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งให้

มีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่

อดีตให้สำาเร็จ และดูแลผลกระทบ

จากสถานการณ์ โควิด-19 และ

ภาวะวิกฤตต่างๆ ในปัจจุบัน.

นกแอร์แจงเหตุ

ยกเลิกบินเบตง

ผู้ โดยสารน้อย

ทุ่งมหาเมฆ • ทย.ถกนกแอร์หลัง

แจ้งยกเลิกเท่ียวบินดอนเมือง-เบตง 

วันที่ 16 และ 1� มี.ค.นี้ เหตุผู้ โดย 

สารน้อย เล็งคืนเงินผู้ โดยสารเต็ม

จำานวน พร้อมค่าชดเชยการยกเลิก

บินอีก 1,200 บาท ภายใน 7 วัน

รายงานข่าวจากกรมท่าอา 

กาศยาน (ทย.) แจ้งว่า สายการบิน

นกแอร์ ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเส้น

ทางดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ใน

วันที่ 16 และ 1� มีนาคม 2565 

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดด้านการ                                               

วางแผนการตลาด จึงต้องมีการ                                               

ทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว 

ข้อง โดยในวันที่ 1� มี.ค.นี้ สาย

การบินนกแอร์จะทำาการบินเที่ยว

บินโปรโมตการท่องเที่ยวเบตง โดย

นำาคณะสื่อมวลชนและตัวแทน

จำาหน่ายบัตรโดยสารเดินทางไป

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเบตง เพื่อเป็น 

การประชาสัมพันธ์เส้นทางนี้ออก

ไปในวงกว้าง สายการบินนกแอร์

ได้ยืนยันว่ามีความพร้อม และจะ

ทำาการบินเส้นทางดังกล่าวแน่นอน 

โดยจะจัดการประชุมในวันที่ 21 

มี.ค.นี้ เพื่อหารือเพิ่มเติมขอรับการ

สนับสนุนและความร่วมมือด้าน

ต่างๆ รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับ

การขอรับการสนับสนุนก่อนหน้า 

นี้ 

สำาหรับแนวทางชดเชยผู้

โดยสารที่ได้ทำาการซื้อบัตรโดยสาร

เส้นทางดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง 

ในวันที่ 16 และ 1� มี.ค.2565 นั้น                                                    

สายการบินจะทำาการคืนเงินค่า

โดยสารเต็มจำานวนภายใน 7 วัน 

พร้อมทั้งค่าชดเชยการแจ้งยกเลิก

เท่ียวบินล่วงหน้าตามประกาศสำานัก                                                     

งานการบินพลเรือนแห่งประเทศ 

ไทย (กพท.) อีกรายละ 1,200 บาท 

โดย ทย.จะประสานและติดตาม

สายการบินนกแอร์ ถึงแนวทาง

การปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ 

เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และอำานวย

ความสะดวกแก่ผู้ โดยสารต่อไป 

โดยจะมีการประกาศตารางบิน

อย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง.  

78,168.02

16/3/65

1,667.92
+23.56

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,509.88 5,168.69 341.19
 7,400.04 7,863.49 -463.45
 40,223.84 33,966.81 6,257.03
 25,034.26 31,169.03 -6,134.77

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.91 33.63
ยูโร 35.97 36.69
ปอนดสเตอรลิง 42.70 43.88
เยน (100 เยน) 27.64 28.44
หยวนจีน 4.94 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,250 30,350
ทองรูปพรรณ 29,698 30,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

พิษสงครามกับศก.ยุคน้ำามันแพง



เซ็ปต์ “ชอบชีวิตแบบไหน…เอฟดับบลิวดี ประกัน

ชีวิต ดูแลให้” ครั้งแรกในไทยนำ�แพลตฟอร์ม 

Programmatic Digital Out Of Home (pDOOH) 

เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงก�รสื่อส�รจ�กสื่อออนไลน์ไป

สู่สื่อออฟไลน์รูปแบบใหม่ ส่งแบรนด์แคมเปญเจ�ะ

กลุ่มเป้�หม�ยได้ตรงจุดม�กขึ้น

ด้�น บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ช่วย

ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยและคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�ก

เหตุก�รณ์ไม่ค�ดคิด จึงนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัยรถจักรย�นยนต์ พร้อมอุ่นใจกับคว�มคุ้มครอง

คว�มเสียห�ยต่อตัวรถจักรย�นยนต์ของผู้เอ�ประกัน

และรถของคู่กรณีจ�กก�รเกิดจ�กอุบัติเหตุ และ

คุ้มครองทั้งก�รถูกโจรกรรมรถจักรย�นยนต์ผ่�น 2 แผนคว�ม

คุ้มครอง ดังนี้ ประกันรถจักรย�นยนต์ภ�คสมัครใจ ประเภท 2+ 

และประเภท 3 คุ้มครองคว�มเสียห�ยต่อชีวิตสูงสุดถึง 10 ล้�นบ�ท

ต่อครั้ง เบี้ยประกันภัยเริ่ม

ต้นเพียง 1,620 บ�ทต่อปี 

และประกันภัยโจรกรรมรถ

จักรย�นยนต์

และแม้ว่�จะ

เผชิญกับวิกฤตโควิด แต่

สำ�หรับ อภิสิทธิ์ อนันต

นาถรัตน ประธานคณะ

ผู้บริหารและกรรมการ

ผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.

กรุงเทพประกันภัย กล่�ว

ว่� แต่บริษัทส�ม�รถสร้�ง

เบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 

2564 สูงถึง 24,511.0 ล้�น

บ�ท เติบโต 7.2% และมีกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้ 1,055.9 ล้�นบ�ท                                        

คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 9.92 บ�ท อย่�งไรก็ต�ม ในธุรกิจประกันวิน�ศภัยใน

ปี 2565 ยังคงต้องประสบกับคว�มท้�ท�ย ค�ดจะเติบโต 1.5-2.5%.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท

ในก�รดำ�เนินชีวิตม�กขึ้น ประกอบกับก�รแพร่ระบ�ดของ

โควิด-19 แม้ว่�จะมีคว�มรุนแรงของโรคน้อยลง แต่ในด้�น

ของปริม�ณก�รติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นขยับม�อยู่ที่หลักหมื่น

แทบทุกวัน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงก�รติดเชื้อ ทำ�ให้ก�รเดินท�งของ

ผู้บริโภคลดน้อยลง ก�รใช้จ่�ยจึงผ่�นออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ทำ�ให้

ธุรกิจด้�นโลจิสติกส์มีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง

ดังนั้น บมจ.วิริยะประกันภัยจึงจับมือกับกรมก�รขนส่งท�งบก 

ต่อยอดม�ตรฐ�นคุณภ�พบริก�รขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ใน

ระยะ 4 โดยมุ่งหวังสร้�งคว�มคุ้มค่�ให้กับผู้ประกอบก�ร Logistics 

& Supply Chain ให้ได้รับประโยชน์ม�กที่สุด ซึ่งภ�ยในปี 2565 นี้

แจกฟรีทันที อุปกรณ์ GPS ม�ตรฐ�นยุโรป ไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียม

ร�ยปี กฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดอาวุโส บมจ.

วิริยะประกันภัย ในปี 2565 นี้ บริษัทตั้งเป้�ว่�จะทำ�อย่�งไรให้ผู้

ประกอบก�รขนส่งมีก�รใช้ต้นทุนในก�รดำ�เนินก�รขนส่งได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พและเป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัท ท่ีต้องเรียนรู้ ต่อยอด 

เพื่อพัฒน�ก�รบริก�รให้ทันสมัย สอดรับกับคว�มต้องก�รของก�ร

ผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจด้�น Logistics & Supply 

Chain ได้รับคว�มคุ้มค่�ม�กที่สุดจ�กก�รได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น 

Q Mark  

“นอกจ�กก�รปรับแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับคว�มต้องก�ร

ของผู้ประกอบก�รแล้ว ยังได้กำ�หนดอัตร�เบี้ยร�ค�พิเศษแบบ

ระยะย�ว 3-5 ปี ให้กับผู้ประกอบก�รรถบรรทุกที่ได้รับก�รรับรอง

ม�ตรฐ�น Q Mark ซึ่งได้จดทะเบียนรถใหม่และได้รับอุปกรณ์ GPS 

ม�ตรฐ�นยุโรป พร้อมระบบบริห�รจัดก�รข้อมูลรถบรรทุก โดยผู้

ประกอบก�รไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยแต่อย่�งใด” 

น�ยกฤษณ์กล่�วว่� บริษัทและกรมก�รขนส่งท�งบกยังเห็น

พ้องต้องกันว่�ในอน�คตอันใกล้นี้ ม�ตรฐ�น Q Mark จะไม่จำ�กัด

เฉพ�ะรถบรรทุกใหญ่เท่�นั้น จะขย�ยก�รส่งเสริมไปกลุ่มรถบรรทุก

ขน�ดเล็กอีกด้วย โดยเฉพ�ะกลุ่มแรกจะเป็นรถ 4 ล้อที่เป็นห้องเย็นที่

อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยว่�ด้วยก�รขนส่งท�งบก พ.ศ.2522 และได้รับก�ร

รับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รขนส่งสินค้�เกษตรและอ�ห�รด้วยรถ

บรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)    

และด้วยยุคนิวนอร์มอลที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้�ม�มีบทบ�ท

สำ�คัญในก�รดำ�เนินชีวิต ทำ�ให้ภ�คธุรกิจต่�งก็ปรับตัวเพื่อรองรับ เช่น

เดียวกับ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ หรือ TVI wfhเปิดตัว “MARS” 

Deep Tech Startup พร้อมโซลูชัน “MARS Inspect” หรือ “ม�

ตรวจ” AI ตรวจสภ�พ

รถยนต์ด้วยตนเองแบบ

เรียลไทม์ ซึ่ง เทพพันธ์                              

อัศวะธนกุล รอง

กรรมการผู้อำานวยการ 

TVI กล่�วว่� ครั้งแรก

ของวงก�รประกันภัยไทย 

ตอกย้ำ�คว�มเป็นผู้นำ�

ด้�น InsurTech เติมเต็ม

ประสบก�รณ์แบบไร้รอย

ต่ออย่�งลงตัว หวังเดิน

หน้�ต่อจิกซอว์ก�รเติบโต

แข็งแกร่ง ตั้งเป้�เบี้ยรับ

รวมแตะ 1 หมื่นล้�นบ�ท

ภ�ยในปี 2567

เช่นเดียวกับ บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำากัด จัดโปร

โมชั่นพิเศษประกันภัยรถยนต์ ขับดีไม่มีเคลม ต่อแรกรับส่วนลดค่�

เบี้ยประกันภัยสูงสุด 50% ต่อ

ที่สอง ห�กระบุชื่อผู้ขับขี่ รับ

ส่วนลดค่�เบี้ยประกันเพิ่มอีก 

20% รวมสูงสุด 70% พร้อม

ผ่อน 0% 10 เดือน สอบถ�ม

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ Care 

Center 1438 และเว็บไซต์ 

https://rabbitcare.com/car-

insurance 

อย่�งไรก็ต�ม เมื่อ

เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว

จ�กก�รแพร่ระบ�ดของ    

โควิด-19 ทำ�ให้บริษัทประกัน

ออกแคมเปญและผลิตภัณฑ์

เพื่อกระตุ้นตล�ด อย่�ง

เช่น เอฟดับบลิวดี ประกัน

ชีวิต หรือ FWD รุกส�นต่อ

แบรนด์แคมเปญ Celebrate 

living อย่�งต่อเนื่อง ล่�สุด

ปล่อยแบรนด์แคมเปญแรก

ของปี 2565 ภ�ยใต้คอน

ใ

คีเฟอร์ ไม่ใช่ โย

เกิร์ตและไม่ใช่นม 

แต่เป็นเครื่องดื่ม

หมักที่มีรสเปรี้ยว

คล้�ยกับโยเกิร์ต อย่�งไรก็ต�ม คีเฟอร์มีส�ย

พันธุ์ของโปรไบโอติก หรือจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำ�ไส้ 

ม�กกว่�โยเกิร์ต และเนื่องจ�กแบคทีเรียเหล่�นี้

มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รรักษ�สุขภ�พของภูมิคุ้มกัน ลดก�ร

องเท้าคอลเลคชั่นใหม่

จ�ก Bally นำ�เสนอ

คว�มง�มทีท่นัสมยัและ

ใส่ได้ทุกเพศ พร้อมดีไซน์

ใหม่ที่ทำ�ให้ส�ม�รถสวมใส่

รองเท้�ที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง

แบรนด์รุ่นนี้ ได้หล�กหล�ย

สไตล์ รองเท้�ในคอลเลคชั่น

นี้มีหล�กหล�ยสีสันและวัสดุ 

ตกแต่งด้วยต�ข่�ยและหนัง 

ม�พร้อมกับส้น Vibram สุด

ไฮเทคซึ่งมีคุณสมบัติในก�ร

ยึดเก�ะพื้นได้เป็นอย่�งดี 

สื่อถึงคว�มเชี่ยวช�ญของ 

Bally ในก�รผลิตรองเท้�

เพื่อสวมใส่ในกิจกรรมกล�ง

แจ้ง คอลเลคชั่น Outline 

จ�ก Bally นั้นมีคว�มทัน

สมัย ส�ม�รถสวมใส่ได้

ในหล�ยโอก�ส เหม�ะกับ

ระดูกสันหลังเสื่อม” นับเป็นโรคที่ทำาให้เกิดความเจ็บ

ปวดและคว�มทรม�นในผู้สูงอ�ยุ รวมถึงเป็นภ�ระ

ให้กับผู้ดูแลอย่�งม�ก ล่�สุด “นพ.ศรัณย์ ก่อวุฒิกุล

รังสี” แพทย์เฉพ�ะท�งด้�นศัลยกรรมกระดูกและข้อ และกระดูกสัน

หลัง ศูนย์กล้�มเนื้อกระดูกและข้อ โรงพย�บ�ลนวเวช ได้ม�ให้คว�ม

รู้เรื่องโรคกระดูกสันหลังเสื่อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในก�รเตรียมคว�ม

พร้อมเข้�สู่ก�รใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยอย่�งเต็มรูปแบบว่� โรคกระดูก

สันหลังเสื่อม คือคว�มเสื่อมของโครงสร้�งร่�งก�ยที่ช่วยให้มนุษย์

ส�ม�รถยืนหรือนั่งตัวตรงได้ ประกอบไปด้วย ปล้องกระดูกสันหลัง 

หมอนรองกระดูก ข้อต่อ เอ็นยึดข้อต่อ และกล้�มเนื้อข้�งเคียง มัก

พบในตำ�แหน่งที่มีก�รเคลื่อนไหวเป็นประจำ� เช่น กระดูกสันหลังส่วน

คอ และกระดูกส่วนเอว โดยส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยอ�ยุ 40 ปีขึ้นไป 

ในปัจจุบันเร�พบผู้ป่วยที่มีอ�ยุน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจ�กลักษณะก�ร

ทำ�ง�นที่นั่งหรือยืนในท่�เดิมน�นๆ และรูปแบบก�รใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 

รวมถึงไม่มีเวล�ออกกำ�ลังก�ยเท่�ที่ควร

ส�เหตุของโรคกระดูกสันหลังเสื่อม 1. อ�ยุที่ม�กขึ้น 

2.น้ำ�หนักตัวที่ม�กเกินไป 3.ก�รอยู่ในท่�ใดท่�หนึ่งต่อเนื่องเป็นเวล� 

น�นๆ เช่น นั่งทำ�ง�น หรือยืน 4.ก�รทำ�ง�นใช้ง�นหลังที่ไม่เหม�ะ

สม เช่น ทำ�ง�นในท่�ก้มเป็นประจำ� เช่น ช่�งซ่อมรถยนต์ หรือก�ร

แบกของหนักๆ เกินเกณฑ์เป็นเวล�น�นๆ 5.วิถีชีวิตที่ใช้ง�นกระดูกคอ 

ม�กขึ้น เช่น ก�รก้มดูโทรศัพท์มือถือ ก�รใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็น

เวล�น�น

เมื่อเกิดก�รใช้ง�นซ้ำ�ๆ เหล่�นี้ หมอนรองกระดูกจะเริ่มมี

ร่องรอยคว�มเสียห�ย จ�กนั้นก็จะเริ่มมีก�รสูญเสียน้ำ� และมีก�ร

ยุบตัวลง เกิดก�รไม่มั่นคงของโครงสร้�งเกิดขึ้น กล้�มเนื้อข้�งเคียง

พย�ย�มพยุงโครงสร้�งเหล่�นี้ และร่�งก�ยตอบสนองด้วยก�รสร้�ง

กลุ่มกระดูกงอก เพื่อรองรับโครงสร้�งที่ไม่มั่นคงดังกล่�ว ผู้ป่วยจะ

เริ่มปวดเมื่อมีก�รคลอนของโครงสร้�งเกิดขึ้น ถ้�หมอนรองกระดูกที่

ยุบและกลุ่มกระดูกที่งอกนี้ ไปกดเส้นประส�ทข้�งเคียงก็จะทำ�ให้เกิด

อ�ก�รท�งระบบประส�ท

ลดพฤติกรรมเสี่ยง-หมั่นออกกำ�ลังก�ย

เทคนิคป้องกันโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

‘‘ก

อ�ก�รของโรคกระดูกสันหลังเสื่อมแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ ก็

คือ 1.อ�ก�รที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้�ง ได้แก่ อ�ก�ร

ปวดคอ อ�ก�รปวดหลัง มักจะเป็นๆ ห�ยๆ อ�จ

ปวดเวล�นั่งน�นๆ หรือปวดเวล�ขยับตัว ห�ก

ผู้ป่วยที่มีอ�ก�รปวดคอ ก็อ�จจะมีอ�ก�ร

ปวดร้�วไปที่ท้�ยทอย หรือบริเวณ

ไหล่ได้ ผู้ป่วยบ�งร�ยที่มีก�รแข็งตัว

ของกระดูกสันหลัง ก็จะเกิดก�ร

ก้มเงยได้ลำ�บ�ก ขยับตัวได้ลำ�บ�ก 

2.อ�ก�รที่เกี่ยวกับระบบประส�ท ซึ่ง

เกิดจ�กโครงสร้�งของกระดูกสันหลัง 

กดทับเส้นประส�ท หรือไขสันหลัง 

ได้แก่ ก�รปวดร้�วไปที่แขนหรือข� 

อ�จมีอ�ก�รช� หรือก�รอ่อนแรงร่วม

ด้วย ซึ่งอ�ก�รจะเป็นข้�งเดียว หรือเป็น

ทั้งสองข้�งก็ได้ อ�ก�รท�งระบบประส�ท

ก็จะแตกต่�งกันไป ขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งของ

รอยโรคที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยที่มีไขสันหลังถูกกดทับ 

นอกจ�กอ่อนแรงแล้ว ก็อ�จมีอ�ก�รเดินลำ�บ�ก 

ก�รใช้มือหยิบจับของได้ไม่ถนัด หรือมีก�รกลั้น

ปัสส�วะและอุจจ�ระไม่ได้

ร

• ทีมง�นฝ่�ยข�ยและก�รตล�ดของบริษัท 

ก�รบินไทย เชิญ ดำารง พุฒตาล ไปให้คว�มรู้และ

ตอบคำ�ถ�มต่�งๆ เกี่ยวกับประเทศซ�อุดีอ�ระเบีย

และกลุ่มประเทศตะวันออกกล�ง ทั้งในด้�นนิสัย

ใจคอ ศ�สน� ประเพณี อ�ห�ร และสิ่งที่คนซ�อุฯ 

สนใจ เกี่ยวกับก�รที่จะม�ท่องเที่ยวประเทศไทย 

เพื่อรองรับก�รขย�ยเที่ยวบินของก�รบินไทยใน

ประเทศซ�อุดีอ�ระเบีย..•

• ทำ�ง�นเพลินจนลืมมีคู่ครอง แก้ม-      

พชรพรรณ ลีฬหรัตนรักษ์ เจ้�ของ ร้านเพชร             

เดอ ลีฬห์ อ�ค�ร Gems Tower มีกำ�หนดเข้�พิธี

มงคลสมรสกับ Mr.Puneet Malpani ที่ประเทศ

อินเดีย วันที่ 23-25 เมษ�ยน และจะกลับม�ทำ�

พิธีแต่งง�นต�มประเพณีไทยที่ห้องร�ชมณเฑียร 

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ ในวันที่ 8 พฤษภ�คม 

นี้..•

• วันก่อน สายสม-ปรีชา วงศาสุลักษณ ์

และ สุภี-เจตนา พงษ์พานิช สองคู่ชื่นมื่นควงกัน

ไปร่วมง�นเปิดตัว ME CARE (มีแคร) วิต�มินเพื่อ

สุขภ�พที่ดี ของเต๋อ-อาธร ชินาลัย กินแล้วคงเป็น

คู่รักที่หว�นชื่นกันอีกย�วน�น..•

• ช่วงนี้ ณิชยา ชัยวิสุทธิ ์ต้องดูแล

คุณภ�พง�นที่พิศณุสตูดิโอ ตำ�น�นห้องภ�พกว่� 

60 ปี เพื่อส�นต่อฐ�นลูกค้�ที่คุณพ่อสร้�งไว้ให้มี

ม�ตรฐ�นสูง ล่�สุดก็คือง�นขย�ยภ�พหมู่ที่ระลึก 

เนื่องในวันคล้�ยวันสถ�ปน�กรมก�รขนส่งทห�ร

เรือครบรอบ 119 ปี ให้แก่ ผบ.ทร.และทีมคณะผู้

บริห�ร..•

• บริห�รร้�นเมธ�วลัย ศรแดง ร้�นอ�ห�ร

เก่�แก่ม�กกว่� 60 ปี ย่�นอนุส�วรีย์ประช�ธิปไตย

จนโด่งดังได้รับร�งวัลระดับโลก มิชลินหนึ่งด�ว 

ถึง 4 ปีซ้อน จิระวุฒิ ทรัพย์คีรี ขยับขย�ยม�เปิด

ร้�นอ�ห�รชื่อ บ้านแดง ใน Start Up โครงก�ร 

Block 28 ของจุฬ�ฯ ใกล้กับตล�ดส�มย่�น 

นอกจ�กจะนำ�เมนูอ�ห�รอร่อยๆ ของเมธ�วลัย 

ศรแดง ม�แล้ว ยังมีเมนูใหม่ๆ ที่แปลกแต่อร่อย

ม�ก โดยฝีมือของลูกๆ 3 คน ที่เรียนจบจ�กต่�ง

ประเทศคิดค้นขึ้นม� โดยเฉพ�ะเมนูเนื้อต้มขมิ้น

นั้น อร่อยเกินบรรย�ยครับ..•.

 

แมวลายเสือ

ทั้งผู้ช�ยและผู้หญิงที่มอง

ห�คว�มหรูหร�ที่เรียบง่�ย 

พร้อมจำ�หน่�ยแล้วที่บูติก 

Bally และออนไลน์ผ่�นช่อง

ท�ง e-commerce.

เ

อักเสบ และปกป้องหัวใจและสมองของคุณ ดังนี้คีเฟอร์จึงคุ้มค่�เงินหนึ่ง

หรือสองดอลล�ร์ที่คุณต้องจ่�ยไป นอกจ�กนี้ยังประกอบด้วยโปรตีนและ

ส�รอ�ห�รที่สนับสนุนกระดูก 

เช่น แคลเซียม แมกนีเซียมและ

วิต�มินดีในปริม�ณสูง โปรไบ

โอติกในคีเฟอร์ยังทำ�ล�ยน้ำ�ต�ล

แล็กโทสด้วย ซึ่งอ�จช่วยให้ย่อย

ง่�ยขึ้น และเพื่อสุขภ�พให้เลือก

กินผลิตภัณฑ์ คีเฟอร์ รสช�ติ

ธรรมด�ม�กกว่�แบบปรุงแต่ง เพื่อป้องกันก�รได้รับน้ำ�ต�ลม�กเกินไป. 

สำ�หรับก�รป้องกันโรคกระดูกสันหลังเสื่อมนั้น นพ.ศรัณย์แนะนำ�ว่� 

ประก�รแรกเริ่มจ�กก�รใช้ง�นหลังให้ถูกวิธี เช่น เวล�เร�นั่ง เร�ควร

จะต้องตัวตรง หลังชิดกับพนักพิง อ�จจะมีหมอนเล็กๆ รองที่

บริเวณหลังกับพนักพิง สำ�หรับเก้�อี้ที่ดี พนักพิงควรจะสูง

ถึงบริเวณไหล่ ส่วนเรื่องคอ บ�งครั้งเร�ก็จะเผลอใน

ก�รที่จะก้มคอดูโทรศัพท์ หรืออ่�นหนังสือ หรือดูจอ

โน้ตบุ๊ก เร�จะต้องคอยรู้ตัวตลอดเวล� ว่�คอเร�ควร

จะตั้งตรง ต�มองตรง และมองสิ่งที่เร�จะมองลงไป

ประม�ณ 15-20 องศ� ก็จะช่วยทำ�ให้อ�ก�รปวด

คอลดลงได้ 2.ไม่ควรใช้หลังในท่�เดิมๆ น�นเกิน

ไป ควรหยุดพักยืดเส้นยืดส�ย เช่น ก�รนั่งเกิน 45 

น�ที ควรมีเวล�พักเปลี่ยนอิริย�บถประม�ณ 10-

15 น�ที 3.ออกกำ�ลังก�ยเพื่อเสริมคว�มแข็งแรง 

และเสริมคว�มยืดหยุ่น เช่น ก�รฝึกเกร็งหน้�ท้อง

และกล้�มเนื้อหลัง ทั้งในเวล�ที่มีก�รใช้ง�น หรือ

จัดเวล�ก�รออกกำ�ลังก�ย เสริมคว�มแข็งแรงของ

กล้�มเนื้อกล�งลำ�ตัว เช่น Planking นอกจ�กนี้ก็ยังต้อง

มีก�รออกกำ�ลัง เพื่อเสริมคว�มยืดหยุ่นให้กับร่�งก�ยด้วย 

4.ลดก�รใช้ง�นหลังที่ไม่เหม�ะสม งดก�รยกของหนัก หรือ

กิจกรรมที่มีคว�มเสี่ยงบ�ดเจ็บที่บริเวณหลัง 5.ก�รควบ 

คุมน้ำ�หนักไม่ให้ม�กเกินเกณฑ์ 6.หลีกเลี่ยงก�รสูบบุหรี่.

วิริยะผนึกพันธมิตรยกระดับโลจิสติกส์

ธุรกิจแห่คลอดผลิตภัณฑ์จูงใจผู้บริโภค-BKIกำ�ไรพุ่ง  

คีเฟอร์ (บัวหิมะธิเบต)

นพ.ศรัณย์ ก่อวุฒิกุลรังสี

รับรางวัล • น�ยส�ระ ล่ำ�ซำ�                 

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

พร้อมด้วยน�งพิตร�ภรณ์ บุณย

รัตพันธุ์ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

อ�วุโส บมจ.เมืองไทยประกัน

ชีวิต รับ 2 ร�งวัลเกียรติยศ 

จ�กง�น Money & Banking 

Awards 2021 ได้แก่ ร�งวัล

บริษัทที่มีบริก�รยอดเยี่ยมด้�น

ประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 

2 จ�กก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น

คว�มพึงพอใจในก�รบริก�ร 

ของผู้เข้�ชมง�นมหกรรมก�ร

เงิน Money Expo และร�งวัล

บูธสวยง�มยอดเยี่ยม ประเภท

พื้นที่ 300-500 ต�ร�งเมตร 

เป็นปีที่ 8
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8 การตูน

พระมหากษัตริยไทยแหงพระบรมราชจักรีวงศ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 

พุทธศักราช ๒๕๔๗ ทรงเข้าศึกษา
หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก จาก

บริษัท การบินไทย จํากัด ทรงสําเร็จการ
ศึกษาและการบิน ด้วยเครื่ องบินพาณิชย์ 
แบบ Boeing 737-400 ทรงได้รับใบ
อนุญาตเป็นกัปตันเครื่ องบินรุ่นดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๑๐ แห่งพระบรมราช
จักรีวงศ์ พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เป็น

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  ๙ และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่  ๑๐
เป็นตรางารูปวชิราวุธ หมายถึง สายฟ้าอันเป็นเทพศาสตราของพระอินทร์ 
ตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้าน
บนมี พระเกี้ ยว ตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แทนคําว่า "อลงกรณ์" ซึ่ งแปลว่า "เครื่ องประดับ" เป็นพระราช
สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย "มหาวชิราลงกรณ" เปล่งรัศมีเป็น

สายฟ้า ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า พร้อมด้วยฉัตรบริวาร

เมื่ อทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๑ เดือน 

๑๘ วัน โปรดเกล้าฯ 
ให้ประกอบพระราชพิธี
สมโภชเดือน และขึ้ น

พระอู่ ในวันที่  ๑๔ และ
วันที่  ๑๕ สิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

ณ พระที่ นั่ งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต

เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่ อวันจันทร์ที่  
๒๘ กรกฎาคม 
พุทธศักราช 

๒๔๙๕ ณ พระที่ นั่ ง
อัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต

เมื่ อทรงเจริญพระชนมพรรษา ๑ พรรษา พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระนามตาม
ที่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
(หม่อมราชวงศ์ชื่ น สุจิตโต) ทรงประพันธ์ถวายตาม

ดวงพระชะตาว่า
 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์ เทเวศรธํารงสุบริบาล
อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศรวรางกูร
กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร

มีพระเชษฐภคินี ๑ พระองค์ คือ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี และพระกนิษฐภคินี 
๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

ทรงรับการศึกษา
เบื้ องต้น ณ โรงเรียน

จิตรลดา ใน
พระราชวังดุสิต ถึง
ชั้ นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๑ จากนั้ นเสด็จ
ไปทรงศึกษาต่อ ณ 
สหราชอาณาจักร

วันที่  ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ ทรงอําลาประชาชนทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่ อไปทรงศึกษา ณ โรงเรียน

คิงส์ มีด เมืองซีฟอร์ด แคว้นซัสเซกส์ สหราชอาณาจักร

จากนั้ น เสด็จฯ ไปทรงเข้า
ศึกษาต่อที่ โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ 

เมืองสตรีท แคว้นซอมเมอร์เซท 
สหราชอาณาจักร

เดือนสิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๓ 
ถึงเดือนพฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๔ ทรง
เข้ารับการศึกษาระดับ
เตรียมทหารที่ โรงเรียน
คิงส์ เขตพารามัตตา 
นครซิดนีย์ เครือรัฐ

ออสเตรเลีย

เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหาร
ชั้ นสูง ที่ วิทยาลัยการทหารดันทรูน 

กรุงแคนเบอร์รา หลักสูตรของวิทยาลัย
การทหารแห่งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
คือ ภาควิชาการทหาร รับผิดชอบ

โดยกองทัพบกออสเตรเลีย ภาคการ
ศึกษาวิชาสามัญ หลักสูตรปริญญาตรี 

รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย
นิวเซาท์เวลส์ ทรงเลือกศึกษาใน

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ ทรงสําเร็จการ
ศึกษาเมื่ อพุทธศักราช ๒๕๑๙

พุทธศักราช ๒๕๑๙ ทรงเข้ารับการฝึก
เพิ่ มเติม และทรงศึกษางานด้านการทหาร
ในประเทศออสเตรเลีย ทรงประจําการ ณ 
กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ ที่ นคร
เพิร์ท รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศ

ออสเตรเลีย

ทรงรับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการทหาร
และการบิน ได้แก่ หลักสูตรวิชาอาวุธพิเศษ 
การทําลายและยุทธวิธี การรบนอกแบบ 
หลักสูตรต้นหนชั้ นสูง หลักสูตรการ

ลาดตระเวน และหลักสูตรส่งทางอากาศ

พุทธศักราช ๒๕๒๐-๒๕๒๑ 
ทรงเข้ารับการศึกษาที่ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรประจํา ชุดที่  ๕๖

พุทธศักราช ๒๕๒๗-๒๕๓๐ ทรง
ศึกษาด้านกฎหมาย และทรงได้

รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจาก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พุทธศักราช ๒๕๓๓ ทรงเข้ารับการ
ศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร

นอกจากทรงผ่านการฝึกอบรมเครื่ องบิน
รบจนมีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ งแล้ว ต่อ
มาได้ทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์
จากสถาบันการบินพลเรือน ทรงสอบได้

ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๒๐ พรรษา ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะตาม
กฎหมาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสถาปนา

พระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" 
ตามโบราณขัตติยราชประเพณี เมื่ อวันที่  ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๑๕ ณ พระที่ นั่ งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
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9กีฬา

‘สุชัย’ เปิดตัวนักหวดเยาวชนทีมชาติปี 2565

เมืองทอง • นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้กำาหนดใช้ผลการแข่ง 

ขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 60 ประ 

จำาปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี วันที่ 

15-27 ก.พ.ที่ผ่านมา เป็นผลของการคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ล่าสุดได้ตัวนักกีฬา

ครบ 3 รุ่นอายุ ทั้งชายและหญิงเรียบร้อยแล้ว สำาหรับรายชื่อนัก

เทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำาปี 2565 มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 

ปี ชาย พศิน สินฉลอง, ตรัย ศรีเสน, ธรรม์ พันธราธร และหญิง 

จิณห์นิภา ตราชูวณิช, โชติรินทร์ แก้วก่า, ปวีณอร นวลศรี ส่วนรุ่น

อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ภพธรรม ศรีวงษ์, คุณานันท์ พันธราธร, ปวร

ปรัชญ์ งั่นบุญศรี และหญิง ธฤตา หงษ์หยก, ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา, 

พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ ขณะท่ีรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ปัญณ์ณวัชญ์                                                                                      

สุทธิสมบูรณ์, วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ, ภูมิพัฒน์ สุขโข และหญิง ลีเดียร์ 

พอดโกริชานี, พิมพ์มาดา ทองคำา, อัจฉราพร วรรณโพธิ์ นายสุชัย

กล่าวอีกว่า รายการแรกที่สมาคมจะส่งนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ

ไทยไปแข่งขันคือ เทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมเยาวชนหญิง รุ่น

อายุไม่เกิน 16 ปี “จูเนียร์ บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พารีบาส์” 

รอบคัดเลือกโซนเอเชีย/โอเชียเนีย วันท่ี 4-9 เม.ย.2565 และประเภท

ทีมเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี “จูเนียร์ เดวิสคัพ บาย บีเอ็นพี พา

รีบาส์” รอบคัดเลือกโซนเอเชีย/โอเชียเนีย วันท่ี 11-16 เม.ย. โดยท้ัง 2 

รายการแข่งขัน ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย” นายสุชัยกล่าวท้ิงท้าย

‘อิชิอิ’ เสียดายจบเกมไม่ได้ขอมุ่งแชมป์ไทยลีก

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก 2022  รอบเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

บุกออกไปพ่ายให้กับ แดกู เอฟซี 3-2 ประตู ในการดวลจุดโทษ หลัง

เสมอใน 120 นาที ที่ 1-1 ประตู ส่งผลให้แดกู เอฟซี จากประเทศ

เกาหลีใต้ ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม F ร่วมสายกับ ซานตง ไท่ซาน เอฟซี 

(จีน), อูราวะ เรด ไดมอนส์ (ญ่ีปุ่น), ไลอ้อน ซิต้ี เซเลอร์ส (สิงคโปร์) ท่ี

จังหวัดบุรีรัมย์ รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า “วันน้ีก็รู้สึกเสียดายท่ีทีมของเราไม่สามารถ

ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ ขอโทษแฟนบอล ท้ังท่ีมาเชียร์ท่ีสนาม และรับชม

อยู่ทางบ้านครับ ในส่วนเรื่องของรายละเอียดของเกมวันน้ี เราไม่สามารถ

ทำาเกมท่ีเราถนัดได้ ซ่ึงก็มีส่ิงท่ีขาดหายไป และการผิดพลาดวันน้ีก็มีหลาย

จุดด้วยกัน แต่ส่ิงท่ีเราผิดพลาด คือส่ิงท่ีเราไม่สามารถจบเกมได้ แต่เราก็

ต้องนำาข้อผิดพลาดตรงน้ันมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป” ส่วน

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีท่ีผู้เล่นปราสาทสายฟ้าพลาดจุดโทษถึง 3 คน 

โค้ชมาซะกล่าวว่า “ผมไม่ได้ไปมองท่ีจุดน้ัน แต่มองย้อนกลับมาท่ีวันน้ี เรา

ไม่สามารถจบเกมได้ในเวลา เป้าหมายต่อจากน้ีคือกลับไปเตรียมทีมเพื่อ

คว้าชัยชนะต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก”

‘แสตมป์’ หวังใช้สดบดเก๋า ‘แองเจลาลี’ ONE X 

กรุงเทพฯ • ไฟต์เดิมพันแชมป์ระหว่าง “แองเจลา ลี” เจ้าของ

เข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง (MMA) กับ “แสตมป์ 

แฟร์เท็กซ์” ก็จะระเบิดความมันส์ในศึก ONE X ที่จะถ่ายทอดสดจาก

สิงคโปร์ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้ สำาหรับแสตมป์ยอมรับเสมอมาว่า 

เจ้าของฉายา “Unstoppable” คือไอดอลของเธอ เพราะชื่นชอบใน

ฝีมือและสไตล์การต่อสู้บนสังเวียน รวมถึงหวังที่จะเดินตามรอยเพื่อ

ก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในรุ่นอะตอมเวตหญิงให้ได้ในอนาคตอันใกล้ ส่วน

การที่ต้องมาเผชิญหน้ากันเองในไฟต์ต่อไป แสตมป์ชี้ว่าถึงแม้จะเป็น

รองในเรื่องของฝีมือและชื่อชั้นอยู่บ้าง เกี่ยวกับทักษะการต่อสู้ MMA 

แต่ก็หวังว่าความสดและความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายที่เหนือ

กว่าจะเป็นแต้มต่อในการคว้าชัยชนะ นอกจากนี้นักสู้สาวจากระยอง

วัย 24 ปี จะพยายามแก้เกมด้วยการประเคนแม่ไม้มวยไทยท่ีตัวเองถนัด 

เพื่อย้ือให้คู่ต่อสู้หมดแรง ก่อนหาทางโจมตีจุดอ่อนเพื่อเอาชนะในไฟต์น้ีให้

ได้ “แสตมป์คิดว่าแองเจลาต้องมีสนิมเกาะแน่นอน ด้วยสภาพร่างกาย

หลังคลอดท่ีอาจไม่สมบูรณ์เหมือนก่อน รวมท้ังไม่มีการชกเคลื่อนไหวเลย

เกือบ 2 ปี แม้จะซ้อมดีแค่ไหน การชกจริงกับการซ้อมไม่เหมือนกันค่ะ 

การกลับมาข้ึนสังเวียนคร้ังแรกย่อมมีอาการอืดและการเคลื่อนไหวท่ีช้า

ลง ซ่ึงคิดว่าทำาให้เราได้เปรียบในจุดน้ี อาวุธเด่นท่ีแสตมป์จะใช้สู้ก็ต้องเป็น

มวยไทยแน่นอนอยู่แล้ว เท่าท่ีดูมวยยืนของแองเจลายังไม่ดีเท่าไหร่ ยังดู

ไม่เป็นธรรมชาติ ก็เลยคิดว่าจะใช้มวยไทยย้ือเวลาให้มากท่ีสุด เพื่อให้เขา

หมดแรงไปเองค่ะ” แฟนๆ ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE X ได้

ในวันเสาร์ท่ี 26 มี.ค.65 เร่ิมต้ังแต่เวลา 12.00 น. 

แมนเชสเตอร์ • ดาวิด เด เค

อา ผู้รักษาประตูของปีศาจแดง 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บอกว่า

ทีมของเขานั้นดีไม่พอหลังโดน 

แอตเลติโก มาดริด เขี่ยตกรอบ

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบ 16 

ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่

ผ่านมา

เรนาน โลดี ยิงประตู

โทนในนาทีที่ 41 ให้แอตเลติโก 

มาดริด บุกมาเฉือนชนะ แมน                                                 

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถึงโอลด์ 

แทรฟฟอร์ด 1-0 โดยแอตเลติ

โก มาดริด ผ่านเข้าสู่รอบก่อน

รองชนะเลิศด้วยประตูรวม 2-1 

“พวกเราผิดหวังกับผลการ

แข่งขันเป็นอย่างมาก มันยากท่ี

อธิบายความรู้สึกของเราในตอนนี้ 

ทั้ง 2 เกมเลยที่พวกเราทำาได้ไม่ดี

เพียงพอท่ีจะชนะการแข่งขัน เป็น                                                     

วันท่ีน่าผิดหวังมากสำาหรับพวกเรา” 

เด เคอา เปิดเผยกับบีทีสปอร์ต 

“พวกเขาเป็นทีมที่มีประ 

สบการณ์มากมาย พวกเขารู้วิธีท่ี

จะเล่นเกมระดับยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก เป็นอย่างดี”

“พวกเขาสามารถทำาสกอร์

ได้ และแน่นอนว่าพวกเขาเป็น

ทีมท่ีแข็งแกร่ง ดังน้ันจึงเป็น

เรื่องยากสำาหรับพวกเราท่ีจะสร้าง 

สรรค์ โอกาส พวกเราตกรอบ

รายการที่สำาคัญที่สุด ซึ่งเป็น

ประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วสำาหรับนักฟุตบอล

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดลุยศึกดูไบคัพ 2022 ที่

มี วรวุธ ศรีมะฆะ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่วนใครเป็นใครบ้าง

อ่านรายละเอียดได้ในข่าวรายวัน โปรแกรมของนักเตะชุดนี้ 23 

มีนาคม 2565 พบ กาตาร์ ท่ีดูไบ โปลิส สเตเดียม เวลา 23.00 น. 

(ตามเวลาในประเทศไทย) และวันที่ 26 มีนาคม 2565 พบ จีน ที่

สนาม ดิ เซเวนส์ สเตเดียม เวลา 19.00 น. ส่วนแมตช์ที่ 3 จะ

จัดอันดับจากผลการแข่งขันใน 2 แมตช์แรก โดยจะแข่งขันใน

วันที่ 29 มีนาคมนี้ ทุกแมตช์ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี ดิจิตอล

ทีวี ช่อง 32..••..พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 จับมือ สยามกีฬา ชวน

แฟนบอลชาวไทยร่วมตามลุ้นและส่งกำาลังใจเชียร์ “เจ” ชนา

ธิป สรงกระสินธ์ ดาวเตะทีมชาติไทยในการลุยศึกเจลีก 2022 

ภายใต้สโมสรใหม่ คาวาซากิ ฟรอนตาเล แชมป์ฤดูกาล 2021 

โดย 3 แมตช์แรกบนหน้าจอฟรีทีวี จะประเดิมด้วยวันเสาร์ท่ี 19 

มีนาคม 2565 น้ี เวลา 

12.00 น. ซานเฟรซ

เซ ฮิโรชิมา พบ คา

วาซากิ ฟรอนตาเล 

ต่อด้วยวันเสาร์ที่ 2 

เมษายน 2565 เวลา 

13.00 น. คาวาซากิ 

ฟรอนตาเล พบ เซ

เรโซ โอซากา และ

เสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม 

2565  เวลา 14.00 น.             

คาวาซากิ ฟรอน

ตาเล พบ อวิสปา ฟู

กูโอกะ..••..แฟนกีฬา

เรื่องที่น่าเศร้ามาก”

นับตั้งแต่ อเล็กซ์ เฟอร์

กูสัน อดีตผู้จัดการทีมแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศอำาลา

เมื่อปี 2013 ปีศาจแดงผ่านเข้า

รอบ 8 ทีมสุดท้ายถ้วยใหญ่ท่ีสุด

ของยุโรปได้เพียง 2 คร้ังเท่าน้ัน 

ส่วนถ้วยยุโรปใบล่าสุดท่ีพวกเขา

ชนะเป็นถ้วยยูโรปาลีกเมื่อ 5 ปี

ท่ีผ่านมา

“แน่นอน มันยังดีไม่พอ 

มันเป็นเร่ืองยากสำาหรับสโมสร 

สำาหรับพวกเราและสำาหรับแฟนๆ 

มันยากมากๆ” เด เคอา กล่าว 

“นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

พวกเราในขณะนี้ เป็นช่วงเวลา

ที่ยากลำาบาก พวกเราพยายาม

ต่อสู้กันอย่างเต็มที่ พวกเรารู้สึก

เศร้ามากๆ แต่พวกเรายังดีไม่

พอ”

ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่

ที่อัมสเตอร์ดัม ดาร์วิน นูเนซ 

โหม่งประตูชัยในนาทีที่ 77 บุก

ไปชนะอาแจ็กซ์ 1-0 พร้อมผ่าน

เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วย

ประตูรวม 2 เลก 3-2

ทีมจากโปรตุเกสไม่มีโอ                             

กาสยิงตรงกรอบเลยจนกระท่ัง

นูเนซ กองหน้าชาวอุรุกวัยโหม่ง                                      

บอลจากการเปิดฟรีคิกของ อเล็กซ์                                            

กริมัลโด ผ่านมือ อังเดร โอนา 

นา ผู้รักษาประตูอาแจ็กซ์เข้าไป

ในการแข่งขันที่โยฮัน ครัฟฟ์ 

อารีนา

นับเป็นการผ่านเข้ารอบ 8                                                

ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกนับตั้ง 

แต่ปี 2016 ซึ่ง เนลสัน เวริส                                              

ซิโม โค้ชของเบนฟิกากล่าวว่า                                          

“พวกเราเป็นหนึ่งใน 8 ทีมที่                                          

ดีที่สุดของยุโรป ทั้งทีมต่างทำา                                            

งานกันอย่างหนักเพื่อจะเอา 

ชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก”.

และคอหมัดมวยห้ามพลาดรายการยอดฮิต “มวยไทย 7 ส”ี ทุก

วันอาทิตย์ เวลา 14.30 น. รายการกีฬามวยไทยอันดับ 1 ที่ยืน

หยัดอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทย พร้อมร่วมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ

การต่อสู้ที่มีเสน่ห์เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบครบเครื่อง ส่วนทุกวัน

เสาร์พบกับมวยรูปแบบใหม่ในรายการ “Fairtex Fight มวยมัน

พันธุ์ EXTREME” จากเทโร เอนเตอร์เทนเมนต์ ร่วมกับศึกแฟร์

เท็กซ์ไฟต์ จากสนามมวยเวทีลุมพินี ส่งถึงหน้าจอช่อง 7HD เวลา 

10.00 น. เป็นต้นไป..••..ร่วมโหวต สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท 

รับรางวัล สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของประเทศไทยประจำาปี 2022 

หรือรางวัล Thailand’s Best Golf Course 2022 ในงาน เวิลด์ 

กอล์ฟ อวอร์ด ครั้งที่ 9 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันมาตรฐาน

และส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ สำาหรับ

กิจกรรมดังกล่าว แฟนกอล์ฟสามารถร่วมโหวตให้สนามชีจรรย์ 

กอล์ฟ รีสอร์ท ในสาขาสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของประเทศไทย 

ประจำาปี 2022 ผ่านทางเว็บไซต์ เวิลด์ กอล์ฟ อวอร์ด https://

bit.ly/VoteforCCGR ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยจะ

ประกาศรางวัลระหว่างวันที่ 15-17 เดือนพฤศจิกายน 2565 ณ 

โรงแรมพาร์ค ไฮแอท ดูไบ และเดอะ ดูไบ ครีก กอล์ฟ แอนด์ 

ยาท คลับ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส.์.••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

    utaphao1818@gmail.

ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ • นายทรงยศ 

อาชวสิริพันธ์ กรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาเยาวชน สมาคมกีฬากอล์ฟฯ 

ร่วมยินดีกับน้องๆ เยาวชนที่ได้รับ

รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ “ทีจีเอ-

สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิง 2021-

2022” (คลาสซี, ดี, อี, เอฟ) สนาม

ที่ 5 สนามสุดท้าย ที่สนามรอยัล

ฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

จ.นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

หัวหมาก • ทีมชาติไทยชุด U 23 ปี ประกาศ 23 นัก

เตะท่ีจะไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพ 2022 ที่

นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่าง

วันที่ 21-29 มีนาคม 2565 แล้ว หน้าใหม่เพียบ 

ส่วนใหญ่ใช้บริการนักเตะไทยแท้ มีลูก

คร่ึงติดมาคนเดียว รายงานตัว

พร้อมตรวจโควิด-19 ก่อน

เก็บตัววันจันทร์ที่ 21 มี 

นาคม 2565

ความเคลื่ อนไหว

ของนักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน 23 ปี นำาโดย 

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนที่จะเข้า

ร่วมการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพ 2022 ที่นครดูไบ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 21-

29 มีนาคม 2565 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม

ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอล

ชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมการ

แข่งขันฟุตบอลดูไบคัพ 2022 ออกมาแล้ว 

ปรากฏว่ามีนักเตะลูกครึ่งเพียงรายเดียว

สำาหรับรายชื่อนักฟุตบอล

ชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปี ชุดลุยดูไบคัพ มีดังนี้

1.นายอนุศักดิ์ ใจ 

เพชร สโมสรการท่าเรือ 

เอฟซี 2.นายวิลเลียม แก                          

เบรียล ไวเดอร์เฌอ สโม 

สรการท่าเรือ เอฟซี 3. 

นายธีรศักดิ์ เผยพิมาย                        

สโมสรการท่าเรือ เอฟซี 4.นายอิรฟาน ดอเลาะ 

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 5.นายนพพล ละครพล 

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 6.นายทรงชัย ทองฉ่ำา 

สโมสรชลบุรี เอฟซี 7.นายฉัตรมงคล เรืองฐณ

โรจน์ สโมสรชลบุรี เอฟซี 8.นายชิษณุพงษ์ โชติ 

สโมสรชลบุรี เอฟซี 9.นายบุคฆอรี เหล็มดี สโมสร

ชลบุรี เอฟซี 10.นายนาคิน วิเศษชาติ สโมสรบีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด 11.นายศุภณัฐ ทรวดทรง สโมสรทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด 12.นายกรวิชญ์ ทะสา สโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด

13.นายปุรเชษฐ์ ทอดสนิท สโมสรเมืองทอง 

ยูไนเต็ด 14.นายกิตติพงษ์ แสนสนิท สโมสรสมุทร 

ปราการ ซิตี้

15.นายธิติ ทุมพร สโมสรนครราชสีมา มาส 

ด้า เอฟซี 16.นายเมธี สาระคำา สโมสรพีที ประจวบ 

เอฟซี 17.นายพาดริก กุสตาฟสสัน สโมสรเชียงใหม่ 

เอฟซี 18.นายเกียรติพล อุดม สโมสรราชประชา 

19.นายธีรภัทร เลาหบุตร สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด 

20.นายสกุลชัย 

แสงโทโพธ์ิ สโมสร

เกษตรศาสตร์ เอฟซี              

21.นายอนันต์ ยอดสัง 

วาลย์ สโมสรลำาพูน วอร์ริเออร์                                    

22.นายชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว                                                

สโมสรอูนิโอน อดาร์เบ และ 23. 

นายสิทธิโชค ภาโส สโมสรเอฟซี ริวกิว

สำาหรับนักกีฬาท่ีมีรายช่ือดังกล่าว

ให้มารายงานตัวที่ อาคาร 1 กรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวัน

จันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

เพื่อทำาการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 

ให้กับนักกีฬาและทีมงานสตาฟฟ์โค้ช 

ก่อนเข้าร่วมการเก็บตัวที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

และเดินทางต่อไป

โดยโปรแกรมการแข่งขันดูไบคัพ 2022 ของ

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มีดังนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2565 พบกาตาร์ ที่สนาม

ดูไบ โปลิส สเตเดียม เวลา 23.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย)

วันที่ 26 มีนาคม 2565 พบจีน ที่สนาม ดิ 

เซเวนส์ สเตเดียม เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประ 

เทศไทย)

ส่วนแมตช์เดย์ท่ี 3 จะเป็นการจัดอันดับ จาก 

2 เกมแรก เพื่อหาทีมแชมป์ และอันดับอื่นๆ ต่อไป 

โดยในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินกันด้วยผล

ต่างประตูได้เสีย, คะแนนแฟร์เพลย์ และหากยังเท่า

กันอีกจะมีการจับสลาก ซ่ึงจะแข่งขันกันในวันท่ี 29 

มีนาคม 2565 โดยในเกมท่ี 3 หากจบลงด้วยการ

เสมอกัน จะตัดสินกันท่ีการดวลจุดโทษทันที โดยทุก

นัดจะถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY  และ ไทยรัฐทีวี.

‘เดเคอา’รับปีศาจแดงไม่ดีพอเอง

4ผู้ตัดสินไทยรอลุ้นผลคะแนน

เลือกไปACLรอบแบ่งกลุ่มเม.ย.

กรุงเทพฯ • ตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย       

หรือเอเอฟซี ทำาหนังสือขอตัวผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่

จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทั้งหมด 4 

ราย ทำาหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 รอบเพลย์ออฟ โซนตะวัน

ตก

สำาหรับรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้

ตัดสินชาวไทย ที่ทำาหน้าที่ในการแข่งขันรายการดัง

กล่าว มีดังนี้

1.นายศิวกร ภูอุดม ผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE 

ทำาหน้าที่ผู้ตัดสินที่ 1 2.นายราวุฒิ นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้

ตัดสินระดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 3.นายธเนศ ชูชื่น 

ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE 

ทำาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และ4.

นายมงคลชัย เพชรศรี ผู้ตัดสินระ                                                

ดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่ผู้ตัดสิน

ที่ 4

โดย 4 ผู้ตัดสินชาวไทยทำา                                              

หน้าท่ีตัดสินเกมการแข่งขันฟุตบอล

เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 

2022 รอบเพลย์ออฟ โซนตะวัน

ตก คู่ระหว่าง อัล แทวอน จากซาอุดีอาระเบีย กับ

อัล ไจซ์ ทีมจากซีเรีย เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่าน                

มา

เกมดังกล่าวเป็น อัล แทวอน จากซาอุดิอา 

ระเบีย ที่เอาชนะในการดวลจุดโทษ 5-4 หลังเสมอ

ใน 120 นาที ไป 1-1 โดย อัล ไจช์ นำาก่อนจาก 

โมฮัมหมัด อัลวาคิก ในนาที 70 ก่อนที่ อัล แทวอน 

จะตีเสมอจาก ซูเมย์ฮาน อัล นาบิต

สำาหรับเกมดังกล่าว ผู้ตัดสินที่ 1 เป็น ศิวกร 

ภูอุดม, ผู้ช่วยผู้ตัดสินประกอบไปด้วย ราวุฒิ นาค

ฤทธิ์ และธเนศ ชูชื่น ส่วนผู้ตัดสินที่ 4 เป็นมงคล

ชัย เพชรศรี

โดยเอเอฟซีจะประเมินการทำาหน้าที่ของ 4 

ผู้ตัดสินของประเทศไทยจากเกมดังกล่าวและให้คะ                                                               

แนน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งทำาหน้าที่ต่อไปในการ

แข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 

2022 ต่อไปในรอบแบ่งกลุ่มช่วงเดือนเมษายนนี้.

โอเวอร์เฮดคิก •  

คริสเตียโน โรนัลโด 

กองหน้าของ แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ในจังหวะเตะลูกโอ

เวอร์เฮดคิกใส่ทีม

เยือนอย่าง แอต

เลติโก มาดริด 

ในศึกยูฟ่า แชม    

เปียนส์ลีก รอบ 

16 ทีมสุดท้ายเลก 

2 ที่โอลด์แทรฟ       

ฟอร์ด ในเมืองแมน

เชสเตอร์ ประเทศ

อังกฤษ ซึ่งมาดริด

บุกมาชนะไป 1-0

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 จับมือ

สยามกีฬา ชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมตาม

ลุ้นและส่งกำาลังใจเชียร์ “เจ” ชนาธิป สรง

กระสินธ์” ดาวเตะทีมชาติไทยในการลุยศึกเจ

ลีก 2022 ภายใต้สโมสรใหม่ “คาวาซากิ ฟรอน

ตาเล” แชมป์เก่าฤดูกาล 2021 โดย 3 แมตช์

แรกบนหน้าจอฟรีทีวี จะประเดิมด้วยวันเสาร์ที่ 

19 มี.ค.น้ี เวลา 12.00 น.  

ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา 

รับมือ คาวาซากิ ฟรอน

ตาเล ต่อด้วยวันเสาร์ที่ 

2 เม.ย.น้ี เวลา 13.00 น. 

คาวาซากิ ฟรอนตาเล 

ต้อนรับ เซเรโซ โอซากา 

และเสาร์ที่ 14 พ.ค.นี้ 

เวลา 14.00 น. คาวา

ซากิ ฟรอนตาเล รับ                                   

อวิสปา ฟูกูโอกะ 

สำาหรับ “เจ” ชนา

ธิป สรงกระสินธ์ นักเตะ

ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทย 

เจ้าของรางวัลนักเตะ

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

ปีล่าสุด หลังตัดสินใจ

ย้ายจาก “คอนซาโดเล 

ซัปโปโร” มาซบยอดทีม

อันดับ 1 แห่งเกาะญี่ปุ่น

เจ้าของแชมป์เจลีก 4 

สมัยใน 5 ปีหลังสุด

อย่าง “คาวาซากิ ฟรอน

ตาเล” ด้วยมูลค่าการเซ็นสัญญามหาศาลกว่า 

130 ล้านบาท พร้อมรับค่าเหนื่อยคิดหารเฉลี่ย

ออกมาเป็นวันละ 60,000 บาท เจ้าของสถิติ

ค่าตัวสูงสุดเป็นอันดับ 7 ในเจลีก โดยเจ้าตัวลง

สนามช่วยต้นสังกัดใหม่มาตั้งแต่การแข่งขันถ้วย

ซูเปอร์คัพ กับ อูราวะ เรดไดมอนด์ และยึดตัว

จริงยาวมาจนถึงศึกเจลีก ผลงานในเกมลีก เขา

ลงเล่นให้ฟรอนตาเลไปแล้วทั้งสิ้น 6 นัด ช่วย

ทีมเอาชนะได้ 4  นัด เสมอ 1 นัด และแพ้เพียง 

1 นัดเท่านั้น ซึ่งผลงานโดยรวมถือว่าโดดเด่นขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะนัดล่าสุดกับนาโกยา แกรม

ปัส จุดเปลี่ยนของเกมเกิดขึ้นในนาทีที่ 25 เจ้าเจ

บรรจงผ่านบอลทะลุแนวกองหลังให้มาร์ซินโญ 

กองหน้าชาวบราซิลวิ่งตัดไลน์เกมรับเข้าไปยิง

เสียบมุมแบบสุดสวย ซึ่งนั่นเป็นประตูเดียวที่

เกิดขึ้นในเกมนี้ ทำาให้ฟรอนตาเลเก็บชัยชนะ

ด้วยสกอร์ 1-0 เพิ่มคะแนนเป็น 13แต้ม กลับ

ขึ้นไปยึดจ่าฝูงคืนจากสโมสรโยโกฮามา เอฟ มารี

นอส ท่ีทำาได้แค่เพียง

เสมอกับคอนซาโดเล 

ซัปโปโร 1-1   

น่าเสียดายที่

เกมประเดิมสดทาง

หน้าจอฟรีทีวี วัน

เสาร์ที่ 19 มี.ค.นี้ เจ

จะหมดสิทธิ์ลงเล่น

ให้ต้นสังกัด “คาวา

ซากิ ฟรอนตาเล” ใน

การออกไปเยือนทีม

ยักษ์ใหญ่อย่าง “ซาน

เฟรซเซ ฮิโรชิมา” 

เ น่ืองจากสะสมใบ

เหลืองครบ 4 ใบ แต่

แนวรุกคนอื่นๆ ของ

ฟรอนตาเล และโค้ช

โทรุ โอนิกิ ยังอยู่กัน

ครบไม่ว่าจะเป็น เล 

อันโดร ดามิเยา, มาร์

ซินโญ, อากิฮิโร อิเอ

นากะ, ยาสุโตะ วากิ

ซากะ และมิกิ ยา

มาเนะ ด้านเจ้าบ้านซานเฟรซเซ ทีมหมีมหาภัย 

ลงเล่นไปท้ังหมด 4 นัด ทำาผลงานเสมอ 3 แพ้ 

1 ออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดี ทำาให้กุนซือมิชาเอล 

สคิบเบ ของทีมเจ้าบ้านต้องกระตุ้นลูกทีมอย่าง

หนักเพื่อเก็บ 3 แต้มแรก และไต่อันดับหนีจาก

โซนกลางตาราง เกมนี้คาดว่าฟรอนตาเล แชมป์

เก่าน่าจะเปิดเกมบุกตั้งแต่นาทีแรกระดมใส่เจ้า

บ้านที่กำาลังอยู่ในช่วงเค้นฟอร์ม สถิติของทั้งคู่

เจอกันมาทั้งหมด 43 เกม ฟรอนตาเลเอาชนะ

ได้ 22 นัด ฮิโรชิมาเอาชนะได้ 10 นัด และเสมอ

กัน 11 นัด 

‘พีพีทีวี’ร่วมวงยิงสด‘เจลีก2022’

‘เจ’นำาฟรอนตาเลเยือน19มีนานี้

4 ผู้ตัดสินไทยที่ ไปทำ�ศึก AFC แชมเปียนส์ลีก ฤดูก�ล 2022 รอบ

เพลย์ออฟ โซนตะวันตก

 “เจ” ชน�ธิป สรงกระสินธ์” ด�วเตะทีมช�ติ

ไทย ลุยศึกเจลีก 2022 ให้ค�ว�ซ�กิ ฟรอน

ต�เล 

เปิดตัว‘ช้างศึก’U23ไปลุย‘ดูไบคัพ’

กรวิชญ์ ทะส� ด�วยิงจ�กสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค เป็นชื่อที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แนสแด็ก ได้ออกมาย้ำาถึงประสิทธิภาพของ

วัคซีน CoronaVac® หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ 

“วัคซีนซิโนแวค” ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดแรกที่มีการ

ฉีดในประเทศไทย

ทางซิโนแวคฯ ได้ส่งนายเหมิง เหว่ยหนิง รองประธานบริษัท 

ซิโนแวค ไบโอเทค (ฮ่องกง) จำากัด ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน

ประเทศไทย ซึ่งนายเหมิงได้นำาข้อมูลจากการศึกษาประสิทธิภาพ

วัคซีนซิโนแวคในประเทศชิลีมาแสดง โดยระบุว่ามีการศึกษาผลของ

วัคซีนในประเทศชิลีถึง 10 ล้านคน และจากการติดตามผลของวัคซีน

ในเด็กและวัยรุ่นชิลี 2 ล้านคน ที่มีอายุระหว่าง 6-16 ปี ที่ได้รับการฉีด

วัคซีนซิโนแวคครบถ้วน ประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 มีประสิทธิภาพสูงถึง 74.5% ช่วยลดความจำาเป็น

ในการรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ถึง 91.0% และป้องกันการรักษา

ตัวในแผนกผู้ป่วยหนักได้ถึง 93.8%

“การศึกษาจากข้อมูลการใช้งาน

จริง (real world data) ในประเทศ

ชิลี เกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ด้วยวัคซีนซิโนแวค แสดงให้เห็นว่า

ประสิทธิผลในการป้องกันการเจ็บ

ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้ได้

รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็น 80% ในระยะ

เวลา 14 วันหลังจากมีการฉีด และ

กระตุ้นประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ

ที่มีอาการเพิ่มขึ้นเป็น 80.2% จาก 56% 

และประสิทธิผลป้องกันความจำาเป็นใน

การเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 

88% จาก 84%”

สำาหรับโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนที่เป็นสายพันธุ์หลักระบาดทั่ว

โลกขณะนี้ นายเหมิงกล่าวว่า ขณะนี้บริษัท ซิโนแวคฯ กำาลังพัฒนา

วัคซีนที่มีผลต่อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน และอยู่ระหว่างการ

ศึกษาวิจัยทางคลินิก ซึ่งวัคซีนที่พัฒนาขึ้นนี้ยังมีผลต่อวัคซีนสายพันธุ์

อื่นๆ ที่น่ากังวลอีกด้วย โดยการศึกษาผลของวัคซีนที่มีต่อโอมิครอน

ได้มีการพิมพ์แล้วใน Medrxiv เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยพบว่าผู้ที่

ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ที่เป็นเข็มกระตุ้นจากซิโนแวค จะมี T-cells และ

มีภูมิคุ้มกันชนิดลบล้างฤทธิ์ไวรัสต่อสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอนได้ 

ผลการศึกษายังพบวัคซีนเข็มกระตุ้น สร้างภูมิคุ้มกันชนิดลบล้างฤทธิ์

ไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังจากมีการ

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น มีการเพิ่มขึ้น T-cells สูงสุดใน 4 สัปดาห์ หลัง

จากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งสะท้อนความสามารถในการต่อต้าน

สายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน นอกจากนี้วัคซีนยังมีความปลอดภัย 

สามารถใช้ได้กับกลุ่มประชากรที่หลากหลาย รวมทั้งผู้ป่วยจากโรค

เรื้อรัง (โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคจากระบบหายใจเรื้อรัง โรคเบา

‘ซิโนแวค’ขอเปิดพื้นที่ในไทย 

ยืนยันวัคซีนเข็มกระตุ้นมีผลต่อโอมิครอน

หวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคความดันสูง) ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี

มีครรภ์และสตรีภายหลังการคลอดบุตร

“โอมิครอนทำาให้มีเด็กติดเชื้อมาก เราจึงศึกษาผลของวัคซีน

ซิโนแวคต่อเด็กในหลายๆ ประเทศพร้อมกับชิลี มีจีน แอฟริกาใต้ 

เคนยา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ในเด็กอายุ 3-12 ปี จำานวน 11,893 คน 

ซึ่งวัคซีนให้ผลป้องกันดี จึงมีการอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคใน

ประเทศจีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง กัมพูชา และไทยแล้ว”

สำาหรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่มีผลต่อโอมิครอน โดยตรงนี้  

นายเหมิงบอกว่ายังคงเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี 

mRNA แต่อย่างใด ซึ่งการใช้วัคซีนเชื้อตายถือว่าเป็นความถนัดและ

ความชำานาญของบริษัท ซิโนแวคฯ ที่ผลิตวัคซีนมานานกว่า 20 ปี

ที่ผ่านมา โดยผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร NATURE เมื่อวันที่  

28 มกราคม 2565 พบว่าวัคซีนเวอร์ชั่นพิเศษที่มีผลต่อโอมิครอนนี้มี

อัตราการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ (seroconversion rate) ของแอนติบอดี

ลบล้างฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนเท่ากับ 3.3% 

(2/60) และ 95% (57/60) ในอาสาสมัครที่ ได้รับวัคซีนสองหรือ

สามโดสตามลำาดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าวัคซีนโคโรนาแวค 3 โดสช่วยเพิ่ม

แอนติบอดีลบล้างฤทธิ์  

เมื่อเทียบกับระดับแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ในประชากรที่ ได้

รับวัคซีนโคโรนาแวคสองและสามโดส ผู้ที่ฉีดสามโดสมีแอนติบอดี

ลบล้างฤทธิ์ต่อต้านไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนได้ดีกว่า

ในการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ในบราซิล ชิลี และประเทศ 

อื่นๆ แสดงให้เห็นว่าสองโดสของวัคซีนโคโรนาแวคชนิดเชื้อตาย

มีประสิทธิภาพป้องกันต่อต้านไวรัสสายพันธุ์เดลตามากกว่า 80%  

ดังนั้น นักวิจัยจึงเชื่อว่าการฉีดวัคซีนโคโรนาแวคสามโดสจะช่วยให้

สามารถป้องกันต่อต้านไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนได้มีประสิทธิภาพ

“เราคิดอยู่เสมอว่า เราต้องวิ่งแข่งกับไวรัส ไม่ใช่เฉพาะแค่สาย

พันธุ์ที่น่ากังวลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสายพันธุ์อื่นๆ ที่ยังไม่เกิดใน

เวลานี้ เราคิดถึงเรื่องนี้ก่อนเกิดโอมิครอน และคิดว่าเรามีสายพันธุ์

อื่นๆ รออยู่ แต่พอดีโอมิครอนออกมาก่อน ส่วนการศึกษาวัคซีนที่มี

ผลต่อโอมิครอนโดยตรง ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ เป็นการเปลี่ยนแค่สาย

พันธุ์ที่ศึกษา ไม่ต้องมีศึกษาแบบเฟส 1, 2 หรือ 3 เวอร์ชั่นพิเศษนี้

กำาลังทดลองระดับคลินิกในประชากรขนาดเล็ก ส่วนโรงงานผลิตก็ยัง

สามารถผลิตได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ เรายังพยายามหาวิธีพัฒนา

วัคซีนโควิดชนิดฉีดโดสเดียว แต่สามารถครอบคลุมโควิดได้ทุกสาย

พันธุ์อีกด้วย” นายเหมิงกล่าว

สำาหรับประเทศไทย นายเหมิงกล่าวว่า ได้ส่งวัคซีนซิโนแวคให้

กับไทยนับตั้งแต่ต้นปี 2020 รวมแล้ว 26.3 ล้านโดส และยังกระจาย

วัคซีนกว่า 10 ล้านโดสให้กับ 21 ประเทศ ภายใต้ โครงการ CHINA 

AID ซึ่งในจำานวนนี้ 500,000 โดสได้ส่งมอบให้ประเทศไทย ส่งออก

วัคซีนซิโนแวคไป 50 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นจำานวน 2.8 พันล้าน

โดส ฉีดไปแล้ว 2.3 พันล้านโดส ฉีดให้กับเด็กอายุ 3-17 ปีในประเทศ

จีน 250 ล้านโดส หรือในภาพรวมมีการฉีดวัคซีนของซิโนแวคไปแล้ว  

1 ใน 4 ของประชากรโลก

“วัคซีนซิโนแวคสำาหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้่นไป ถือว่าไม่ต้องมี

การขอขึ้นทะเบียนจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ 

อย.ของประเทศไทยอีก เพราะเราได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคไป

แล้ว วัคซีนซิโนแวคสำาหรับเด็กมีอาการข้างเคียงต่ำา ปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพ ถ้าฉีดสองเข็มในเด็กและวัยรุ่น 6-16 ปี จะช่วยป้องกัน

โควิดได้ 74.5% ช่วยลดการรักษาในโรงพยาบาลได้ถึง 91.0% และ

ลดการเข้า ICU ได้ถึง 93.8%” นายเหมิงกล่าว

ที่ผ่านมา บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน ได้ผลิตวัคซีน 

เอนเทอโรไวรัส 71 โรคมือเท้าปาก ไวรัสตับอักเสบเอและบี ไข้หวัด

ใหญ่ตามฤดูกาล เชื้อนิวโมค็อกคัส 23 สายพันธุ์ ไข้หวัดใหญ่ระบาด 

H5N1 (ไข้หวัดนก) ไข้หวัดใหญ่ H1N1 (ไข้หวัดหมู) โรคไข้สุกใส โรค

คางทูม และโรคโปลิโอ วัคซีนซิโนแวคป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ 

CoronaVac® ที่ ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีเร่งด่วน หรือทำาการ

ตลาดอย่างมีเงื่อนไขในภูมิภาคเอเชีย ลาตินอเมริกา แอฟริกา และ

ประเทศในตะวันออกกลาง Healive® วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

เอ ซึ่งผลิตโดยบริษัท.

บ

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ลงนามการจัดทำา 

22 ตัวชี้วัดการทำางานร่วมองค์กรหลัก ชี้เพื่อ

กำากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามนโยบาย ย้ำาต้องไม่เป็นเพียงตัว

หนังสือบนกระดาษ หวังให้มีการดำาเนินงาน

เชื่อมโยงอย่างมีเอกภาพ

ที่ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็น

ประธานในการลงนามในคำารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่าง รมว.ศธ.และหัวหน้าส่วนราชการ

ในสังกัด ศธ. ประกอบด้วย นายสุภัทร จำาปา

ทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอัมพร  

พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.), นายสุเทพ แก่ง

สันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา (เลขาฯ กอศ.) และนายอรรถผล สังข

วาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.)

นางสาวตรีนุชกล่าวภายหลังการ

ลงนามว่า การจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติ

ราชการเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะนอกจาก

จะเป็นการดำาเนินการตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายในการปฏิบัติราชการแผ่นดิน

แล้ว ยังเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของ

การดำาเนินงานตามหน้าที่และอำานาจของ

แต่ละส่วนราชการ ว่าสามารถดำาเนินการ

บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางขององค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า โดย

มีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจและการใช้งบ

ประมาณอย่างไร การปฏิบัติตามแผนงาน

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ 

ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

อย่างไร และยังช่วยให้สามารถค้นพบขีด

สมรรถนะของบุคลากรและองค์กร ที่จะนำา

มาปรับปรุงและต่อยอดการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการศึกษาของชาติ

“การจัดทำาตัวชี้วัดในประเด็นสำาคัญ

ต่างๆ เพื่อกำากับ ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ 

ว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ สามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อได้เกิดประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพจริงอย่างไร ซึ่งตัวชี้วัดต้องไม่

เป็นเพียงตัวหนังสือบนกระดาษ แต่ต้องมี

การสื่อสารนำาไปสู่พื้นที่ทุกส่วนงานทุกระดับ 

เพื่อให้เข้าใจ มีการดำาเนินงานเชื่อมโยง 

บูรณาการอย่างมีเอกภาพ และมีเป้าหมาย

ร่วมกันในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่สำาคัญ

ของประเทศ” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า เป้าหมาย

สำาคัญของกระทรวงศึกษาธิการสำาหรับตัวชี้วัด

ตามคำารับรองการปฏิบัติงานราชการของแต่ละ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็น

ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประเมิน

ประสิทธิผล และการกำากับ ติดตามการดำาเนิน

งาน ซึ่งมี 10 ตัวชี้วัด และส่วนที่ 2 จะเป็น

ตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อนโยบายและจุดเน้นของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน 12 

นโยบายหลักและ 7 วาระเร่งด่วน ซึ่งมี 15 ตัว

ชี้วัด โดยแต่ละส่วนราชการจะนำาไปจัดทำาเป็น

คำารับรองตามลำาดับของหน่วยรองต่อไป.

ศธ.ผุด‘22ตัวช้ีวัด’กำ�กับง�น
‘ตรีนุช’ย้ำาการลงนามต้องไม่เป็นแค่ตัวหนังสือในกระดาษ  

สาธารณสุข • สบส.พร้อมตำารวจกอง

ปราบฯ คุ้มครองผู้บริโภค ทลายเครือข่าย

ขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม รวบ

ผู้ต้องหา 3 รายจากจังหวัดนราธิวาส  

สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ ออกใบรับ

รองโควิดปลอมเพื่อใช้เดินทางหรือสมัคร

งานโดยไม่ต้องตรวจโรค

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เปิด

เผยว่า ตามที่กรม สบส.ได้รับเรื่องร้อง

เรียนว่ามีเครือข่ายกระทำาการจำาหน่าย

เอกสารใบรับรองผลตรวจโรคโควิด-19 

ปลอม จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจกองกำากับการ 4 กองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.) 

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 

โดยพบว่ามีเครือข่ายผู้กระทำาผิดอยู่ทั้งใน

เขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดัง

นั้นกรม สบส.และตำารวจ กก.4 บก.ปคบ.

จึงได้ทำาการสืบสวนและรวบรวมพยาน

หลักฐานเพิ่มเติมจนนำาไปสู่การออก

หมายจับผู้กระทำาผิด 3 ราย ซึ่งอาศัยอยู่

ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ซึ่ งแต่ละคนจะมีการแบ่งหน้าที่ กัน

ดำาเนินการ เช่น จัดทำาเว็บไซต์ โฆษณา

เชิญชวนประชาชนจัดหาบัญชีของผู้อื่น 

(บัญชีม้า) มารับเงิน/ยักย้ายถ่ายเงิน และ

ปลอมแปลงเอกสารตรวจรับรองผลการ

ตรวจโรคโควิด-19 ฯลฯ โดยพฤติการณ์

การกระทำาผิดของผู้ต้องหาจะมีการจัด

ทำาเว็บไซต์ซึ่งแอบอ้างชื่อห้องปฏิบัติการ

หรือแล็บตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่

ถูกต้องตามกฎหมายมาโฆษณาหลอก

ลวงประชาชน ว่าสามารถออกเอกสาร

รับรองผลตรวจรับรองโรคโควิด-19 ให้

กับประชาชนได้ภายใน 15 นาที เพื่อนำา

ไปใช้ยืนยันตนในการเดินทางหรือสมัคร

งาน โดยที่ประชาชนไม่ต้องเข้ารับการ

ตรวจคัดกรองโรคแต่อย่างใด

จึ ง ได้แจ้ งข้อหาการกระทำ าผิด 

เบื้องต้น 4 กระทงแก่ผู้กระทำาผิดโดยทันที 

ประกอบด้วย 1.ร่วมกันปลอมแปลงและ 

ใช้เอกสารปลอม 2.ร่วมกันใช้คำาหรือข้อ 

ความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองเป็น

ผู้มีความรู้ ความชำานาญในการประกอบ

วิชาชีพแพทย์สาขาต่างๆ 3.ร่วมกันให้ 

บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมาย

บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือปลอม

เครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียน

แล้วในราชอาณาจักร และ 4.ร่วมกันประ 

กอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ โดยไม่

ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาต พร้อม

กันนี้จะมีการประสานไปยังกรมควบคุม

โรค เพื่อให้ดำาเนินการเอาผิดผู้ต้องหาตาม

กฎหมายโรคติดต่ออีกด้วย

ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ กล่าว

ว่า การปลอมแปลงเอกสารการรับรองผล

ตรวจโรคโควิด-19 เป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะ

ทำาให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

อันตราย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสูญเสีย

เงินทองโดยไม่จำาเป็นแล้ว ยังถือเป็นการ

กระทำาผิดกฎหมาย และยังส่งผลต่อการ

ดำาเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง อีก

ทั้งบุคคลใกล้ชิดก็อาจจะเกิดอันตราย

จากโรคโควิด-19 ไปด้วย โดยเฉพาะ

กลุ่ม 608 ซึ่งเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรง หาก

ติดเชื้อโควิด-19 ก็อาจถึงขั้นเสียชีวิต

ได้ โดยปัจจุบันภาครัฐก็จัดสรรวัคซีนให้

เพียงพอต่อประชาชน จึงขอแนะนำาให้

ประชาชนหรือบุคคลในครอบครัวที่ยังไม่

ได้รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

และบุคคลใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรค 

โควิด-19 ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือ

มีเบาะแสการลักลอบจำาหน่าย หรือปลอม

แปลงเอกสารทางการแพทย์ โดยบุคคล

หรือสถานพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่สาย

ด่วน 1426 กรม สบส. เพื่อดำาเนินการตาม

กฎหมายต่อไป.        

ทลายแก๊งขายใบรับรองโควิดปลอมใช้เดินทาง-สมัครงาน

ขยายเวลาฉีดวัคซีน • นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำ�นวยก�รบริษัท โรงพย�บ�ลปิยะ

เวท จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมด้วยน�ยวุฒิไกร วะชังเงิน หัวหน้�สำ�นักง�นบริห�รโครงก�ร

ระบบรถไฟฟ้� ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย และน�ยกุลช�ติ เล�อโศก หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติก�ร 

บริษัท เอเชีย เอร� วัน จำ�กัด ประก�ศขย�ยเวล�ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพย�บ�ล ณ แอร์

พอร์ตเรลลิงก์ สถ�นีมักกะสัน ถึงวันที่ 31 มี.ค.65 ที่ผ่�นม� ให้บริก�รฉีดวัคซีนไปแล้วกว่� 

58,000 เข็ม ส่วนประช�ชนที่สนใจส�ม�รถลงทะเบียนเพื่อจองก�รรับบริก�รผ่�นท�งหน้�

เพจ Facebook : Piyavate Hospital พร้อมนำ�บัตรประช�ชนหรือพ�สปอร์ตตัวจริงม�แสดง 

ณ สถ�นีรถไฟฟ้�แอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน ตั้งแต่เวล� 08.00-16.00 น. ติดต่อสอบถ�ม

เพิ่มเติม โทร.0-2129-5555.
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11บันเทิง

าจะไม่พิรี้พิไร..

แต่บังเอิญ คืนวานซืนดันไปดูหนังอินตะระเดียเรื่อง “Sometimes” 

ในเน็ตฟลิกซ์เข้าแล้วชอบ วันนี้ก็เลยอยากนำามาบอกเล่ากับ

ท่านผู้อ่าน..

เผื่อบางท่านจะเป็นเหมือนอย่างคุณภูริช กฤษธาดามาลากุล 

ที่ว่า.. “ผมไม่เคยดูซีรีส์ต่างประเทศมาก่อนเลยในชีวิต จนกระทั่งได้ดู 

ความรู้สึกเหมือนคนที่เคยเห็นแต่แม่น้ำาในคลองเล็กๆ มาทั้ง

ชีวิต แล้วได้เห็นมหาสมุทรครั้งแรก”

ขอบอก..หนังอินเดียยุคสมัยนี้ ไม่ใช่อย่างที่เคยเห็น-เคยสัม 

ผัส-เคยรู้สึก ลองเปิดใจแล้วลองเปิดชม จะได้รู้ว่า..โอ้ มหาสมุทรเป็น

เช่นนี้นี่เอง!

เอ้า..มาอ่านที่คุณภูริชโพสต์ต่อจากเมื่อวาน.. “ซีรีส์จีนย้อนยุค 

อยากให้ลองไปดู ตำานานลั่วหยาง ทุกฉากคืองานศิลป์ 

แม้จะเป็นฉากที่มีให้เห็นแค่ 10 วิ แต่ลองดูดีเทลในฉาก จะ

พบว่ามันคือความอลังการขั้นสุดยอด ที่ผมเชื่อว่าอีก 20 ปีก็ไม่มีทาง

ได้เห็นจากละครไทย 

ยังไม่นับละครไทยที่ชอบสอนคนดูแบบตื้นเขิน สอนแบบ

ไม่มีชั้นเชิง สอนด้วยคำาพูดทื่อๆ เหมือนครูสอนวิชาพุทธศาสนาตาม

โรงเรียน ดูยังไงมันก็ไม่อิน แต่ก็สอนจัง

อย่าโทษรัฐบาลว่าไม่สนับสนุน ต่อให้ประยุทธ์ จันทร์ โอชา มา

เขียนบทละครเอง มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร

 ถ้าวันนี้รัฐบาลออกมาประกาศว่าให้ผู้จัดละคร ทำาละครออก

มายังไงก็ได้ โดยไม่มีการเซ็นเซอร์ เงินไม่พอให้ไปเบิกล่วงหน้าจาก

กระทรวงการคลังได้ 

พวกคุณกล้าพูดไหมว่าสามารถทำาละครไทยให้เทียบช้ันเกาหลี

ได้ทันที คิดว่ามีค่ายละครค่ายไหนมั่นใจว่าทำาได้บ้าง  

คิดว่าเกาหลีกับจีน ประเทศเขาไม่มีกองเซ็นเซอร์ หรือรัฐบาล

ไม่ควบคุมเนื้อหาเรอะ ทำาไมเขายังทำางานกันออกมาได้ดีภายใต้ข้อจำา 

กัดต่างๆ

แต่ละประเทศย่อมมีบริบทและมีข้อจำากัดทางกฎหมายเหมือน

กันหมด แต่คนเก่ง คนมีฝีมือ เขาแค่ไม่เอาเรื่องพวกนี้มาอ้าง มีแต่

ละครไทยที่โทษทุกเรื่อง ยกเว้นตัวเอง 

ดังนั้นอย่าโทษคนดู คนไทยดูละครไทยกันมาไม่ต่ำากว่า 40 ปี 

ดูจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กลายเป็นกิจกรรมยามค่ำาหลังเลิก

งานของแทบทุกครอบครัว กลายเป็นวัฒนธรรมที่ฝังลึกในวิถีชีวิต  

คำาถามคือ 40 ปีที่ผ่านมา ทำาไมถึงไม่พัฒนา มัวทำาอะไรกัน

อยู่ พอวันนี้คนไทยตาสว่าง ก็มาโทษว่าคนไทยไม่สนับสนุนละครไทย

ผมไม่ได้ว่าอะไรคุณต่อนะครับ คุณต่ออายุยังน้อย อาจจะโตมา

ในยุคท่ีคนเร่ิมเลิกดูละครไทยพอดี ก็เลยเข้าใจว่าคนไทยไม่ดูละครไทย 

แต่ข้อเท็จจริงคนไทยสนับสนุนละครไทยมายาวนานมาก แต่

ทุกวันนี้เขาแค่เลิกสนับสนุนก็เท่านั้นเองครับ

เปรียบให้เห็นภาพ ทุกวันนี้คนไทยดูบอลอังกฤษ แต่ไม่ค่อยดู

บอลไทย แต่เมื่อใดที่ทีมชาติไทยลงแข่งก็จะเชียร์เสมอ

เช่นเดียวกัน ถ้าละครไทยได้ไปเข้าชิงรางวัลอะไรกับเขาบ้าง

ในต่างประเทศ ผมก็ยังเชียร์ให้ละครไทยชนะรางวัลอยู่ดี ให้ชนะ

เกาหลี ให้ชนะจีน 

แต่ถามว่าใน 1 วัน ผมมีเวลาแค่ 3 ชั่วโมงในการดูละคร ผม

จะกลับมาดูละครไทยไหม คำาตอบคือ ไม่ ครับ”

ครับ..เป็นคำายืนยันจากคุณภูริช แต่สำาหรับผม เห็นต้องก้ม

หน้าก้มหน้าดูละครไทย-ซีรีส์ต่อไปแหละ!

แต่..เห็นด้วยอย่างยิ่งนะ โดยเฉพาะที่ว่า.. “ถ้าวันนี้รัฐบาล

ออกมาประกาศว่าให้ผู้จัดละคร ทำาละครออกมายังไงก็ได้ โดยไม่มี

การเซ็นเซอร์ เงินไม่พอให้ไปเบิกล่วงหน้าจากกระทรวงการคลังได้ 

พวกคุณกล้าพูดไหมว่าสามารถทำาละครไทยให้เทียบช้ันเกาหลี

ได้ทันที คิดว่ามีค่ายละครค่ายไหนมั่นใจว่าทำาได้บ้าง”..

อยากเห็นผู้กำากับ-ผู้ผลิตท่านไหน ยกมือ (ว่ะ)!.

คนไทยไม่สนับสนุนละครไทย?(จบ)

ว่
พชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ สัมภาษณ์ 

รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี แพทย์ผู้

เชี่ยวชาญด้านนิติเวช มศว กรณีการผ่า

ชันสูตรศพนางเอกสาว แตงโม-นิดา พัชรวีระ

พงษ ์รอบ 2 จะมีผลทางคดีหรือไม่ ในรายการ

เป็นเรื่องใหญ่ ทางช่อง JKN 18

ทนายกับแม่ออกมาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ 

คนมองว่ารวบรัดคดีเพราะมีการจ่ายเงินหรือ

เปล่า?

วีระศักดิ์ : “ผมคิดว่าจริงๆ มันเป็นการ

ดำาเนินการตามขั้นตอนนะ เมื่อวานนี้ทำาให้ผม

เห็นภาพหลายอย่างว่าตำารวจมีการทำาไปเยอะเลย 

แต่ที่ผ่านมาเราไม่ทราบว่าดำาเนินการไปถึงขั้น

ตอนไหน ทุกคนเลยมองว่าล่าช้า ผมก็ตอบไปว่า

ผมไม่รู้ จริงๆ เขาอาจทำาไปแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ยังไม่ถึง 100 เขาเลยไม่แถลง ณ วันนี้ รวม

ถึงผลแถลงจากเมื่อวานถือว่าเร็วนะเมื่อเทียบ

กับคดีทั่วไป อย่างที่ผ่านมาคดีฆ่าหั่นศพมันจะ

ไม่จบลงด้วยนิติวิทยาศาสตร์หรือการผ่าชันสูตร

ศพ แต่จบด้วยกล้องวงจรปิด ฉะนั้นการที่มีข่าว

เรื่องกล้องวงจรปิดที่ท่าน ส.ส. หรือว่าโซเชียลไป

ติดตาม ผมว่าเป็นประโยชน์ แต่คุณภาพของภาพ

ไม่ดีพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ 

แต่เมื่อไหร่ที่ได้ภาพที่ชัดเจนมันก็จะไขคดีได้ด้วย”

คุณเต้ มงคลกิตติ์ เขาจะไปขอภาพจาก

นาซา มันใช้ประโยชน์ ได้ไหม?

วีระศักดิ์ : “เมื่อวานอยู่ในรายการได้พูด

คุยกันเท่าที่ทราบเป็น google earth นะครับ ก็

อาจไม่ใช่นาซาที่มีการสื่อสารออกไป แล้วก็เป็น

กล้องที่มองว่าภาพถ่ายดาวเทียมนั้นถ่ายเรื่อง

ความร้อนได้ และระบุเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตขยับ

เคลื่อนไหวได้ เห็นว่าทำาหนังสือไป แต่ยังไม่ได้

รับคำาตอบ เลยไม่ทราบว่าทางนั้นจะอนุญาตหรือ

ไม่”

ในฐานะที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติ

เวชในการชันสูตรพลิกศพ ถือว่าครบถ้วนแล้ว

ยังครับ?

วีระศักดิ์ : “คือคำาว่าครบถ้วน อย่างผมเอง

หรือแพทย์ทุกคนที่ถูกฝึกมา อย่างแรกที่ให้สงสัย

คือคดีฆาตกรรมก่อน ก็จะหาทุกบาดแผลว่ามี

หรือไม่ ถ้ามีก็ต้องหาว่าเกิดขึ้นจากวัตถุใด เราไล่

ดูทั้งร่างกาย แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วย ปัจจุบันก็จะใช้ซีทีสแกนเข้ามาใช้ในศพด้วย 

เราก็หาอะไรที่มันรู้สึกว่าอาจเป็นประเด็นที่ทำาให้

เกิดบาดแผล พวกนี้จะทำาโดยพื้นฐานครบถ้วน

สมบูรณ์อยู่แล้ว คือปกติคนมักจะมองว่าการทำา

โดยหมอนิติเวชทำาโดยคนเดียว อย่างผมอยู่เวร

วันนี้แล้วมีคดีเข้ามาเป็นคดีใหญ่ ผมก็จะขอความ

ช่วยเหลือจากคนอื่นเข้ามาดู แน่นอนคนผ่าจะมี

แค่คนสองคน แต่จะมีคนช่วยดู เพราะเราออก

ในนามสถาบัน ไม่นานนี้ก็มีคดีที่เพื่อนผ่าแล้วเขา

สงสัยก็เอามาประชุมร่วมกันแล้วรายงานออกไป 

คดีใหญ่แบบนี้ ไม่มีใครรับผิดชอบคนเดียวหรอก

ครับ เพียงแต่ว่าชื่อต้องเป็นชื่อคนเดียว”

การรีบประกาศว่ามันเป็นอุบัติเหตุ 

เป็นการลดดรามาให้กระแสสังคมมันเบาลงหรือ

เปล่า?

วีระศักดิ์ : “ผมติดตามอยู่เหมือนกันนะ 

จริงๆ ถ้าไม่ตั้งข้อกล่าวหาก่อนในเบื้องต้นก็จะ

ไม่สามารถดำาเนินการได้ เพราะฉะนั้นต้องมีการ

ตั้งในเบื้องต้นแล้วก็รอ

หลักฐาน ถ้ามีหลักฐาน

ที่เปลี่ยนแปลงก็สามารถ

ตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ 

ฉะนั้นในเบื้องต้นคือ เท่าที่

มีหลักฐานและเท่าที่เห็นนิติ

เวชเรื่องการผ่า ก็ได้เคลียร์

กับทางญาติและเข้าใจกัน

เรียบร้อย หลักๆ ก็รอผล

ทางนิติวิทยาศาสตร์ ยังมี

อีก 19 ชิ้นที่ต้องรอผล ซึ่ง

อาจเปลี่ยนข้อกล่าวหา

ก็ได้ ยังไม่ทราบว่าหลักฐาน

ทั้งหมดจะออกมาเป็นในรูป

แบบไหน”

ตามที่ ได้ข้อมูลมา แต่ละแผลมันดูเหมือน

ถูกทำาร้ายมา?

วีระศักดิ์ : “จริงๆ แล้วผมก็มีข้อจำากัดใน

การให้เห็นจากของที่ผู้สื่อข่าวให้ดูบ้าง แต่เราก็ไม่

ได้เอากลับ บางครั้งก็ฟังจากสื่อที่มีเข้าไปเห็นที่

หน้างานก็จะมีการมาบอกเล่าตั้งคำาถาม ทั้งหมด

ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง เมื่อวานทางทนาย

เดชาก็ได้ออกมาแถลงว่าได้มีการพูดคุยกับตำารวจ

แล้ว พบว่าส่วนนั้นส่วนนี้เป็นอย่างไร ถ้าฟังดีๆ ก็

คือบริเวณศีรษะ ใบหน้าไม่ได้มีบาดแผลอะไร ที่

ขาที่บอกว่าขนาดใหญ่ ทนายเดชาก็แถลงว่าไม่

ได้ลึกถึงกระดูก ถึงแค่เอ็น เพราะฉะนั้นไม่ได้มี

ปัญหาถึงขนาดทำาให้เสียชีวิตได้ โดยสรุปเนื้อหา

เป็นแบบนี้ แต่ถ้าย้อนกลับไปถึงตอนที่ถูกตั้ง

คำาถามเริ่มต้นที่มีการพูดออกมา ผมก็มีความคิด

เห็นส่วนตัวว่า จริงๆ บาดแผลพวกนี้ในกรณีของ

การเสียชีวิตมาแล้ว 30 ชั่วโมง ผมก็ตั้งข้อสังเกต

ตั้งแต่เบื้องต้นว่าบาดแผลพวกนี้ที่เราเห็น ถ้าดู

จากภายนอก ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็จะสงสัยได้

ว่าเกิดบาดแผลหรือไม่ เพราะจะมีหลายครั้งที่

คนเห็นแล้วสงสัย ไม่ผิดนะครับ แต่ต้องหาคำา

ตอบ ผมก็ตั้งคำาถามว่าศพที่ใบหน้า

เน่ากว่าส่วนอื่นของร่างกายมัน

เกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้าง ก่อน

ไปถึงวิธีการพิสูจน์ ผมก็อธิบาย

นิดนึงว่าด้วยความที่ใบหน้าเน่า

มากกว่าปกติในส่วนอื่น คำาว่าเน่า

เนี่ยคือ หน้าจะบวมอืดขึ้น สีผิว

จะเปลี่ยน การไปเห็นจะระบุโดย

สายตาทันทีว่าถ้าเกิดแผลฟกช้ำา

จะบวม นี่ก็บวม ในขณะเดียวกัน

บาดแผลฟกช้ำาก็มีสีเขียวสีแดง 

อันนี้ก็มีสีเขียวสีแดง เพราะบาง

ครั้งด้วยความที่เน่าแล้วสีมันก็จะ

เปลี่ยน ส่วนทำาไมหน้าถึงเน่าไม่เท่า

กัน มีความเป็นใบได้ที่หน้าจะโดน

แสงแดด ความร้อน มันจะเน่าเร็วกว่า ในขณะ

เดียวกันอาจเป็นเรื่องบาดแผลก็ได้ที่ทำาให้เน่าได้

เร็วขึ้น หรือจะมีการคลั่งเลือดบริเวณหน้าก็ได้ 

อาจทำาให้เน่าได้เร็ว ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะมีการผ่า

บริเวณศีรษะก็รู้แล้วครับ ตรงนี้จะตอบได้ว่าถ้า

ไม่พบบาดแผลใดๆ เลยก็จะเกิดจากกระบวนการ

เน่า ที่คุณเพชรถามว่าในกรณีแบบนี้ ทำาไมตาข้าง

นึงโปน ยกตัวอย่างศพที่อยู่บนพื้นแล้วหน้าข้าง

นึงไม่แนบกับพื้นก็จะบวมอืดขึ้น แต่ข้างที่แนบกับ

พื้นก็จะไม่บวม พอพลิกขึ้นมาก็จะเห็นว่าหน้าไม่

เท่ากัน เราก็ไม่รู้ลักษณะท่าทางของศพในขณะที่

จมอยู่ใต้น้ำาด้วย พวกนี้เราอธิบายได้ แต่ต้องไม่ใช่

บาดแผลก่อน เพราะถ้าเป็นบาดแผลเนี่ยลืมเรื่อง

เ

ลังจากอวดความน่ารักในบทเด็กแสบ

เจ้าปัญหาใน Dennis The Menace 

ภาพยนตร์ยอดฮิตเมื่อปี 1993 ก็อาจ

เรียกว่าหายหน้าหายตาจากแฟนหนังชาวไทยกัน

ไปเลย แต่อันที่จริงก็ยังมีผลงานจากนั้นอีกมากมาย

หลายเรื่อง แต่เชื่อว่าจำากันไม่ได้ ดาราเด็กวันนั้น

ก็โตขึ้นไปตามบทที่ได้รับ จากวันนั้นถึงวันนี้ ผ่าน

ไปเกือบ 30 ปี ได้ข่าวว่าอำาลาวงการไป และกลาย

เป็นนักวิทยาศาสตร์หนวดเคราเฟิ้มไปแล้ว

ด้วยลุคส์ท่ีน่ารักน่าหยิก บวกกับผมสีบลอนด์ 

เมสัน แกมเบิล ตอนนั้น ถือเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์

แบบสำาหรับการเล่นเป็นเด็กอายุ 5 ขวบที่เจ้าเล่ห์

และแสบซนเป็นที่หนึ่ง 

แต่เกือบ 3 ทศวรรษผ่านไปจากบทบาทนั้น 

ที่ทำาให้เขากลายเป็นดารา

ดังตั้งแต่ตอนอายุแค่ 7 

ขวบ ตอนนี้เมสันไม่ได้เป็น

ที่คุ้นหน้าจากจอภาพยนตร์

อีกแล้ว และมีงานที่แตก

ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้น                                  

เชิง

เมสันตอนนี้อายุ 35 ทำางานเป็นนัก

วิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากได้รับ

ปริญญาด้านชีววิทยาทางทะเล

ย้อนไปเมื่อปี 2011 เมสันกล่าวว่า “การ

ได้เรียนชีววิทยาทางทะเลและการศึกษาต่อเนื่อง

เป็นสิ่งที่ผมหลงใหลมาโดยตลอด”

“การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาความ

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่ง

สำาคัญจริงๆ”

เมสันกล่าวอีกว่า การแสดงจะเป็นความ

รักครั้งแรกของเขาตลอดไป โดยยอมรับว่ามัน

เป็นงานที่ไม่เหมือนงานอื่นๆ

ตอนนี้เมสันแต่งงานแล้ว มีชีวิตคู่ที่มี

ความสุขกับภรรยา ซาราห์ และทั้งสองมักแชร์

การเดินทางท่องเที่ยวของพวกเขาผ่านบัญชีที่ใช้

ร่วมกันทางอินสตาแกรมอยู่เป็นประจำา.

ห

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

นี้ ไปได้เลยนะ ถ้าเปิดมาแล้วเห็นบาดแผลก็ต้อง

ไปหาให้ได้ว่าวัตถุใดมากระทำา”

เรื่องบาดแผลบริเวณขา?

วีระศักดิ์ : “จะมีที่สถาบันนิติเวชฯ ส่งชิ้น

เนื้อบาดแผลบริเวณขาไปที่สถาบันอื่นแล้วก็มี

ผลออกมาว่า ตรวจพบแล้วว่าเกิดขึ้นก่อนการเสีย

ชีวิต และไม่พบว่าเกิดการตัดถูกเส้นเลือดแดง

ใหญ่ ถ้าเป็นบาดแผลที่เกิดหลังการเสียชีวิต นั่น

เป็นบาดแผลที่อาจจมน้ำาแล้วไปโดนอะไรก็ตาม 

เพราะสถานที่เกิดเหตุก็จะเหลือแค่ 2 ที่ คือบน

เรือกับในน้ำา แล้วก็ที่บอกว่าไม่โดนเส้นเลือด

แดงใหญ่ การสื่อตรงนั้น สื่อเพื่อบอกว่าถ้าโดน

เส้นเลือดแดงใหญ่จะมีการเกิดภาวะช็อก ถ้า

โดนจะรวดเร็วมาก ฉะนั้นสาเหตุการเสียชีวิตจึง

ไปสรุปว่าเป็นการจมน้ำา การขาดออกซิเจนจาก

การจมน้ำาเนี่ยชัดเจน พอคนมาตั้งข้อสังเกตแบบ

นี้ มีคนบอกว่าถ้าเกิดเหตุบนเรือ เกิดได้อย่างไร 

ฆาตกรรมหรือเปล่า เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไป

พิสูจน์ คือดูเรื่องเลือด เนื่องจากว่าบาดแผลยาว 

30 เซนติเมตร ถ้าเกิดบนเรือต้องมีเลือด แม้จะ

เอาเรือไปล้าง แต่ตามซอกสามารถเอาสารไปพ่น

ได้ มันจะเรืองแสงขึ้นมา”

บาดแผลเวลาไปตรวจรอบ 2 จะเปลี่ยน

ไหม ว่าอันนี้ ไม่เหมือนที่ตรวจรอบแรก มีผลทาง

คดีไหม?

วีระศักดิ์ : “มีแน่นอนครับ คือถ้าเราโยง

ต่อมาเรื่องการชันสูตรรอบที่ 2 แต่ถ้าเป็นเรื่อง

บาดแผลก็อย่างที่บอกว่าทำาได้อย่างไร มาถึงเรื่อง

การผ่าชันสูตรรอบ 2 มันเป็นเหมือนการร่วม

กันทำางานมากกว่าในต่างสถาบัน เหมือนรักษา

คนไข้ ถ้าเกิดรักษาโรงพยาบาลนี้แล้วคนไข้มี

ความประสงค์อยากไปรักษาอีกโรงพยาบาลนึง

ก็สามารถไปได้ แต่ต้องมีการประสานข้อมูลกัน

ระหว่างโรงพยาบาล เรื่องการชันสูตรก็เหมือน

กัน ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าทำาอะไรไปแล้วบ้าง แล้ว

ประเด็นไหนที่ยังให้คำาตอบสังคมทางคดีไม่ได้ก็

อาจทำาเพิ่มเติม ประเด็นไหนที่มีคำาตอบแล้วเห็น

ตรงกันก็จะไม่ทำา เพราะคงไม่ได้เป็นลักษณะไป

เริ่มนับ 1 ใหม่กับการผ่า ตอนนี้แผลที่ขาทาง

ทนายเขาบอกว่าจากประเด็นที่พูดคุยกับตำารวจ 

เขาบอกว่าเป็นบาดแผลขอบฉีกขาด ตอนนี้ยัง

ไม่ได้ตัดประเด็นใบพัดหรือฟิน และยังไม่ได้ตัด

ประเด็นว่าตกลงเกิดขึ้นบนเรือหรือในน้ำา”

โดยส่วนใหญ่การผ่าชันสูตรรอบ 2 ใช้

เวลานานไหม?

วีระศักดิ์ : “การผ่าไม่นาน แต่การรอผล 

ถ้าตามข่าวกระทรวงยุติธรรมบอกใช้เวลา 30 วัน 

ภายนอกเนี่ยเราพยายามรักษาไว้ ฉะนั้นการจะ

ตรวจซ้ำาภายนอกไม่ได้ลำาบาก แต่ภายในอวัยวะ

ต่างๆ มีข้อจำากัดอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นการสงสัย

เรื่องบาดแผล ผมคิดว่ายังดำาเนินการได้ แต่ต้อง

เข้าใจเรื่องเวลาของการชันสูตรด้วย”.

เด็กแสบDennis The Menace

30ปีผ่านไปตอนนี้ทำาอะไรอยู่ 

แพทย์นิติเวชแจงศพ‘แตงโม’

ยังต้องรอตรวจอีกถึง19ชิ้น!

ราล์ฟ รังนิก รู้สึกผิดหวังหลังแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด ตกรอบแชมเปียนส์ลีกคาบ้าน 

หลังโดนแอตเลติโก มาดริด บุกสอยร่วงในเกม

เลกสอง รอบ 16 ทีม เมื่อคืนวันอังคาร

เรนัน โรดี พังประตูโทนของเกม โหม่ง

ลูกเปิดจากกราบขวา เบียดเสาแรกเข้าไป ช่วย

ให้ทีมแกร่งจากลาลีกาคว้าชัยไปด้วยสกอร์รวม 

2 นัด ชนะ 2-1 ในเกมที่ยูไนเต็ดเทหมดหน้าตัก 

ส่งทั้ง คริสเตียโน โรนัลโด, เอดินสัน คาวานี, เจ

ดอน ซานโช, พอล ป็อกบา, มาร์คัส แรชฟอร์ด 

และฆวน มาตา ลงสนามหวังทำาประตูให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ แต่ปรากฏว่าได้ยิงตรงกรอบ

แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในครึ่งหลัง

รังนิกให้สัมภาษณ์หลังเกม บอกว่า “ผม

คิดว่าเราเล่นได้ดีมากแล้วในครึ่งแรก ตรงตามที่

เราต้องการ เล่นด้วยการไล่บดคู่แข่งอย่างเต็มที่

ซึ่งต้องใช้พลังงานมาก แต่เราไม่สามารถเปลี่ยน

โอกาสเหล่านั้นเป็น

ประตูให้ได้สักลูกสอง

ลูกได้เลย

“เรามีช่วงเวลา

ดีๆ อยู่ไม่น้อย ซึ่งเรา

น่าจะทำาประตูได้บ้าง 

แต่เราทำาไม่ได้ การ

เสียประตูไปจากการ

โดนโต้กลับก่อนจบครึ่ง

แรก ไม่ได้ทำาให้งาน

ของเราที่รออยู่ในครึ่งหลังนั้นง่ายขึ้นแน่”.

interthaipost69@gmail.com

‘รังนิก’ผิดหวัง‘ผี’ใส่ตัวรุกเต็มพิกัด

ยังจะกระสุนด้านก่อนร่วงยุโรปคาบ้าน

ปัจจุบัน

เมสัน แกมเบิล เมื่อปี 

2011
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายยุทธศักด์ิ สุภสร ผูวาการการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (ททท.) เปนประธานในพิธี

มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 

แกสถานประกอบการมาตรฐาน SHA จํานวน 

160 รางวัล ที่ ไดรับการคัดเลือกผานแบบ

ประเมินความพึงพอใจในการเขารับบริการ

จากนักทองเท่ียวรวม 132,256 คนท่ัวประเทศไทย 

พรอมกันนี้ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รอง

ผูวาการดานสินคาและธุรกิจ ทองเท่ียว ททท. 

นายฉัททันต กุญชร ณ อยุธยา รองผูวา

การดานตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง 

และอเมริกา ททท. และนางสาวฐาปนีย 

เกียรติไพบูลย รองผูวาการดานตลาดในประเทศ 

ททท. ใหเกียรติรวมพิธีฯ ณ หองเจาพระยา 

หอประชุมกองทัพเรือ 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กลาววา 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดยการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (ททท.) รวมกับกระทรวง

สาธารณสุข ไดดําเนินโครงการ SHA มาอยาง

ตอเน� อง ตั้งแตป พ.ศ. 2563 เพ� อยกระดับ

มาตรฐานดานสุขอนามัยของการใหบริการ

ดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณที่

แสดงใหเห็นวาผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนา ทั้ง

ดานสินคาและบริการ รวมทั้งดานสุขอนามัย 

ซึ่ ง เปนปจจั ยสํ าคัญในการปองกันการ    

แพรระบาดของโควิด-19 โดยมีมาตรการทาง

สาธารณสุขเปนหัวใจหลัก มาตรฐาน SHA 

ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการ ที่เกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรมทองเที่ยว ปจจุบันมีผูไดรับ

มาตรฐาน SHA แลว จํานวน 42,191 ราย 

โดยประเภทกิจการ ที่ ไดรับมาตรฐาน SHA 

มากที่สุด 3 ประเภท ตามลําดับ ไดแก อันดับ

ที่ 1. ภัตตาคาร รานอาหาร  2. ที่พัก และโฮม

สเตย 3. ยานพาหนะ  

สําหรับรางวัล The Best of SHA 

ททท. มอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 

แกสุดยอดสถานประกอบการมาตรฐาน SHA 160 ราย

Awards 2021 เปนรางวัลที่มอบแกสุดยอด

สถานประกอบการที่ดําเนินการตามมาตรฐาน 

SHA อยางเครงครัด สมํ่าเสมอและไดรับคะแนน

จากการโหวตผานแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยวหรือผู ใชบริการทั่วประเทศ 

โดยมีผูเขารวมตอบแบบประเมิน 

จํานวนทั้งสิ้น 132,256 คน ใน

ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน – 20 

ตุลาคม 2564 ซึ่งแบบประเมิน

ดังกลาวครอบคลุมเกณฑการ

ประเมินในเรื่องของมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย (SHA) 

และมาตรฐานการทองเที่ยวสีขาว 

(สะดวก สะอาด ปลอดภัย เปนธรรม 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 

ในครั้งนี้ มีจํานวนสถาน

ประกอบการท่ีไดรับรางวัล ท้ังส้ิน 160 รางวัล 

ประกอบดวย รางวัล The Best of SHA 

Awards 2021 จํานวน 11 รางวัล จาก 10 

ประเภทกิจการ ไดแก 

1. พระบรมมหาราชวังและวัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม (ประเภทนันทนาการและ

สถานที่ทองเที่ยว) 

2. กะทิ บานอาหารไทยและขนมไทย 

(ประเภทภัตตาคาร/รานอาหาร)

3. รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป (ประเภท

ที่พัก และโฮมสเตย)

4. บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด (ประเภท

ยานพาหนะทางอากาศ)

5. ชิค คารเรนท (ประเภทยานพาหนะ

ทางบก)

6. จําปาหอมทัวร แอนด ทราเวล 

(ประเภทบริษัทนําเที่ยว)

7. เล็ทส รีแลกซ ออนเซน แอนด สปา 

ทองหลอ (ประเภทสุขภาพและความงาม)

8. ศูนยการคาสยามพารากอน (ประเภท

หางสรรพสินคา และศูนยการคา)

9. สโมสรอัลไพนกอลฟ (ประเภทกีฬา

เพ� อการทองเที่ยว)

10. โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร 

(ประเภทการจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/

โรงมหรสพ)

11. กูรเมต มารเก็ต สาขา MRT ลาดพราว 

(ประเภทรานคาของที่ระลึก และรานคาอ� นๆ)

รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 81 รางวัล 

(ไดรับคะแนนความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

รอยละ 90 ขึ้นไป) 

รางวัลดีเยี่ยม จํานวน 46 รางวัล (ได

รับคะแนนความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

รอยละ 80 ขึ้นไป)

รางวัลดีเดน จํานวน 33 รางวัล (ไดรับ

คะแนนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวรอย

ละ 70 ขึ้นไป)

ทั้งนี้ สามารถดูรายช� อสถานประกอบ

การที่ไดรับรางวัล The Best of SHA Awards 

2021 จํานวน 160 รางวัล ไดที่เว็บไซต www.

thailandsha.com/thebestofsha

ททท.เปดเทศกาลงาน WAT ดันเที่ยวสายมู     ยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (ททท.) เปนประธานในพิธีเปด “เทศกาลงานWAT ไฟลทบังคับ ไมมีกิจหามพลาด” 

ภายใต โครงการ WAT : Worship Activities Tradition Season2 ชูแนวคิด “ศรัทธานําทาง 

เสนทางนําเท่ียว” โดยมีนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผูวาการดานสินคาและธุรกิจทองเท่ียว การทอง

เที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) คณะผูบริหารททท. พรอมดวยศิลปน เกง ธชย ใหการตอนรับ 

โดยมีวัตุถประสงคเพ� อเปดประสบการณเที่ยวไทยอิ่มบุญอิ่มใจ สรางกระแสการเดินทาง

ทองเที่ยวแหงศรัทธาเช� อมโยงชุมชนและแหลงทองเที่ยวตางๆ ณ อุทยาน 100 ปจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ยกขบวนพาเหรดสารพัดความอรอย

มาเติมสีสันความอรอยมื้อกลางวันใหตัวคุณ 

ผองเพ� อน และครอบครัว หองอาหารเวนติซี 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด 

ภูมิใจนําเสนอบุฟเฟตอาหารนานาชาติมื้อ

กลางวัน สไตลอิตาเลียน ไทย ที่พรอมใหคุณ

ไดจัดหนักจัดเต็มแบบไมอั้นกับเมนูอาหารที่

หลากหลาย อาทิ มุมซีฟูดออนไอซ กุง กั้ง 

หอยแมลงภูนิวซีแลนด พรอมน้ําจิ้มซีฟูดรส

จัดจาน รวมไปถึงมุมอาหารญี่ปุน ซูชิ ซาชิมิ

นานาชนิด ของวางและสลัดตางๆ อาหาร

หลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ไมวาจะ

เปนอาหารอิตาเลียน เมดิเตอรเรเนียน หรือ

อาหารไทย ใหคุณเลือกล้ิมลอง ต� นตาต� นใจไป

กับชีส ระดับพรีเมียมนานาชนิดหลากหลาย

จากทั่วมุมโลก รวมถึงของหวาน

บุฟเฟตอาหารนานาชาติมื้อกลางวัน 

เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 12.00 น. 

- 15.00 น. ในราคาเพียง 850++ (ไมรวม

เคร� องด� ม) เด็กอายุ 6-11 ขวบ ราคา 425++ 

ซื้อแพ็กเกจเคร� องด� มเพิ่มเติมในราคาเริ่มตน

ที่ 149++ (น้ําด� ม น้ําอัดลม และชา กาแฟ) 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสํารองที่นั ่งไดที่ โทร. 0-2100-6255 

หรือ อีเมล: diningcgcw@chr.co.th

สุดคุมกับความอรอยแบบไมอั้นกับ “บุฟเฟตอาหารนานาชาติมื้อกลางวัน”

เชฟรอนมอบอุปกรณทางการแพทย หนุนภาครัฐสู โควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี    เชฟรอน

เดินหนาสนับสนุนภารกิจสู โควิด-19 โดย กิตติพงษ กิติคุณ นายอําเภอสัตหีบ เปนตัวแทนรับ

มอบอุปกรณทางการแพทย รวมมูลคากวา 75,000 บาท จาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทย

สํารวจและผลิต นําโดย วุฒิชัย ทองเสน ผูจัดการฐานสงกําลังบํารุงสัตหีบ โดยอุปกรณ

ทางการแพทยทั้งหมดประกอบดวย หนากากกรองอากาศ N95 จํานวน 600 ชิ้น หนากาก

อนามัยทางการแพทย จํานวน 10,000 ช้ิน กระจังปองกันใบหนา (Face shield) จํานวน 500 ช้ิน 

เสื้อกาวนกันน้ํา (PE gown thumps-up) จํานวน 600 ชุด และถุงมือยาง จํานวน 50 กลอง  

เพ� อใหนําไปใชในการรับมือกับการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีตอไป

“ส� อของฉัน MY MEDIA” โครงการ TMF Level up อบรมพัฒนาทักษะการสรางสรรค

ส� อสําหรับคนรุนใหม    เทินพันธ แพนสมบัติ ผูอํานวยการฝายพัฒนาส� อปลอดภัยและ

สรางสรรคสําหรับประชาชน กองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค เปนประธานงาน

ประกาศผลโครงการ TMF Level up หรือ กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสรางสรรคส� อ

สําหรับคนรุนใหม เพ� อยกระดับ อัพสกิล สรางทักษะการผลิต และสรางสรรคส� อที่ปลอดภัย

ผานกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรแถวหนา โดยมี คุณนวจุล บุญพรรคนาวิก 

ผูกํากับภาพยนตร โฆษณาและ ผูกํากับภาพยนตรสั้น และทีมผูชนะเลิศ จากกิจกรรมผลิต

คลิปส� อสรางสรรค “ส� อของฉัน My MEdia” ชุด อยาลองเลย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ รวมรับรางวัล เม� อเร็วๆ นี้ (วันจันทรที่ 21 ก.พ. โรงแรมเรเนซอง ราชประสงค หอง

จัดงาน Royal Maneeya)

Burberry เปดตัวแคมเปญเสื้อผาเด็ก

ประจําฤดูใบไมผลิ/ฤดูรอนป 2022 ถายทอด

แคมเปญผานเทศกาลแหงความสนุกสนาน

ผานกระจกซึ่งเปนสัญลักษณที่สรางแรง

บันดาลใจสรางเสริมจินตนาการ การรับรู 

และการสํารวจคอลเลกชั่นผานความสดใหม

บนลวดลายอันสดใส เชน ลายตาราง เทรนชโคต

และลวดลายอันเปนสัญลักษณของแบรนด 

ลายตารางแบบใหมใหสัมผัสสุดวินเทจที่

ทอดวยผาแจ็คการดนับเปนไอเท็มแนะนํา

สําหรับเด็กผูหญิง แจ็คเก็ตแบบมีฮูดลายตาราง

สุดไอคอนิคมาในสีเบจสุดคลาสสิก เคียงคู

มากับเดรสที่ ไดรับการตกแตงซิปบริเวณ

ดานหนา กางเกงขาส้ัน และรองเทาผาใบ เส้ือ 

รวมถึงเทรนช โคทที่ ไดรับแรงบันดาลใจจาก

มรดกทางวัฒนธรรมของแบรนดมาในผา

ฝายกาบารดีนทอแบบอังกฤษ นอกจากนั้น

ยังมีกราฟฟกลวดลายกวางที่ประดับบนเสื้อ

ยืด – เราขอตอนรับทุกทานเขาสูอาณาจักร

สัตว Burberry

โลโก Burberry ไดรับการออกแบบ

ใหดูโดดเดนบนเสื้อผาของเด็กผูชาย รวมถึง

ลายพิมพ Horseferry บนเสื้อยืด ตกแตงบน

กางเกงขาสั้น และเสื้อแจ็คเก็ตมีฮูดลายทาง 

เทรนช โคทสีเบจอันเปนเอกลักษณ ไดรับ

การออกแบบใหมและตกแตงดวยเข็มขัด

สดีําตัดกัน

สําหรับทารกและเด็กแรกเกิด ชุด

พัฟเฟอรสูทอันแสนสบายพรอมถุงมือ และ

BURBERRY REVEALS ITS SPRING/SUMMER 2022 CHILDRENSWEAR CAMPAIGN

รองเทาบูทที่ ไดรับการตกแตงดวยลวดลาย

ตารางอันเปนเอกลักษณ

แอคเซสเซอรี่ตางๆ รวมถึงรองเทา

ผาใบรุน Arthur รุนปรับลดขนาดมาพรอม

เทคนิคไนลอนถักเสริมพื้นรองเทาดวยยาง 

มาในเฉดสีอันหลากหลายตามฤดูกาล ไมวา

จะเปนสีคอรัลอันอบอุนผสมผสานกับโทน

สีชมพูของคอลเลกชั่นของเด็กผูหญิง ในขณะ

ที่เวอรชั่นรองเทาของเด็กผูชายผสมผสานใน

สีสันที่หลากหลายไมวาจะเปนสีเหลืองเอซิส 

และสีเหลืองอําพัน ตกแตงดวยเชือกรองเทา

สีน้ําเงินสดใส รองเทาแตะมีรายละเอียด

ดวยพื้นรองเทาดานในพิมพลายตาราง มา

พรอมสไตลอันตอเน� องกันในหนังสีน้ําเงินมิท

ไนทบูล ไปจนถึงซิลลูเอทแบบใหมพรอมสาย

หนังแบบไขว แวนกันแดดโดดเดนดวยรูปหมี

เท็ดดี้มาในสีประจําฤดูกาลพรอมดวยลายตา

รางอันเปนเอกลักษณอันโดดเดนของแบรนด

พักผ่อนอย่างเต็มที่ ไปกับเสียงคลื่น

และทองฟาสีคราม ผอนคลายในสระวายนํ้า

ลากูนขนาดใหญทามกลางสวนสไตลทรอปคอล 

อิ่มอรอยไปกับเซตหมูกระทะ พรอมหองพัก

อันสะดวกสบายหลากหลายแบบ รวมถึง

อาหารเชาประจําวันสําหรับสองทานในราคา

สุดพิเศษ กับแพ็กเกจ SLEEP & SIZZLING 

ณ อินเตอรติเนนตัล พัทยา รีสอรท เปด

ใหจองไดตั้งแตวันนี้พรอมเขาพักไดถึง 30 

เมษายน 2565

แพ็กเกจ SLEEP & SIZZING – FREE 

MOO KA TA ขอเสนอใหมสุดคุมที่พรอม

มอบประสบการณวันพักผอนของผูเขาพัก

ใหไดผอนคลายอยางเต็มที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งใน

แพ็กเกจนี้รวมหองพักทุกประเภท ทั้งหองพัก

ประเภทคลาสสิค รวมถึงประเภทจูเนียร สวีท 

พรอมสิทธิ์เขาคลับ ตลอดจนพูลวิลลาแบบ

หนึ่งหองนอนและสองหองนอน มาพรอมกับ

อาหารเชาประจําวัน และหมูกระทะสําหรับ

สองทาน (เซตหมูคุโรบุตะพรอมน้ําจิ้มสูตร

เด็ด 5 แบบ) มูลคา 1,199++ ที่หองอาหาร

อิลิเมนท หรือพาวิลเลียนสวนตัวภายในหอง

พักสําหรับหองพักประเภทจูเนียร สวีท โดย

ทั้งหมดนี้อยูในแพ็กเกจเดียวดวยราคาเริ่ม

ตนเพียง 3,037 บาทสุทธิ หลังหักสวนลด

โครงการเราเที่ยวดวยกัน 40% หรือลดสูงสุด 

3,000 บาท ตอหองตอคืน

สําหรับลูกคาที่จองหองพักประเภท 

จูเนียร สวีท ขึ้นไป รับฟรีสิทธิประโยชนจาก 

คลับ อินเตอรคอนติเนนตัล อีกมากมาย 

ทั้งบริการเช็คอินและเช็คเอาทพิเศษ บริการ

อาหารเชาที่หองพักไดตั้งแตเวลา 06.00 น. - 

23.00 น. บริการอาหารวางพรอมเคร� องด� ม

ระหวางวัน บริการน้ําชายามบายพรอมเซต

ของวาง (Afternoon Tea) บริการค็อกเทล

อินเตอรคอนติเนนตัล พัทยา มอบขอเสนอพิเศษเอาใจคนรักปงยาง SLEEP & SIZZLING

ยามเย็น (Evening Cocktails) ณ คลับ เลาจน

พิเศษสําหรับสมาชิก IHG Rewards 

รับราคาประหยัดมากยิ่งขึ้นสําหรับสมาชิก

เทานั้น พรอมรับแตมเพิ่มสองเทาทุกการ

เขาพักภายในรีสอรทตั้งแตวันนี้ถึง 31 

มีนาคม 2565 ซึ่งสามารถสะสมแตมเพ� อนํา

ไปแลกการเขาพักฟรีได สมัครสมาชิกโดย

ไมมีคาใชจายเพียงลงทะเบียนที่ https://bit.

ly/3uE0z8x

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทําสํารอง

การจองหองพักไดผานเว็บไซต: https://pat-

taya.intercontinental.com/ โทร.0-3825-

9888 หรือ อีเมล: reservations.icpattaya@

ihg.com



ของผลิตภัณฑจากมะมวงหลากหลายรูปแบบ ใหเปนที่รูจักมาก

ยิ่งขึ้น หลังจากสรางช� อเสียงโดงดังไปทั่วโลก

หามพลาด! ยกทัพมะมวงน้ําดอกไมเกรดพรีเมี่ยมสุด

ละลานตา กวา 100 ตัน มาใหเลือกซ้ือในราคาพิเศษ ชูจุดเดน 

‘มะมวงน้ําดอกไมสีทอง’ คุณภาพดีเกรดสงออกหาทานยาก 

ดวยรสชาติท่ีหวานหอม เมล็ดบาง เน้ือเยอะเหลืองสวย ไมมีเส้ียน 

จนไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จเปนอยางมากใน

ตลาดโลก ภายในงาน รวมชิมเมนูสุดพิเศษจากเชฟธันวา 

มาสเตอรเชฟ ไทยแลนด ,อ่ิมอรอยกับเมนูมะมวงแบบฟวสช่ัน

จากรานคาและคาเฟช� อดังกวา 100 เมนู, ชมการประกวด 

Mango Young Creative Design, ชอปปงดี Live นาทีทอง

มะมวงกิโลละ 1 บาท และ สนุกกับการถายรูป เช็คอิน 

13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

อภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา ผูชวย

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการและรักษา

การรองกรรมการผูอํานวยการสายงานการ

ตลาด กลุมบริษัท คิง เพาเวอร ใหสมาชิก 

คิง เพาเวอร ไดสิทธิพิเศษเพ� อการทองเที่ยว 

แลก 100 กะรัต รับสิทธิ์พักฟรี 1 คืน เม� อ

จองหองพักอยางนอย 2 คืนที่ ANANTARA 

VACATION CLUB MAI KHAO PHUKET 

และ ANANTARA HUA HIN RESORT 

สํารองหองพักวันนี้ – 31 มีนาคม และเขา

พักภายใน 30 มิถุนายน รับสิทธิ์และสํารอง

หองพักไดที่ หมายเลข 0-7633-7255 

หองอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอม

เมอรัลด จัดฤดูกาลคืนกําไรดวย “บัตรกํานัล

เงินสด” เพียงมารับประทานเมนูตามสั่งใน

ราคาปกติ เม� อทานครบ 3,000 รับบัตรกํานัล

เงินสด 450 บาท หรือทานครบ 6,000 รับคืน 

900 บาท หรือทานครบ 9,000 รับคืน 1,350 

โดยนํามาใชแทนเงินสดในการรับประทาน

ครั้งตอไปตั้งแตวันนี้- 30 เมษายน สํารอง

โตะลวงหนาไดที่ โทร.0-2276-4567 ตอ 8429 

หรือ ไลน @theemeraldhotel หรือwww.

facebook.com/yoktheemerald

วันนี้-31 พฤษภาคม คาเฟ แคนทารี 

เชิญชวนทุกทานมาลิ้มลองความอรอย

แบบเผ็ดรอนครบรส กับเมนู “ทะเลเดือด 

กระทะรอน” อาหารทะเลสดๆ ปรุงรสดวย

“DKSH ประเทศไทย” ฉลองการสงมอบวัคซีนปองกันโควิด-19 สูชาวไทยครบ 70 ลานโดส

จอหน แคลร ฉลองการสงมอบวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบ 70 ลานโดส โดย บริษัท 

DKSH (ประเทศไทย) ในนามรัฐบาลไทยและพันธมิตรตางๆ โดยไดกระจายวัคซีนจากผูผลิต

หลายรายสูโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในฐานะหนึ่งในผูขับเคล� อนแนวทางการรับมือกับการแพร

ระบาดของโควิด-19 โดยมี ทวีศักด์ิ กมลศิริพิชัยพร, ณภัทร ณรงคหนู, สกาวรัตน กิจเผชิญชัย 

และ สาธิต โชตนภูติ รวมงานดวย ณ สํานักงานหน�วยธุรกิจผลิตภัณฑเพ� อสุขภาพ DKSH 

ประเทศไทย 

เคร� องสมุนไพรนานาชนิด อุดมไปดวยคุณ

ประโยชนเพ� อสุขภาพ และรสจัดจานถึงใจ 

พรอมเสิรฟในกระทะรอน ฤดูรอนน้ีจะก่ีองศา

ก็อรอยสุดฟน ในราคาเพียง 260 บาท (สุทธิ) 

ณ คาเฟ แคนทารีสาขาอยุธยา, บางแสน, 

ภูเก็ต, ปราจีนบุรี, ศรีราชา, ระยอง, ระยอง

บายเดอะซี(หาดแสงจันทร) และราคา 280 

บาท (สุทธิ) ณ สาขาเกาะยาวนอย สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมที่ Call Centre: 1627 หรือ

เยี่ยมชมเว็บไซต www.cafekantary.com

อุทยานการเรียนรู หรือ ทีเคพารค 

รวมกับ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จัดนิทรรศการ “Next Normal for Better 

Green การเปดโลกองคความรูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม” เพ� อส� อสารและสรางความ

เขาใจถึงสถานการณของสิ่งแวดลอมใน

ปจจุบัน ภายในงานพบกับกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมที่น�าสนใจ อาทิ การเสวนาถก

ปญหาสิ่งแวดลอมใกลตัว โดยผูทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ และเยาวชนคนรุนใหมที่หันมา

สนใจธรรมชาติ การเรียนรูวิธีรับมือกับ PM 

2.5 ในชีวิตประจําวัน ทาประลองความสนุก

กับเกมคัดแยกขยะที่ถูกตอง พรอมเปดให

ดาวน โหลดแอปพลิ เคชันหองสมุดกรีน

ดิจิทัล (Green Digital Library) สําหรับรับ

ขอมูลขาวสารดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สนใจ เขารวมนิทรรศการได 

ระหวางวันที่ 22 - 27 มีนาคม เวลา 10.00 

– 19.00 น. ณ ลานสานฝน อุทยานการเรียนรู 

TK Park ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 8 

ดูรายละเอียดกิจกรรมตางๆ เพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต www.tkpark.or.th หรือwww.facebook.

com/tkparkclub

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เขาคารวะ      วัลลภ เจริญรมย กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิกปา (ประเทศไทย) นําดอกไม

เขาคารวะแก สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกฯ และรมว.ตางประเทศ โดยมี ที ฮอก อิ้งค 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการบริษัทซิกปา (มาเลเซีย) รวมถายภาพเปนที่ระลึก ณ บานตนสน 

ศูนยการคาเซ็นทรัล พิษณุโลก รวมกับ 

จังหวัดพิษณุโลก, พาณิชยจังหวัดพิษณุโลก, 

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก, การทองเที่ยว

จังหวัดพิษณุโลก, วิทยาลัยอาชีวะศึกษา, 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก, PHIT-

SANULOK MICE CITY, YOUNG F.T.I, 

CF MALL, หอการคาจังหวัดพิษณุโลก, YEC 

หอการคาจังหวัดพิษณุโลก, ONE Phitsanulok, 

MISS GRAND PHITSANULOK-UT-

TARADIT, KERRY EXPRESS จัดงาน 

“PHITSANULOK MANGO FEST 2022” 

เทศกาลมะมวงน้ําดอกไมสีทองสุดยิ่งใหญใน

ภาคเหนือตอนลาง ที่บอกเลาเร� องราวของ

มะมวงของดีประจําจังหวัดพิษณุโลก เพ� อ

เปนการประชาสัมพันธและยกระดับคุณภาพ

เซ็นทรัล พิษณุโลก จัดงาน ‘Phitsanulok Mango Fest 2022’ เปดพื้นที่ชวยเหลือเกษตรกรไทย 

ขนทัพมะมวงน้ําดอกไมสีทองเกรดพรีเมี่ยมคุณภาพสงออกพรอมเมนูมะมวงฟวชั่นกวา 100 เมนู

แลนดมารคจุดถายรูปตนมะมวงและสวน

มะมวงสุดเกใจกลางศูนยการคา

เซ็นทรัลพัฒนา ผูบริหารศูนยการคา

เซ็นทรัล 35 สาขาทั่วประเทศ เดินหนาสง

ตอพลังบวกและอยูเคียงขางคนไทยในทุก

สถานการณ พรอมสนับสนุนและชวยเหลือก

ลุมเกษตรกรไทย และผูประกอบการดวยการ

เปดพ้ืนท่ีศูนยการคาเพ� อเพ่ิมชองทางการขาย 

ชวยสรางและกระจายรายไดสูทองถ่ิน ภายใต

วิสัยทัศน Imagining better futures for all

ขอเชิญชวนทุกคนมารวมอุดหนุน

ผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย และสนุก

ไปกับกิจกรรมพิเศษมากมายในบรรยากาศ

สวนมะมวงที่งาน ‘Phitsanulok Mango Fest 

2022’ ภายใตมาตรการปองกันขั้นสูงสุด 

เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ เพ� อ

ความม่ันใจและปลอดภัยของทุกคนตลอดงาน 

ระหวางวันท่ี 16-22 มีนาคมน้ี ณ ลานโปรโมช่ัน 

ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล พิษณุโลก

โรงแรมแบงค็อก แมริออท มารคีส 

ควีนสปารค ขอเชิญทุกทานมาตอนรับฤดูรอน

และเติมความสดชื่นด้วยเมนูไทยคลาสสิค

อยาง “ขาวแช” ณ หองอาหารสยาม ที รูม 

ตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

“ขาวแช” เปนอาหารพื้นบานของ

ชาวมอญ กอนจะถูกปรุงแตงใหวิจิตรบรรจง

ยิ่งขึ้นโดยห้องเครื่องสยามในสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล

ที่ 5 ป พ.ศ. 2411-2453) เปนขาวแชใน

น้ําผสมดอกมะลิพร้อมกับเครื่องเคียงเลิศ

รสสุดคลาสสิกที่นํามาเสิรฟใหทุกทานไดดับ

กระหายคลายรอน

ชุดเมนูขาวแชตามแบบเอกลักษณวิถี

ของหองอาหารสยาม ที รูม จะเริ่มตนดวย

อาหารทานเลนอยางกระทอนเสวย ที่ตัดรส

ดวยหมูฝอย สมฉุน และหอมแดงเจียว จาก

นั้นรับประทานขาวแชในน้ําผสมดอกมะลิ 

เสิรฟพรอมเคร� องเคียงรสโอชาอยางลูกกะป 

พริกหยวกสอดไส หอมแดงยัดไสปลา หมูฝอย 

ปลายี่สนผักหวาน ไชโปผัด อัญชันยัดไสกุง 

ไขเค็ม และผักสดแนม โดยเคร� องเคียงใหรับ

ประทานสลับกับขาวแชเปนคําๆ เพ� อเติมเต็ม

ประสบการณการรับประทานขาวแชแบบ

ดั้งเดิม ตามดวยน้ําแตงโมมะนาวคั้นสดเพ� อ

เพิ่มความสดช� นและเสริมรสชาติใหดียิ่งขึ้น

ลิ้มรสขาวแชเลิศรสไดทุกวัน ตั้งแต

วันที่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม เวลา 11:30 

– 16:30 น. ที่หองอาหารสยาม ที รูม หรือสั่ง

กลับบาน ในราคาชุดละ 590++ สมาชิกแมริออท 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่ง  โทร.

0-2059-5999

ตอนรับฤดูรอนและเติมความสดช� นดวยเมนู 

“ขาวแช” ณ หองอาหาร สยาม ที รูม
ฟนโอ (Fun-O) ผูนําตลาดกลุมผลิตภัณฑ

บิสกิตอันดับหนึ่งของเมืองไทย ภายใตการ

ดําเนินงานของ บริษัท ยูอารซี (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดตัวสินคาใหม ฟนโอสแควร คุกกี้

รสช็อกโกแลตและช็อกโกแลตชิพ ชูจุดขาย

ความสนุกแบบใหมกับคุกกี้รูปทรงสี่เหลี่ยม 

ตอกย้ําแบรนดอันดับหนึ่งในใจผูบริโภค 

พรอมจัดกิจกรรมตอนรับการเปดตัวกับ 

“Fun-O Fun Square Challenge” แคมเปญ 

ทาตอฟนโอสแควร ใหสูงที่สุด สนุกสุด ชิง

รางวัลพิเศษจากฟนโอ

นายฐานันท สุวรรณรักษ ผูจัดการ

ทั่วไป บริษัท ยูอารซี (ประเทศไทย) กลาววา 

“ปจจุบัน ฟนโอ ครองความเปนผูนําในตลาด

คุกกี้ โดยมีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 21% 

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการขยายตลาดเพ� อ

เพิ่มยอดขายในตลาดยอยอ� นๆ เพ� อสราง

ความต� นเตน และสรางความแตกตางจากคูแขง 

โดยในปนี้ ยังคงเดินหนาสงสินคาใหมๆ เพ� อ

สรางสีสันใหกับตลาดอยางตอเน� อง เริ่มตนป

ดวยการเปดตัวฟนโอสแควร คุกก้ีรสช็อกโกแลต

เขมขนดับเบิ้ลดวยช็อกโกแลตชิพ เอาใจคน

รักช็อกโกแลตโดยเฉพาะ ซึ่งนับเปนครั้งแรก

ของ ฟนโอ ท่ีเปล่ียนรูปแบบคุกก้ีจากทรงกลม

เปนทรงสี่เหลี่ยม ใหเขากับคอนเซ็ปตของ

ผลิตภัณฑที่มีความสนุกในทุกชวงเวลาแบบ

ไมซ้ําใคร”

“การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องนี้ 

จึงทําให ฟนโอ เปนที่รูจักอยางมากในวงกวาง 

ทามกลางแบรนดทั้ งหมดในกลุมบิสกิต 

ตลอดจนมุงมั่นเสริมสรางความแข็งแกรง 

และสรางภาพจําของแบรนดใหกับผูบริโภค 

พรอมยกระดับภาพลักษณของแบรนด ให

โดดเดนและทันสมัยมากยิ่งขึ้น”

สําหรับการเปดตัวสินคาใหม ฟนโอ 

ไดจัดกิจกรรม “Fun-O Fun Square Challenge” 

(อรอย Fun มัน Square) ชิงรางวัลพิเศษจาก

ฟนโอไดงายๆ เพียงตอฟนโอสแควรใหสูงที่สุด 

(หามตัดตอหรือแกไขวิดี โอ โดยความยาว

ของวิดีโอไมเกิน 3 นาที) พรอมติดแฮชแท็ก

แคมเปญ #FunOFunSquare หากใครเรียง

ตอกันไดสูงสุด จะเปนผูชนะทันที หากมีผูที่

ตอไดสูงสุดหลายคน จะตัดสินจากระยะเวลา

ที่ใช ในการตอที่นอยที่สุด รวมสนุกไดแลว

ตั้งแตวันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ 2565

ฟนโอสแควร คุกกี้รสช็อกโกแลตและ

ช็อกโกแลตชิพ มีใหเลือก 2 ขนาด ไดแก 

ขนาด 33 กรัม ราคา 5 บาท หาซื้อไดที่

รานคาใกลบานทั่วไป และขนาด 99 กรัม 

ราคา 20 บาท วางจําหน�ายที่รานสะดวกซื้อ 

7-Eleven

ฟนโอ เปดตัวความสนุกแบบใหม เอาใจคนรักช็อกโกแลตกับ

ฟนโอสแควร คุกกี้ทรงสี่เหลี่ยมรสช็อกโกแลตและช็อกโกแลตชิพ

TOA มอบเคร� องด� มซุปเปอร ไฟต ใหกองบัญชาการกองทัพไทย      ประจักษ ต้ังคารวคุณ และ 

ดร.วรรณศิริ ต้ังคารวคุณ มอบเคร� องด� มซุปเปอรไฟต จํานวน 60,000 ขวด ให พลเอก เฉลิมพล 

ศรีสวัสด์ิ ผบ.ทสส. เพ� อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย 

โดยมี บุษกร ศรีสวัสดิ์ มารวมในพิธีดวย ที่กองบัญชาการกองทัพไทย
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จับผู้ก่อคดียิงคนไร้บ้านในสหรัฐ

วอชิงตัน • ชายอายุ 30 มีประวัติอาชญากรรมโชกโชนและป่วย

ทางจิต โดนจับกุมเมื่อวันอังคาร หลังก่อเหตุยิงคนไร้บ้านในกรุง

วอชิงตันและนครนิวยอร์ก เอเอฟพีรายงานการแถลงของโรเบิร์ต 

คอนตี ผู้บัญชาการตำารวจวอชิงตันว่า เชราลด์ เบรวาร์ด ที่ 3 ถูก

เจ้าหน้าที่สำานักงานแอลกอฮอล์, ยาสูบ, อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 

รวบตัวได้เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. วันเดียวกันตามเวลาใน

สหรัฐ โดยเบรวาร์ดซ่ึงเป็นชาววอชิงตัน ถูกต้ังข้อหาฆาตกรรมท่ีมี

การวางแผนหรือไตร่ตรองมาก่อน, ทำาร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยเจตนา

ฆ่า และทำาร้ายด้วยอาวุธอันตรายท่ีเชื่อมโยงกับเหตุยิงคนไร้บ้านใน

วอชิงตัน และเขาจะโดนต้ังข้อหาเพ่ิมสำาหรับเหตุยิงคนไร้บ้านใน

นิวยอร์ก เหตุกราดยิงดังกล่าวเกิดข้ึนระหว่างวันท่ี 3 มีนาคม และ 

12 มีนาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 2 คน และบาดเจ็บ 3 คน 

โดยเหตุกราดยิง 3 ครั้งเกิดขึ้นในวอชิงตัน และอีก 2 ครั้งเกิด

ขึ้นในนิวยอร์ก คอนตียืนยันว่าผู้ต้องสงสัยไม่ได้มีแรงจูงใจในการ

ก่อเหตุ ตำารวจเชื่อว่าเป็นการสุ่มหาเหยื่อ ตำารวจวอชิงตันและ

นิวยอร์กเชื่อมโยงเหตุกราดยิงทั้ง 2 เมือง หลังตำารวจสืบสวนนาย

หนึ่งในวอชิงตันเห็นโพสต์ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีรูปผู้ต้องสงสัย

ในเหตุยิงที่นิวยอร์ก เบรวาร์ดเคยก่อคดีมาโชกโชนและโดนจับกุม

มาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ เชราลด์ เบรวาร์ด จูเนียร์ บิดาของ

ผู้ต้องสงสัยเผยกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่า ลูกชายมีอาการ

ป่วยทางจิต ครอบครัวกำาลังหาทางรักษาเขาอยู่

ดินถล่มในเปรูสูญหาย 15 คน

ลิมา • เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุดินถล่มท่ีเมืองเรตามาส แคว้น

ลาบิเบร์ตัดทางตอนเหนือของเปรูเมื่อวันอังคาร ทับบ้านเรือนประ 

ชาชนราว 80 หลัง และมีผู้สูญหายอย่างน้อย 15 คน มานูเอล 

เยมเปน ผู้ว่าการแคว้นลาบิเบร์ตัดเผยกับสถานีวิทยุอาร์พีพีว่า จาก

รายงานเบ้ืองต้นดินถล่มทับบ้านเรือนราว 60-80 หลัง โฆเซ กาบิเดีย 

รัฐมนตรีกลาโหมเปรูเผยหลังจากลงพ้ืนท่ีเหตุดินถล่มท่ีเมืองน้ีเมื่อคืน

วันอังคารว่า จากการประเมินมีผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มราว 15-20 

คน เจ้าหน้าท่ีเผยก่อนหน้าน้ีว่า มีเด็กสูญหายอย่างน้อย 3 คน ศูนย์

ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเปรูแถลงว่าดินถล่มเกิดข้ึนเมื่อเวลา

ราว 08.30 น. วันอังคาร หรือ 20.30 น. ตามเวลาไทย เมืองเรตา

มาสต้ังอยู่บนเทือกเขาแอนดีส สูงจากระดับน้ำาทะเลราว 800 เมตร 

วอดก้าในอังกฤษราคาพุ่งเจอภาษีนำาเข้าใหม่

ลอนดอน • เดอะซันรายงานว่าราคาวอดก้าจากรัสเซียในอังกฤษ

จะพุ่งทะยานขึ้นหลังโดนภาษีนำาเข้าใหม่ ซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 35% จาก

การประกาศของริชี สุนัก รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แบรนด์ต่างๆ ได้แก่ Russian Standard, 

Beluga, Mamont และ Hammer+Sickle จะได้รับผลกระทบเต็มๆ 

จากมาตรการการคว่ำาบาตรครั้งใหม่ ต่อกรณีรัสเซียโจมตียูเครน 

รัฐบาลอังกฤษยังเปิดไฟเขียวให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับบุคคล

ร่ำารวยมีชื่อเสียงชาวรัสเซีย ซึ่งก็น่าจะหมายถึงกับยึดทรัพย์ และ

ห้ามการยักย้ายทรัพย์สิน นอกจากนั้นยังคว่ำาบาตรสินค้าฟุ่มเฟือย 

ห้ามขายสินค้าต่างๆ ได้แก่ รถสปอร์ต แฟชั่นระดับไฮเอนด์ และ

งานศิลปะกับนักธุรกิจในรัสเซีย โดยอังกฤษยังได้เพิกถอนสิทธิ

พิเศษทางการค้าโลกกับรัสเซีย ซึ่งหมายความว่า ภาษีศุลกากร

สำาหรับสินค้าส่งออกในรายการสำาคัญจะต้องทะยานขึ้น. 

คนถามผมว่า “มาตรา 5 ของ NATO” ที่มีการ

กล่าวถึงบ่อยๆ ในช่วงสงครามยูเครนนี้คืออะไร 

และมีผลอย่างไรกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

 มีคำาถามต่อว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน บอกว่าจะ 

“ปกป้องทุกตารางนิ้วของนาโต แต่จะไม่เข้าไปสู้รบกับทหาร

รัสเซียในยูเครน เพราะอาจจะนำาไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3” 

นั้นเกี่ยวกับมาตรา 5 นี้หรือไม่อย่างไร

ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ยืนยันว่ากองทหารอเมริกันจะไม่มีส่วน

ร่วมโดยตรงกับการทำาศึกกับทหารรัสเซีย 

สมาชิกของนาโตได้ปฏิเสธการเรียกร้องให้มีการจัดตั้ง

เขตห้ามบิน (No-Fly Zone) ในยูเครน เพราะกลัวว่าจะนำาไป

สู่   “สงครามเต็มรูปแบบในยุโรป”

แต่เมื่อสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และหากทหารรัสเซียขยายการสู้รบออกไปจากยูเครนไป

กระทบประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกนาโต จะนำาไป

สู่สงครามระหว่างนาโต (ที่มีสมาชิก 30 ประเทศ) กับรัสเซีย

หรือไม่

ต้องกลับไปหาคำาถามที่ว่า มาตรา 5 คืออะไร และมี

ผลอย่างไรกับสงครามที่กำาลังดำาเนินอยู่ในยูเครน

มาตรา 5 คืออะไร?

มาตรา 5 เป็นหลักการที่ว่าการโจมตีสมาชิกคนหนึ่ง

ของนาโตจะถือเป็นการโจมตีสมาชิกทั้งหมด 

นับเป็นรากฐานที่สำาคัญของพันธมิตร 30 รายวันนี้

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 เพื่อถ่วงน้ำาหนักให้กับสหภาพ

โซเวียต

หลักการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยับยั้งผู้อาจเป็นปฏิปักษ์

จากการโจมตีสมาชิกของนาโต

มาตรา 5 รับประกันว่าทรัพยากรของพันธมิตรทั้งหมด

สามารถใช้เพื่อปกป้องประเทศสมาชิกเดียว 

นี่เป็นประเด็นสำาคัญสำาหรับประเทศเล็กๆ ที่ไม่

สามารถป้องกันตัวเองได้หากไม่มีพันธมิตร 

ตัวอย่างเช่น ไอซ์แลนด์ไม่มีกองทัพประจำาการของตัว

เอง

และเพราะสหรัฐฯ เป็นสมาชิกนาโตที่ใหญ่ที่สุดและ

มีอำานาจมากที่สุด รัฐใดๆ ในพันธมิตรจึงอยู่ภายใต้การ

คุ้มครองของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามเว็บไซต์ของ NATO มาตรา 5 ระบุไว้ โดยเฉพาะ:

Article 5

“The Parties agree that an armed attack against 

one or more 

of them in 

Europe or 

North America 

shall be 

considered an 

attack against 

them all and 

consequently 

they agree 

that, if such 

an armed 

attack occurs, 

each of them, 

in exercise 

of the right 

of individual 

or collective self-defence recognised by Article 51 of the 

Charter of the United Nations, will assist the Party or 

Parties so attacked by taking forthwith, individually and in 

concert with the other Parties, such action as it deems 

necessary, including the use of armed force, to restore 

and maintain the security of the North Atlantic area.

“Any such armed attack and all measures taken 

as a result thereof shall immediately be reported to the 

Security Council. Such measures shall be terminated when 

the Security Council has taken the measures necessary to 

restore and maintain international peace and security”

ซึ่งแปลได้ว่า

“คู่ภาคีตกลงว่าการโจมตีด้วยอาวุธต่อสมาชิกใดสมาชิก

หนึ่งหรือมากกว่าในยุโรปหรืออเมริกาเหนือจะถือเป็นการโจมตี

ต่อพวกเขาทั้งหมด และด้วยเหตุนี้จึงตกลงว่าหากการโจมตี

ด้วยอาวุธเกิดขึ้น แต่ละสมาชิกสามารถใช้สิทธิของการป้องกัน

ตนเองส่วนตนหรือส่วนรวมที่ยอมรับโดยมาตรา 51 ของกฎบัตร

สหประชาชาติ จะช่วยภาคีหรือภาคีที่ถูกโจมตีโดยการดำาเนิน

การเป็นรายบุคคลและร่วมกับภาคีอื่นๆ ทันที การดำาเนินการ

ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการใช้กองกำาลังติดอาวุธเพื่อ

ฟื้นฟูและรักษาความมั่นคงของพื้นที่แอตแลนติกเหนือ

“การโจมตีด้วยอาวุธใดๆ และมาตรการทั้งหมดที่เกิดขึ้น

จากการโจมตีดังกล่าวจะต้องรายงานไปยังคณะมนตรีความ

มั่นคงทันที มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อคณะมนตรีความ

มั่นคงได้ดำาเนินมาตรการที่จำาเป็นเพื่อฟื้นฟูและรักษาสันติภาพ

และความมั่นคงระหว่างประเทศ”

ในช่วงสงครามเย็น ความกังวลหลักคือสหภาพโซเวียต 

แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวทางของรัสเซียในยุโรป

ตะวันออกได้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความกังวล เช่นเมื่อ

รัสเซียบุกจอร์เจียในปี 2008 และผนวกไครเมียจากยูเครนใน

ปี 2014

มาตรา 5 เคยถูกนำามาใช้ก่อนหน้านี้หรือไม่?

เคยเพียงครั้งเดียว นั่นคือหลังจากวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.

2001 ซึ่งเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐฯ

แต่หลักการในมาตรานี้ครอบคลุมมากกว่าการโจมตีใน

ประเทศของสมาชิกเท่านั้น

พันธมิตรนาโตยังได้ใช้มาตรการป้องกันร่วมกันหลาย

ครั้ง รวมถึงการติดตั้งขีปนาวุธแพทริออตในปี 2555 ที่ชายแดน

ซีเรีย-ตุรกี 

และสนับสนุนกองกำาลังในเอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัว

เนีย และโปแลนด์ ภายหลังการผนวกไครเมียของรัสเซียใน

ปี 2014

พันธมิตรของนาโตยังได้เข้าร่วมกับสหรัฐฯ ในสงคราม

อัฟกานิสถาน อิรัก และซีเรีย 

คำาถามต่อมาก็คือ มาตรา 5 จะใช้ในกรณีการโจมตี

ของรัสเซียในยูเครนอย่างไร

ข้อแรกคือยูเครนไม่ใช่สมาชิกของนาโต  แต่เพื่อน

บ้านของยูเครนจำานวนมากเป็นสมาชิกนาโต 

หากรัสเซียขยายวงสงครามจากยูเครนไปสู่ประเทศใด

ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกนาโต ประเทศนั้นก็อาจจะขอใช้

มาตรา 5 เพื่อให้สมาชิกนาโตอื่นๆ มาร่วมรบกับรัสเซีย

มีคำาถามอีกว่า อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการ “โจมตี” 

ประเทศสมาชิกนาโต

ภาษามาตรา 5 ระบุว่า “การโจมตีด้วยอาวุธ” ต่อ

ประเทศสมาชิกคือสิ่งที่ก่อให้เกิดการดำาเนินการร่วมกันได้

ถ้าเป็นการ “โจมตีทางไซเบอร์” ล่ะ?

ส.ว.มาร์ก วอร์เนอร์ แห่งรัฐเวอร์จิเนีย จากพรรคเดโม

แครต ให้สัมภาษณ์เดอะวอชิงตันโพสต์เมื่อไม่นานนี้ว่า การ

โจมตีทางอินเทอร์เน็ตของรัสเซียในยูเครนอาจนำาไปสู่ผลที่

ตามมาเกิน “ขอบเขตทางภูมิศาสตร์” ที่ตั้งใจไว้ และส่งผล 

กระทบต่อสมาชิกนาโตได้

“การโจมตีทางไซเบอร์อาจจะขยายวงเกินกว่าคำาจำากัด

ความทางภูมิศาสตร์ เพราะนอกจากยูเครนจะถูกโจมตีทาง

ไซเบอร์แล้ว 

“ผลกระทบก็อาจไปถึงโปแลนด์ โรมาเนีย หรือไปยังรัฐ

บอลติก และสร้างความเสียหายจนต้องปิดโรงพยาบาล  

และอาจเป็นไปได้ว่ามีทหารอเมริกันอยู่ที่นั่นด้วย นั่นก็ใกล้

คำานิยามของมาตรา 5 มาก” วอร์เนอร์ซึ่งเป็นประธานคณะ

กรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาตั้งข้อสังเกต

นี่คือประเด็นอ่อนไหวที่ท้าทายการตีความ “มาตรา 5 

ของนาโต” อย่างน่าสนใจยิ่ง

เพราะหากประเมินผิดหรือตีความตามเทคโนโลยีที่เกิด

หลังการก่อตั้งนาโต สงครามโลกก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า

ที่คิด!.

มี

เวียดนามรับต่างชาติไม่ต้องกักตัว
ฮานอย/ฮ่องกง • เวียดนามประกาศยกเลิกการใช้มาตรการกักตัวผู้

เดินทางจากต่างประเทศแล้วตั้งแต่วันพุธ หวังรื้อฟื้นอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้านนิวซีแลนด์ร่น

เวลาประเทศเร็วขึ้น ส่วนฮ่องกงสั่งปิดชายหาดหลังพบคนฝ่าฝืน

ไม่สวมหน้ากาก

เอเอฟพีกล่าวว่า คำาแถลง

ของกระทรวงสาธารณสุขเวียด 

นาม เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 

2565 ระบุว่า ผู้เดินทางจากต่าง

ประเทศเข้าเวียดนามเพียงแค่

ต้องมีผลการตรวจเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ออกมาเป็นลบเท่านั้น 

และจะไม่ต้องถูกกักตัวอีก

ภาคการท่องเท่ียวเคยสร้าง

รายได้แก่เวียดนามปีละ 32,000 

ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้าการระบาด 

แต่โควิด-19 ทำาให้รัฐบาลต้องจำา 

กัดการเดินทางอย่างเข้มงวดเพื่อ

ควบคุมการแพร่เชื้อ

รัฐบาลเวียดนามเริ่มผ่อน

คลายข้อจำากัดเพื่อควบคุมโรค

อย่างช้าๆ ในช่วงหลายเดือนมา

น้ี โดยเปิดรับนักท่องเท่ียวชาวต่าง

ชาติเข้ามาพักผ่อนเล่นกอล์ฟในรี

สอร์ตของเวียดนามภายใต้ระบบ

บับเบิลมาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน

นอกจากนี้ เวียดนามยัง

ได้ประกาศรื้อฟื้นโครงการเดิน

ทางแบบปลอดวีซ่านาน 15 วัน 

สำาหรับพลเมืองจาก 13 ประเทศ 

ได้แก่ เยอรมนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี, 

สเปน, อังกฤษ, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, 

เกาหลีใต้, เดนมาร์ก, สวีเดน, 

นอร์เวย์, ฟินแลนด์ และเบลารุส

แม้ปัจจุบันเวียดนามซ่ึงมี

ประชากร 97 ล้านคน จะยังมีผู้ติด

เช้ือรายใหม่วันละเกือบ 200,000 

คน สืบเนื่องจากการระบาดของ

สายพันธ์ุโอมิครอน แต่กระทรวง

สาธารณสุขกล่าวว่า ยังควบคุม

สถานการณ์ได้ โดยอัตราการรัก 

ษาตัวของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

และอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับ

ต่ำา

เจ้าหน้าที่กล่าวกันว่า นั่น

เป็นผลจากเวียดนามมีอัตราการ

ฉีดวัคซีนสูง ข้อมูลของกระทรวง

เผยว่า ประชากรวัยผู้ใหญ่ฉีด

วัคซีนโควิดครบแล้ว 98% และ

ตอนนี้เวียดนามกำาลังพยายาม

ฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

พร้อมกับเตรียมการฉีดวัคซีนให้

กลุ่มเด็กและวัยรุ่น

ด้าน จาซินดา อาร์เดิร์น 

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ กล่าวกับ

ผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่า นิวซีแลนด์จะ

ยกเลิกมาตรการควบคุมพรมแดนท่ี

เข้มงวดก่อนกำาหนดท่ีวางไว้ หลัง

จากประสบความสำาเร็จอย่าง

มากในการจัดการกับการระบาด

ของโอมิครอนได้ดีเป็นอันดับต้นๆ 

ของโลก บอกตอนนี้นิวซีแลนด์

เป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วสำาหรับการ

มาเยือน โดยชาวออสเตรเลียท่ีได้

รับการฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถ

เดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้ โดยไม่

ต้องกักตัวต้ังแต่เดือนเมษายน

เป็นต้นไป ส่วนญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 

เกาหลี และไต้หวัน จะได้รับ

อนุญาตในลักษณะเดียวกันต้ังแต่

วันท่ี 1 พฤษภาคม

เอเอฟพีรายงานการแถลง

ของ แคร์รี แลม ผู้บริหารสูงสุด

ฮ่องกงเมื่อวันพุธว่า ฮ่องกงจะปิด

ชายหาดส่วนใหญ่หลังพบผู้คนไม่

ยอมสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่

ตามชายหาดท่ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ซ่ึงทำาให้ชาวจีนเขียนวิจารณ์ทาง

โซเชียลมีเดีย คำาส่ังดังกล่าวได้

เพ่ิมเข้าไปเป็นหน่ึงในมาตรการ

เว้นระยะห่างท่ีเข้มงวดอยู่แล้วของ

ฮ่องกง ซ่ึงรวมถึงการสวมหน้ากาก

อนามัยขณะปีนเขาและการห้าม

ชุมนุมกันเกิน 2 คน

“เนื่องจากเราเห็นผู้คนจำา 

นวนมากไปยังชายหาด เราจึง

ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

ปกป้องระบบของเรา ในการลด

การเคลื่อนไหวของสาธารณชน

เพื่อความปลอดภัย” แลมกล่าว 

กับผู้สื่อข่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าว

ว่าพวกเขาจะเริ่มปิดกั้นเขตชาย 

หาดในวันพฤหัสบดีนี้.

เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธล้มเหลว

โซล • เกาหลีใต้ตรวจพบว่าเกาหลี 

เหนือทดสอบอาวุธอีกคร้ังเมื่อช่วง

เช้าของวันพุธ นักวิเคราะห์คาด

ว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยไกล “ฮวา

ซอง-17” แต่ล้มเหลวเพราะระ 

เบิดกลางอากาศก่อนร่วงลงจาก

ท้องฟ้า หลังปล่อยจากสนามบิน

ใกล้กรุงเปียงยาง 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธ

ท่ี 16 มีนาคม 2565 ว่าคณะ

เสนาธิการทหารร่วมของกองทัพ                                      

เกาหลีใต้เปิดเผยว่า โพรเจ็กไทล์ท่ี

เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธลูกน้ีถูกปล่อย

ออกจากมาจากพ้ืนที่ของสนาม

บินซูนานในกรุงเปียงยาง เมื่อ

เวลาประมาณ 09.30 น. ของ

วันพุธตามเวลาท้องถ่ิน (07.30 น.                                    

วันเดียวกันของไทย) แต่ดูเหมือน

ว่าขีปนาวุธระเบิดกลางอากาศ

หลังจากถูกปล่อยได้ไม่นาน ซ่ึง

นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า น่า

จะเป็นการทดสอบท่ีล้มเหลวของ                                        

ขีปนาวุธพิสัยไกล “ฮวาซอง-17” 

ท่ีนักวิเคราะห์เรียกว่า “ขีปนาวุธ

ปีศาจ”

การยิงทดสอบขีปนาวุธใน

คร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการทดสอบอาวุธ

คร้ังท่ี 10 ของเกาหลีเหนือในปี

น้ี เกิดข้ึนหลังจากสหรัฐเตือนว่า

เกาหลีเหนือกำาลังเตรียมทดสอบ

ขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป (ไอซี     

บีเอ็ม) แบบเต็มพิกัดระยะยิงเป็น

ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2560

แม้นานาชาติคว่ำาบาตรโครง 

การอาวุธของเกาหลีเหนือ แต่เกา 

หลีเหนือก็ยังทดสอบขีปนาวุธไป

ถึง 7 ครั้งในเดือนมกราคม และ

ปล่อยส่ิงท่ีเกาหลีเหนืออ้างว่าเป็น 

“ดาวเทียมสอดแนม” ไปอีก 2 คร้ัง 

เกาหลีใต้และสหรัฐกล่าว

เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วว่า การทดสอบ                  

เหล่านั้นจริงๆ แล้วเป็นระบบ

ขีปนาวุธนำาวิถีข้ามทวีปแบบใหม่

ท่ีไม่เคยมีการทดสอบมาก่อน น่า

จะเป็นขีปนาวุธ ฮวาซอง-17 หลัง

จากเปิดตัวครั้งแรกในพิธีสวน

สนามเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2563

เกาหลีเหนือทดสอบขีปนา 

วุธนำาวิถีข้ามทวีปไปแล้ว 3 คร้ัง 

โดยคร้ังล่าสุดเกิดข้ึนในเดือนพฤศ 

จิกายนปี 2560 ในชื่อ ฮวาซอง-

15 ซึ่งถือว่าทรงพลังมากพอที่

จะไปถึงกรุงวอชิงตันและส่วน

อื่นๆ ของสหรัฐ คาดการณ์ว่า

เกาหลีเหนือจะทดสอบขีปนาวุธ

อีก 1 หรือ 2 ครั้ง ก่อนวันที่ 15 

เมษายน ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 110 ปีชาตกาลของ 

คิม อิลซุง ผู้ก่อตั้งประเทศและ

เป็นปู่ของ คิม จองอึน.

ดินถล่ม • หินและดินโคลนถล่มฝังบ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังในเมืองเรตามาส เขตปาร์คอย แคว้นลาบิเบร์ตัดทางตอนเหนือของ

เปรู เมื่อวันที่ 15 มีนาคม มีผู้สูญหายอย่างน้อย 15 คน

มาตรา 5 ของ NATO จะนำา

ไปสู่สงครามขยายวงในยุโรป?



เสด็จฯ 

ที่ห้องประชุม ชั้นที่ 1 อาคารสภาการศึกษา

มหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อนที่ในเวลา 17.30 น. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราช 

ดำาเนินในการพระราชทานน้ำาหลวงสรงศพ

วันที่ 18-23 มีนาคม 2565 ทรงพระกรุณา

โปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ใน

การสวดพระอภิธรรม ในเวลา 18.00 น. จาก

นั้นวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 

ทรงพระกรุณาโปรดบำาเพ็ญพระราชกุศล  

7 วัน พระราชทานศพ จากนั้น เวลา 18.00 น.  

พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม วันที่ 22 

มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทรงพระกรุณา

โปรด บำาเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทาน

ศพ จากนั้น เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรม สวด

พระอภิธรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ไปจนถึงการ

บำาเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน เปิดโอกาสให้

คณะสงฆ์ องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนศิษยานุศิษย์ รับเป็นเจ้าภาพ

ในการสวดพระอภิธรรม ทุกวัน เวลา 18.00 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. 

ทรงพระกรุณาโปรดบำาเพ็ญพระราชกุศล  

50 วัน พระราชทานศพ จากนั้น เวลา  

18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วัน

ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทรง

พระกรุณาโปรดบำาเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน 

พระราชทานศพ จากนั้น เวลา 18.00 น. พระ

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. 

ทรงพระกรุณาโปรดบำาเพ็ญพระราชกุศล  

100 วัน พระราชทานศพ วันที่ 23 มิถุนายน 

2565 เวลา 10.00 น. ทรงพระกรุณาโปรด

บำาเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ 

จากนั้น เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวด

พระอภิธรรม

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์  ผู้ช่วย

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เล่าถึงอาการ

อาพาธช่วงสุดท้ายของสมเด็จพระวันรัต ว่า

อาการป่วยเริ่มทรุดลงเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 

ปี 2564 ทำาให้ร่างกายท่านซีด ผอม แต่ยังรู้

องค์ จนช่วงสุดท้ายทีมแพทย์ต้องถวายเครื่อง

ช่วยหายใจ และให้ยาทางเส้นเลือด แต่อาการ

ก็ทรุดลงต่อเนื่อง จนถึงช่วงเช้าของเมื่อวาน 

ความดันโลหิตลดลงอยู่ 50-70 มิลลิเมตร

ปรอท และผ่อนลงเรื่อยๆ ในช่วงบ่าย ก่อน

จากไปอย่างสงบ ไม่มีอาการชักเกร็งใดๆ

วันที่ 17 มี.ค. คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศ

วิหารจะรับสรีรสังขารของท่านกลับมายัง

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อประกอบพิธี

บำาเพ็ญกุศล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณา

พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการ

สวดพระอภิธรรม และบำาเพ็ญพระราชกุศล 

7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.-23 มี.ค.65 หลัง

จากนั้นจะเปิดให้คณะสงฆ์ องค์กร หน่วย

งานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะ

ศิษยานุศิษย์รับเป็นเจ้าภาพในการสวดพระ

อภิธรรมจำานวน 100 วัน

สถานที่การจัดงานจะแบ่งออกเป็น  

2 ส่วน ส่วนชั้นในจะเป็นอาคาร 100 ปี ที่ไว้

ใช้รองรับพระบรมวงศานุวงศ์ พระเถระชั้น

ผู้ ใหญ่ และคณะบุคคลสำาคัญ รวมถึงญาติ

สนิท ส่วนประชาชนบุคคลทั่วไปก็ร่วมพิธีได้ที่

อาคารสภาการศึกษาที่ด้านหน้าของวัด ส่วน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

สำาหรับผู้ที่เข้าร่วมงานที่อาคาร 100 ปี จะมี

การตรวจคัดกรองเข้มงวด ทั้งการตรวจวัด

อุณหภูมิ จำากัดจำานวนผู้เข้าร่วม รวมไปถึงการ

ตรวจ ATK ส่วนผู้ที่เข้าร่วมพิธีที่อาคารสภา

การศึกษา จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และการ

เว้นระยะตามมาตรการเช่นเดียวกัน

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ยังกล่าวถึง

การจากไปของสมเด็จพระวันรัต ว่าเป็นการ

สูญเสียครั้งสำาคัญของคณะสงฆ์ เพราะที่ผ่าน

มาท่านอุปถัมภ์พุทธศาสนาในเรื่องการศึกษา 

ทั้งบาลีสนามหลวง และโรงเรียนปริยัติธรรม

ตามวัดต่างๆ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ขณะที่ใน

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ถือว่าตลอดระยะ

เวลาท่านดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวร

นิเวศวิหาร ถือเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรือง

ของวัด ด้วยความแม่นทั้งทางหลักธรรมและ

พระวินัยของท่าน พร้อมกับคอยรักษาความ

เป็นที่พึ่งพิงดับร้อนของวัดให้แก่คนทั่วไป ด้วย

การปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองไว้หลายต้น.

จ่อปลดล็อก

หญิง 36 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 57 ราย มี

โรคเรื้อรัง 12 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย 

ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,918 ราย 

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่  15 มี .ค. 

163,264 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.

64 จำานวน 126,431,235 โดส ขณะที่สถาน 

การณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 462,012,958 ราย 

ผู้เสียชีวิตสะสม 6,073,733 ราย                 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 3,457 ราย, นครศรีธรรมราช 

1,440 ราย, ชลบุรี 1,320 ราย,  สมุทรปราการ 

886 ราย, สมุทรสาคร 678 ราย, ฉะเชิงเทรา 

617 ราย, ราชบุรี 554 ราย, พระนครศรีอยุธยา 

548 ราย, สงขลา 500 ราย และปทุมธานี 

473 ราย  

มีรายงานว่า ในการประชุมศูนย์บริหาร

สถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ชุดใหญ่ ที่มี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ในวันศุกร์

ที่ 18 มี.ค.2565 มีวาระสำาคัญในการหารือ

เพื่อเตรียมผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม กรณี

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศในเรื่องการ

ตรวจหาเชื้อ และมีการรายงานสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่ขณะ

นี้ ไม่มีอะไรที่น่ากังวลถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติด

เชื้อและผู้เสียชีวิตจะมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวัน 

แต่ก็จะไม่ส่งผลต่อการพิจารณามาตรการที่

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอให้ โควิดเป็น

โรคประจำาถิ่นแต่อย่างใดในวันที่ 1 ก.ค.2565 

“รายละเอียดต่างๆ ต้องรอที่ประชุม 

ศปก.ศบค.ที่จะหารือในวันพฤหัสฯ ที่ 17 มี.ค. 

เพื่อสรุปเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ในที่ 18 มี.ค. ส่วนกรณีที่มีการ

เรียกร้องให้คลายล็อกเพื่อผ่อนมาตรการ โดย

การเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะนั้น 

มีข้อเสนอที่จะให้ ศบค.ชุดใหญ่มีการพิจารณา

ผ่อนคลาย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่จะ

มีการหารือในประเด็นดังกล่าวในที่ประชุม 

ศปก.ศบค.ก่อนเพื่อกลั่นกรองเรื่อง ก่อนที่จะ

พิจารณาว่าจะเสนอมาตรการดังกล่าวเข้าที่

ประชุมชุด ศบค.ใหญ่หรือไม่” แหล่งข่าวระบุ

มีรายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ในการประชุม

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ได้มีการพิจารณาร่างมาตรการเข้มงวดด้าน

สาธารณสุขในการป้องกันโควิด สำาหรับสถาน

บันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยจะมีข้อ

เสนอให้กลับมาเปิดให้บริการ และสามารถ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ สำาหรับ

สถานประกอบการจะต้องประเมินตนเองผ่าน

แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2Plus ของ

กรมอนามัย จากนั้นให้ขออนุญาตเปิดดำาเนิน

การต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อไป

นอกจากนั้นยังมีข้อกำาหนดเพิ่มเติมใน

การควบคุมโรค กำาหนดให้นักร้อง นักดนตรี 

พนักงาน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม 

หรือได้รับวัคซีน 2 เข็มภายใน 3 เดือน ตรวจ 

ATK ทุก 3 วัน และปฏิบัติการตามมาตรการ

สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้ใช้บริการ

จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือได้

รับวัคซีน 2 เข็มภายใน 3 เดือนเช่นกัน และ

ให้แสดงผล ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้า

ใช้บริการทุกครั้ง

“ข้อเสนอดังกล่าวยังกำาหนดให้งดจัด

พื้นที่เต้นรำาส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มี

การใช้แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย และการให้บริการสัมผัสใกล้ชิด เช่น 

พนักงานบริการนั่งดริงก์หรือเอนเตอร์เทน

ลูกค้า พนักงานเชียร์เบียร์ รวมถึงการให้บริการ

นวดสัมผัสในห้องน้ำา เป็นต้น” แหล่งข่าวระบุ

ชง ศบค.ผ่อนมาตรการ

ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (ปลัด สธ.) กล่าวถึง

การเสนอมาตรการผ่อนคลายต่อที่ประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ว่า สธ.เตรียมเสนอผ่อนคลาย

มาตรการเข้าประเทศระบบไม่กักตัว Test & go 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางเศรษฐกิจ จาก

เดิมกำาหนดว่าผู้เดินทางจะต้องมีผลตรวจ  

RT-PCR ใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา 

ก็ปรับมาทำาครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางเข้าถึงไทย 

และให้ตรวจ ATK ซ้ำาอีกครั้งในวันที่ 5 ของ

การเดินทางมาถึง

นอกจากนี้ จะเสนอแผนปรับโควิด-19 

ในช่วง Endemic Approach ตามที่ สธ.ได้

วางแผนไว้ เนื่องจากการจะเข้าสู่ โรคประจำา

ถิ่นจะมีผลต่อการควบคุมโรค การรักษา สังคม

และกฎหมาย ดังนั้น ศบค.จะต้องรับทราบ

และดูแลเรื่องสังคมกับกฎหมาย ส่วนเรื่อง

การแพทย์ ได้รับการสนับสนุนให้การแพทย์

นำาอยู่แล้ว โดยเราต้องพิจารณาทางสังคม

และการแพทย์ให้สมดุลกัน เนื่องจากเรา

ออกกฎหมายหลายสิบฉบับในช่วงการระบาด 

ฉะนั้นต้องปรับกฎหมายเข้าสู่ปกติ เช่น 

พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทางรัฐบาลเตรียมการปรับเป็น พ.ร.บ.โรค

ติดต่อในภาวะฉุกเฉิน โดยเตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่

แล้ว เพื่อให้สอดรับกับแผนที่จะทำาให้ โควิด

เป็น Post Pandemic

“แม้ 4 เดือนในช่วง 3 เฟส บวก 1 นี้ เรา

จะทำาให้เกิดเป็น Post Pandemic ที่ไม่มีการ

ระบาดใหญ่อยู่ในช่วงปลอดภัย ส่วนการทำาให้

เป็น Endemic เราอาจต้องดูการประกาศจาก

องค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ ทั้งหมดต้องอยู่ใน

เงื่อนไขว่า ไวรัสไม่กลายพันธุ์รุนแรงเข้ามา

อีก โดยต้องทำาอย่างมีขั้นตอน (สเต็ป) ค่อยๆ 

ทำา ไม่ใช่ว่า 4 เดือนแล้วจะเปิดหน้ากาก มี

กิจกรรมสังคมเต็มที่ แต่เราตั้งเป้าหมายว่า 

สวนสาธารณะจะเป็นแห่งแรกที่ ไม่ต้องสวม

หน้ากาก เพื่อให้ชีวิตเป็นปกติ แต่ยังสนับสนุน

ให้คนสวมหน้ากากอยู่ โดยเฉพาะคนป่วย แต่

คนทั่วไปก็จะผ่อนคลายได้บ้าง ส่วนกิจกรรม

รวมกลุ่มก็อาจผ่อนคลายมากขึ้น เช่น กีฬา 

ฟุตบอล คอนเสิร์ต แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน

คลัสเตอร์ใหญ่” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ปลัด สธ.กล่าวว่า สำาหรับภาพรวมผู้ติด

เชื้อรายใหม่ยังมีจำานวนมาก ทำาให้พบผู้ป่วย

ปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม โดยเฉพาะกลุ่มอายุ  

60 ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับ

วัคซีน โดยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้

ชิดคนในครอบครัวและคนรู้จัก ผ่านการทำา

กิจกรรมร่วมกันที่ ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

เป็นระยะเวลานาน เช่น รับประทานอาหาร 

ดื่มสุรา ทั้งในงานเลี้ยง ที่บ้าน ที่ทำางาน ร้าน

อาหาร และแพร่เชื้อต่อให้กลุ่ม 608 ที่ยังไม่

ได้ฉีดวัคซีน ทำาให้ป่วยอาการหนักและเสีย

ชีวิตตามมา

“สธ.ได้ ให้ทุกจังหวัดเร่งมาตรการ  

SAVE 608 ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

เข็มกระตุ้นในผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน  

3 เดือน เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่กลุ่ม 608 โดย

เฉพาะพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล จังหวัดที่มี

ประชากรจำานวนมาก และจังหวัดนำาร่องท่อง

เที่ยว และขอให้คงมาตรการป้องกันตนเอง

สูงสุดตลอดเวลา” ปลัด สธ.กล่าว

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ในส่วนผลการ

ดำาเนินงานการเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอก

0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

บุคลากรแพทย์ รพ.บ้านฝางขับไล่ ผอ.

ขอนแก่น • จากกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บ้านฝาง 

จ.ขอนแก่น ลงชื่อร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ 

นพ.ชัยณรงค์ มงคลศรีสวัสดิ์ นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ 

รักษาการ ผอ.รพ.บ้านฝาง และเรียกร้องให้ สสจ.ขอนแก่น

ย้ายออกนอกพื้นที่ ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 นายสม

ศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงาน

จาก นพ.สสจ.ขอนแก่นแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการ

สอบสวน ซึ่งตามระเบียบจะมีเวลาดำาเนินการของคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ จึงขอให้ฝ่ายผู้ร้องเรียน 

มีสติและทำางานบริการประชาชนตามหน้าที่ของตัวเองต่อไป

เป็นสำาคัญอันดับหนึ่งก่อน เบื้องต้นมีรายงานจาก  นพ.สสจ.

ขอนแก่นว่า จากที่มีผู้ร้องเรียนเพียง 19 รายนั้น ขณะนี้มี

บุคลากรเจ้าหน้าที่มาลงชื่อเพิ่มอีก 95 คนแล้ว รวมเป็น 114 

คน ผวจ.ขอนแก่นกล่าวว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องและ

รับเรื่องแล้วจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประมาณ 15 วัน 

จากนั้นสรุปผลรายงานมายัง นพ.สสจ.ขอนแก่นและ ผวจ.

เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  

รวบแก๊งขโมยรถ จยย.ของกลาง 2 คัน

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 พ.ต.อ.อรรถพร สุริยเลิศ  

รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร, พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์  

ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร แถลงผลการจับกุมแก๊งขโมยรถ

จักรยานยนต์ที่มาก่อเหตุภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร  

ภายหลังชุดสืบสวนรับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์หายบริเวณ

ตลาดสดเทศบาล 2 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 จึงได้นำากำาลัง

ลงพื้นที่แกะรอยจากกล้องวงจรปิด พบกลุ่มคนร้ายขับขี่รถ

จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา 2 คน ก่อนที่คนซ้อนท้ายจะ

ลงมาก่อเหตุ โดยใช้เวลาในการขโมยไม่ถึง 2 นาที และต่อ

มาไม่เกิน 2 ชั่วโมงชุดสืบสวน สภ.เมืองมุกดาหารสามารถ

จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ชื่อนายธีระโชติ ยงยืน ที่บริเวณ

สามแยกท่าทราย บ.นาโพธิ์ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร พร้อม

ของกลางรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ 110 ไอ ทะเบียน  

1 กฌ 6890 มุกดาหาร สีน้ำาเงิน-เทา มูลค่ากว่า 4 หมื่นบาท 

และรถจักรยานยนต์ GPX สตาเลียน เซ็นเตอร์ แมกซ์  

ทะเบียน 250 สีดำา-ขาว มูลค่ากว่า 5 หมื่นบาท โดยผู้

ต้องหาให้การว่าได้ค่าจ้างคันละ 5,000 บาท เมื่อขโมยรถ

ได้แล้วตนจะนำามาจอดรอที่ริมฝั่งแม่น้ำาโขง อ.ดอนตาล 

เพื่อส่งให้นายทุน จากนั้นนายทุนจะลำาเลียงใส่เรือไปขายที่

ประเทศเพื่อนบ้าน.

และแยกกักตัวเองที่บ้าน (OPSI) หรือเจอ แจก 

จบ ตั้งแต่วันที่ 1-13 มี.ค.ในพื้นที่ 12 เขต

สุขภาพทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับบริการสะสม 

207,534 ราย เฉลี่ยต่อวัน 15,964 ราย สถาน

พยาบาลเปิดบริการแล้ว 513 แห่ง โดยเขต

สุขภาพที่ 12 มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยต่อวัน

สูงสุดถึง 14,580 ราย และมีผู้เข้ารับบริการ

เฉลี่ยต่อวัน 3,993 ราย พื้นที่ กทม.มีผู้ป่วย

เข้ารับบริการประมาณ 11,203 ราย เป็นโรง

พยาบาลสังกัดสำานักการแพทย์ 6,740 ราย 

สังกัดกรมการแพทย์ 4,463 ราย สำาหรับโรง

พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต

สุขภาพที่ 4, 5 และ 6 ที่ช่วยรองรับผู้ป่วยพื้นที่ 

กทม. มีผู้รับบริการ 15,893 ราย อยู่ในสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 65% 

จ่ายยารักษาตามอาการมากที่สุด 52% จ่ายยา

ฟ้าทะลายโจร 24% และจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ 

26% ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้สะดวก

รวดเร็วขึ้น และช่วยลดปัญหาตกค้างในการ

เข้าระบบรักษาผ่านสายด่วน 1330 ได้อย่างดี

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การพบผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ 20,000 คนต่อวัน มีข้อน่าสังเกตการ

ระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากการจัดกิจกรรมรวม

กลุ่มในสังคมอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัยจึงขอ

ย้ำามาตรการ Covid Free Setting ให้ทุกภาค

ส่วนและประชาชนป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด 

เพราะจากรายงานการสอบสวนโรค ตั้งแต่ 

22 ธ.ค.2564-15 มี.ค.2565 พบคลัสเตอร์การ

ระบาดในงานแต่งงาน, งานศพ, งานบุญ, งาน

บวช และงานสังสรรค์ พบยอดสูงสุดในต้น

เดือน ก.พ.2565 พบมากในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และ จ.กาญจนบุรี กิจกรรมที่พบ

การระบาดมากสุดคือ งานศพ 56% รองลง

มาคือ งานแต่งงาน 23% และงานบุญ 16% 

“สอดคล้องกับอนามัยโพลที่พบว่าใน

งานรวมกลุ่มมีผู้คนละเลยไม่สวมหน้ากาก

อนามัยพูดคุยเสียงดัง ตั้งวงดื่มเหล้า แสดงให้

เห็นว่าการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนมีการ

ละเลยอยู่บ้าง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ

การรวมกลุ่มยังพบว่ามีผู้คนมาจากหลากหลาย

พื้นที่, แต่ละคนยังมีความเสี่ยงจากการได้รับ

วัคซีนไม่เท่ากัน, มีการดื่มแอลกอฮอล์ ละเลย

มาตรการ DMHTA ตะโกนเชียร์ ล้อมวง เล่น

การพนัน มีความประมาท เพราะเห็นว่าเป็นคน

กันเอง หรือย่อหย่อนการป้องกัน ทั้งกินอาหาร

ร่วมกัน ตะโกน ร้องเพลง” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ขอย้ำาทุกคน

อาจแพร่เชื้อได้ เพราะปัจจุบันโอมิครอนไม่

แสดงอาการรุนแรง เพื่อให้การป้องกันโควิด-19 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการเชิง

สังคม ในการช่วยเหลือกำากับติดตามมาตรการ

รวมกลุ่มในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ยูเครน

มานานหลายเดือนก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิ

มีร์ ปูติน จะสั่งการให้เปิด “ปฏิบัติการทาง

ทหาร” รุกรานยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

ดมิตรี  เปสคอฟ โฆษกรั ฐบาล

รัสเซีย กล่าวว่า ประเด็นที่สองฝ่ายจะต้อง 

“ประนีประนอม” กันเป็นเรื่องของสถานะ

ประเทศเป็นกลาง ในแบบเดียวกับสวีเดน

และออสเตรีย แต่สำานักงานของเซเลนสกี

ปฏิเสธความคิดนี้ “ตอนนี้ยูเครนอยู่ในภาวะ

สงครามโดยตรงกับรัสเซีย ดังนั้น ต้นแบบ

ต้องเป็นแบบยูเครนเท่านั้น และเป็นไปได้

ต่อเมื่อมีหลักประกันความมั่นคงที่พิสูจน์ ได้

ทางกฎหมายเท่านั้น” มิไฮโล โพดอลยัก ผู้

แทนเจรจาของยูเครนกล่าว

เซเลนสกีกล่าวในวิดีโอว่า การเจรจาที่

ยังดำาเนินอยู่นี้เป็นเรื่องยากแต่มีความสำาคัญ 

พร้อมกับชี้ว่า ทุกสงครามยุติลงด้วยข้อตกลง 

ผู้นำายูเครนมีกำาหนดแถลงผ่านระบบ

วิดีโอต่อสภาคองเกรสของสหรัฐ โดยคาดว่า

เขาจะร้องขออีกครั้งให้นาโตเข้าแทรกแซง

เพื่อยุติการรุกรานของรัสเซีย 

นาโตมีกำาหนดประชุมสุดยอดวาระ

ฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์สัปดาห์หน้า โดย

ประธา นาธิบดีโจ ไบเดน จะมาร่วมประชุม

ด้วย แต่จนถึงขณะนี้นาโตยังปฏิเสธข้อเรียก

ร้องของเซเลนสกีเพื่อให้เข้ามาแทรกแซง

โดยตรง รวมถึงการกำาหนดเขตห้ามบิน ด้วย

กลัวว่าจะบานปลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 

แต่เลือกที่จะส่งอาวุธมาสนับสนุนแทน 

มีรายงานด้วยว่า ไบเดนเตรียมเปิดเผย

แผนความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่ม

อีก 800 ล้านดอลลาร์ ที่คาดว่ารวมถึงการ

จัดหามิสไซล์ต่อต้านรถถังและมิสไซล์ต่อต้าน

อากาศยาน

ในขณะที่การเจรจาต่อรองระหว่าง

ตัวแทนของรัฐบาลยูเครนกับรัสเซียเริ่มมีหน 

ทางที่อาจจะรอมชอมกันได้นั้น อีกทางหนึ่ง

กองทัพรัสเซียยังคงถล่มทางอากาศในหลาย

เมืองของยูเครน รวมถึงการยิงจรวดโจมตี

สถานีรถไฟในเมืองซาโปริซเซีย ที่ชาวเมือง

มาริอูโปลหลายพันคนหนีภัยมายังที่นี่ แรง

ระเบิดทำาให้กระจกหน้าต่างแตกกระจาย แต่

ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บล้มตาย 

ส่วนที่กรุงเคียฟ รัสเซียโจมตีทาง

อากาศอีกเมื่อคืนวันอังคารใกล้กับใจกลาง

เมือง อาคารที่พักอาศัยสูง 12 ชั้นตกเป็นเป้า

หมายด้วยเมื่อเช้าวันพุธ หน่วยกู้ภัยเผยว่ามี

คนบาดเจ็บอย่างน้อย 2 คน และมีคนอพยพ

ออกมาได้ 37 คน 

กรุ ง เคี ยฟทั้ ง เมื อ งยั งอยู่ ภ าย ใต้

เคอร์ฟิ ว โดยห้ ามประชาชนออกนอก

เคหสถาน เมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีของ

โปแลนด์, เช็กเกีย และสโลวีเนีย เดินทาง

ด้วยรถไฟมาพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี 

เพื่อแสดงความสนับสนุนเขา และมีรายงาน

ว่า ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศก็มาเยือนเคียฟนาน 

5 วันด้วย.

ภูเก็ต • ศาลจังหวัดภูเก็ตอ่านคำา

พิพากษาออนไลน์ข้ามประเทศ

ให้ญาติผู้เสียหายฟัง สั่งประหาร

บังรีสังหารแหม่มสวิส สารภาพ

ลดโทษจำาคุกตลอดชีวิต 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาล

ยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวัน

อังคารที่ 15 มี.ค. ศาลจังหวัด

ภูเก็ตได้อ่านคำาพิพากษาคดีฆาต 

กรรมนักท่องเที่ ยวจากสวิต

เซอร์แลนด์ ซึ่งสังคมให้ความ

สนใจผ่านการนำาเสนอข่าวของ

สื่อมวลชนเมื่อช่วงปี 2564

โดยศาลได้ ใช้ โปรแกรม

ระบบการประชุมออนไลน์ทาง

ไกลผ่านจอภาพ (วิดี โอคอน

เฟอเรนซ์) จากห้องพิจารณา

คดีของศาลจังหวัดภูเก็ตไปยัง 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มี  

นายมาร์ก เอมอล โชเวน สามี

ผู้ตาย และบุตรชายอีก 2 คน 

ร่วมรับฟังผลคำาพิพากษาครั้งนี้

ไปด้วยกัน พร้อมกับการอ่านคำา

พิพากษาต่อหน้าจำาเลยที่ศาล

จังหวัดภูเก็ต

สำาหรับคดีดังกล่าว พนัก 

งานอัยการจังหวัดภูเก็ตได้ยื่น

ฟ้องนายธีวัฒน์ หรือบังฟารี หรือ

บังรี ท่อทิพย์ จำาเลยซึ่งให้การรับ

สารภาพ

ศาลพิเคราะห์แล้ว ข้อ

เท็จจริงรับฟังได้ว่า วันที่ 3  

ส.ค.64 เวลากลางวัน ก่อนเกิด

เหตุจำาเลยขึ้นไปบริเวณน้ำาตก

โตนอ่าวยนเพื่อไปหาพันธุ์ ไม้ป่า 

ขณะเดินลงมาเห็นนางนิโคล  

โชเวน ไวส์สคอปฟ์ (Nicole 

Sauvain Weisskopf) ผู้ตายรูป

ร่างบางผิวขาวนั่งเอาเท้าแช่น้ำา

ที่ลำาธาร จำาเลยเกิดอารมณ์ทาง

เพศจึงเดินเข้าไปล็อกคอผู้ตาย

อย่างแรงและกดศีรษะคว่ำาหน้า

ในลำาธาร กระทั่งผู้ตายหมดสติ

ได้ถอดเสื้อผ้าผู้ตายออก โดยเมื่อ

เห็นหน้าผู้ตายลักษณะเขียวคล้ำา

จำาเลยหมดอารมณ์ทางเพศ แล้ว

จึงเอาผ้าพลาสติกสีดำาใกล้ที่เกิด

เหตุมาคลุมตัวผู้ตาย และเอา

ก้อนหินมาทับไว้ก่อนค้นกระเป๋า

เอาเงินของผู้ตาย 300 บาทไป 

ซึ่งมีการแจ้งข้อหาจำาเลย

กระทำาอนาจาร พยายามข่มขืน

กระทำาชำาเรา ฆ่า เสพเมทแอมเฟ

ตามีนและกัญชาด้วย เห็นว่าการ

ที่จำาเลยใช้แขนล็อกคอจากด้าน

หลังและกดศีรษะผู้ตายลงน้ำา

จนมิดหมดสติ ย่อมเล็งเห็นผล

ว่าอาจทำาให้ถึงแก่ความตายได้ 

และเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย

จึงถือว่าจำาเลยมีเจตนาฆ่า

จึงพิพากษาว่า จำาเลยมี

ความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 199, 288, 334 

และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

มาตรา 104, 162 ฐานฆ่าผู้อื่น ให้

ประหารชีวิต จำาเลยรับสารภาพ

ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 

ประกอบมาตรา 52(2) ซึ่งเมื่อ

รวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำาคุก 

ตลอดชีวิตจำาเลยสถานเดียว 

และให้ริบของกลาง โดยยกฟ้อง

ข้อหาพยายามข่มขืนกระทำา

ชำาเรา และกระทำาอนาจาร.

ศาลประหารชีวิตบังรีฆ่าแหม่มสวิส

เชียงใหม่ • แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ 

ศป.บส.ชน.สกัดจับยาบ้า 1,000,000 

เม็ด โดยใช้รถ 18 ล้อขนส่งผ่าน 

ระบบโลจิสติกส์จากเชียงราย ขยาย

ผลจับได้อีก 3 รายที่พะเยา

เมื่ อวันที่  16 มี .ค .65  

พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพ 

น้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติ

การบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) 

เปิดเผยว่า ศป.บส.ชน.ได้รับแจ้ง

จากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบ

ลำาเลียงยาเสพติด โดยใช้รถบรรทุก

ขนาดใหญ่ 18 ล้อ ของบริษัทขนส่ง

สินค้าเอกชนจากพื้นที่ อ.เมือง

เชียงราย เข้าสู่พื้นที่ตอนใน จึงได้

เฝ้าติดตามพฤติกรรม  

จนกระทั่ ง ต ร วจพบรถ

กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน ทะเบียน  

บล 6243 กาญจนบุรี และรถ

บรรทุก 18 ล้อ ทะเบียน 71-1910 

สมุทรปราการ มีลักษณะขับตาม

กันมาในพื้นที่ จึงได้จัดกำาลังร่วม

กับ จนท.ป.ป.ส., ขกท.กกล.ผาเมือง,  

ชตข.เชียงราย และ สภ.แม่ลาว

ติดตามกลุ่มดังกล่าว จนกระทั่งช่วง

จับรถ18ล้อขนลังใบเดียวซุกยาบ้า1ล.เม็ด
เช้าที่ผ่านมาตรวจพบรถบรรทุก

ต้องสงสัยดังกล่าว บริเวณด่าน

ตรวจยาเสพติดป่าตึง อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย จึงทำาการตรวจค้น 

ผลการปฏิ บั ติ ส ามารถ

จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คน พร้อม

ของกลางเป็นยาเสพติดให้ โทษ

ประเภท 1 (ยาบ้า) จำานวน 5 

กระสอบ หีบห่อประทับตรา 999 

เม็ดยาประทับตรา WY สีน้ำาเงิน 

จำานวน 1,000,000 เม็ด และต่อ

มาเจ้าหน้าที่ ได้ประสานกับตำารวจ

ทางหลวงพะเยา เพื่อ ติดตามจับกุม

รถยนต์ของกลุ่มขบวนการ (รถนำา) 

จำานวน 1 คัน พร้อมผู้ต้องหาอีก  

3 ราย บริเวณสี่แยกประตูชัย ต.ท่า

วังทอง อ.เมืองพะเยา 

ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ เตรียม

ขยายผลในพื้นที่ของเครือข่ายดัง

กล่าวต่อไป เนื่องจาก ทาง การข่าว

พบขบวนการ ค้า ยาเสพติด พยายาม

ลักลอบ ขนเข้าพื้นที่ฝั่งไทยอีกจำานวน

มาก   โดยก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ปูพรม

ตรวจสถานประกอบการขนส่งพัสดุ

พื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย ก็พบ

ยาบ้ากว่า  1.1   ล้านเม็ดด้วย.

บุรีรัมย์ • วันที่ 16 มี.ค.65 มี

ความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่น

ชายประมาณ 5 คน ขับขี่รถ

จักรยานยนต์ 2 คันไล่ตามรถ

กระบะ อีซูซุ ดีแมคซ์ สีดำา ทะเบียน 

ยข-6289 ชลบุรี ที่กำาลังกลับบ้าน

ที่โคราชหลังมาเที่ยวงานเทศกาล

กินไก่ที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ กับ

เพื่อน 7 คน และถูก 1 ในกลุ่มวัย

รุ่นใช้อาวุธปืนยิงใส่ ทำาให้กระสุน

โดน น.ส.กฤติญา หรือเค้ก อายุ 

19 ปี ที่นั่งอยู่หลังกระบะกับสามี ที่

บริเวณเหนือคิ้วซ้ายบาดเจ็บสาหัส

และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ล่าสุด ตำารวจ สภ.หนองกี่

สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้คือ  นาย

นิวัฒน์ ทุยหล้า อายุ 32 ปี ปัจจุบัน

เป็นการ์ดของร้านอาหารกึ่งผับ

แห่งหนึ่งใน อ.หนองกี่ ขณะอยู่

ในบ้านพัก ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 

อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สอบสวนนายนิวัฒน์ให้การ

รับสารภาพว่า เป็นคนยิงใส่รถ

กระบะคันดังกล่าวจริง โดยอ้าง

ว่าไม่พอใจที่รถกระบะคันดังกล่าว

เบิ้ลเครื่องยนต์ใส่ แล้วพยายาม

ขับเบียดรถจักรยานยนต์ของตน

และเพื่อนอีกคัน จึงได้ใช้ปืนที่พก

ติดตัวมายิงใส่ไป 1 นัด แต่ไม่คิด

ว่ากระสุนจะไปโดนคนในรถจน

เสียชีวิต หลังก่อเหตุได้เอาปืนไป

ซ่อนไว้ที่บ้านเพื่อน แล้วกลับมา

นอนที่บ้านโดยที่ ไม่รู้ว่ามีคนตาย 

กระทั่งตำารวจตามมาจับที่บ้าน

ตำารวจได้แจ้ง 3 ข้อหา ได้แก ่

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย, 

พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน

หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และไม่มีใบอนุญาตพก

พาอาวุธปืน หลังจากสอบปากคำา

ได้นำาตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังที่

เรือนจำาจังหวัดนางรอง จากการ

สอบประวัติพบว่า นายนิวัฒน์

เพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาได้

ประมาณ 5 เดือน.

รวบมือยิงสาว19

นั่งท้ายกระบะดับ

ประวัติพ้นคุก5ด.



กรุงเทพฯ • นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิด                                                                 

เผยถึงการดำาเนินการคดีโฮปเวลล์ระหว่าง

กระทรวงคมนาคม ผู้ร้องที่ 1 และการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผู้ร้อง

ที่ 2 กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) 

จำากัด (ผู้คัดค้าน) ว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่

ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำาสั่งงด

การบังคับคดีตามคำาพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุด ตามคำาพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำาที่ อ.410-

412/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ.221-

223/2562 ไว้ ในระหว่างพิจารณาคดี

ใหม่ ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อ

ศาลปกครองสูงสุดมีคำาสั่งให้รับคำาขอ

ให้รับพิจารณาคดีใหม่ และได้มีการรับ

พิจารณาคดีใหม่แล้วจึงเข้าเงื่อนไขการ

งดบังคับคดี ตามข้อ 131 วรรคหนึ่ง (1) 

แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ.2543

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับคดีค่า

โฮปเวลล์นั้น สืบเนื่องเมื่อวันที่ 4 มี.ค.

65 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำาสั่งศาล

ปกครองสูงสุด โดยกลับคำาสั่งของศาล

ปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำาขอให้ศาล

พิจารณาพิพากษาใหม่ในคดี โฮปเวลล์ 

จากนั้น เมื่อวันที่ 7 มี.ค.65 นายศักดิ์

สยาม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้

ทำาหนังสือถึงศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็น

ศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าว ขอให้งดการ

บังคับคดี พร้อมทั้งแจ้งคำาสั่งดังกล่าวให้

สำานักงานบังคับคดีปกครองทราบด้วย 

ขณะที่ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองสูงสุด

พิพากษา กระทรวงคมนาคม และ รฟท.

ต้องจ่ายค่าโง่ โฮปเวลล์พร้อมดอกเบี้ย 

7.5% ต่อปี รวม 25,711 ล้านบาท 

ภายใน 180 วัน ซึ่งเมื่อศาลมีคำาสั่งงด

บังคับคดี จะส่งผลให้คำาสั่งชดใช้ค่าเสีย

หายข้างต้น รวมดอกเบ้ียจะถูกชะลอออก

ไปก่อน.

พรรคเพื่อไทยจะจดังานเปดิตวั “ครอบครวั

เพื่อไทย” ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดง

สินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ 

จ.อุดรธานี ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ภายใต้

แนวคิด “ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลัง

ใหญ่ หัวใจเดิม” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง

ความอบอุ่น ความใกล้ชิด ความผูกพัน 

ของประชาชนทีม่ตีอ่พรรคเพื่อไทย ภายใต้

แนวคิด ประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งพรรค 

ยดึถอือยา่งตอ่เนื่องยาวนานมาตัง้แตพ่รรค

ไทยรักไทย พลังประชาชน จนมาถึงพรรค

เพื่อไทย ครอบครัวเพื่อไทย จึงเสมือน

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง

พรรคการเมืองกับประชาชนและทลาย

กำาแพงที่เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี 

2560 ทีท่ำาใหก้ารมสีว่นรว่มของประชาชน

กับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความยาก

ลำาบาก ทั้งในเรื่องของการจัดเตรียม

เอกสารยืนยันตัวตน การผูกมัดการเป็น

สมาชิกพรรคได้เพียงพรรคเดียวในคราว

เดียว ทั้งยังมีค่าใช้จ่าย กว่าจะได้เข้า

มามีส่วนร่วมกับสถาบันการเมือง ทั้งที่

พรรคการเมืองคือหัวใจหลักในการแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน ดังนั้นการเข้าร่วม

เป็นครอบครัวเพื่อไทย จึงเสมือนหมุด

หมายสำาคญัในการสรา้งความเขม้แขง็ของ

ระบอบประชาธิปไตยผ่านประชาชนและ

พรรคการเมอืงให้ใกลช้ดิแนน่แฟน้เหมอืน

คนในครอบครัวเดียวกัน

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่า ใน

งานครอบครัวเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานีจะ

มีปาฐกถาพิเศษ โดย น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม

และนวัตกรรม ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของ

ครอบครัวเพื่อไทย” ด้วย

ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมาย

ประกอบรฐัธรรมนญูของคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญของรัฐสภา วันเดียวกันนี้  ที่

รัฐสภา นายสาธิต ปิตุเตชะ ประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะ 

กมธ. โดยบอกว่าขณะนี้ ไม่มีเหตุใดจะล้ม

หรือคว่ำากฎหมายลูก ในวาระ 3 หากการ

พิจารณาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ถามตอ่วา่ หากในวาระ 3 กฎหมาย

ลูกถูกตีตกไป จะมีแผนรองรับอย่างไร 

นายสาธิตกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของรัฐบาล 

ซึ่งหากกฎหมายฉบับนี้ที่เป็นเครื่องมือ

ของการยุบสภา เป็นเครื่องมือของการ 

เตรียมพร้อมเลือกตั้งตกไป ก็จะเกิดเดด

ล็อก ฉะนั้น หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นในฝ่าย

นิติบัญญัติ การนำาเสนอเข้ามาหรือการ

ออกประกาศพระราชกำาหนดก็เป็นอำานาจ

โดยตรงของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตรงนี้อยู่

นอกเหนือของคณะ กมธ.ไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีนายสาธิตเป็น

ประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มประชุม นายสาธิตได้แจ้ง

ต่อที่ประชุมว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าจะคว่ำา

กฎหมายลูกในวาระ 3 นั้น ใครจะคิดตาม

ก็ว่ากันไป แต่ขอเรียกร้องทุกฝ่ายว่าเรา

ตอ้งทำาหนา้ทีข่องเราใหด้ทีีส่ดุ ตอ้งปกปอ้ง

กฎหมายที่ดำาเนินการโดยสภานิติบัญญัติ 

และฝ่ายนิติบัญญัติเรามีความศักดิ์สิทธิ์ 

และต้องได้รับความเคารพศรัทธาให้

ประชาชนไดเ้ขา้ใจมากขึน้ถงึกลไกใน กมธ.

วิสามัญฯ

“ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันให้สัมภาษณ์ 

ว่าเราจะต้องทำาให้ดีที่สุด ส่วนในวาระ 3 

เป็นเรื่องที่ทางที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะได้

ใชด้ลุยพนิจิและเหตผุลวา่จะลงมตอิยา่งไร 

ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันให้ข้อมูลด้วย” นาย

สาธิตกล่าว

ดันปลดล็อกผู้จัดตั้งพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 17 

มี.ค.นี้ คณะ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรฯ 

จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่ง

เป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้จัดตั้ง

พรรคการเมืองและสมาชิกพรรค โดย

กฎหมายลูกพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน 

ได้นำารัฐธรรมนูญ มาตรา 98 คุณลักษณะ

ต้องห้าม ส.ส.มาบังคับใช้เป็นคุณสมบัติ

ต้องห้ามของการเป็นผู้จัดตั้งพรรคและ

สมาชิกพรรค แต่ในชั้นคณะ กมธ.กำาลัง

จะมกีารพจิารณาเรื่องนี ้ตามรา่งฉบบันาย

อนันต์ ผลอำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร พรรค

พลังประชารัฐ พร้อมคณะ ซึ่งที่ประชุม

ร่วมรัฐสภาได้ลงมติรับหลักการมา

ทั้งนี้ ไฮไลต์อยู่ที่การเสนอแก้ไข

กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 9 คุณ 

สมบัติของผู้จัดตั้งพรรค ซึ่งได้เสนอตัด

มาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญออก เท่ากับ

เป็นการปลดล็อกให้บุคคลต่างๆ สามารถ

เป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมืองได้ จากเดิมที่

ไม่สามารถเป็นได้ อาทิ (8) ถูกสั่งให้พ้น

จากราชการ หนว่ยงานรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ (11) เคยต้องคำาพิพากษา

ถึงที่สุดว่ากระทำาการอันเป็นการทุจริต

เลือกตั้ง (14) เป็น ส.ว. หรือเคยเป็น 

ส.ว.และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 

ป ี(16) เปน็ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู (ตศร.) 

หรือผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ (17) 

อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง เป็นต้น ขณะเดียวกันได้

กำาหนดให้คุณสมบัติของผู้จัดตั้งพรรค มี

ดังนี้ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี ไม่

เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 96 ของ

รัฐธรรมนูญ ไม่เป็นสมาชิกพรรคอื่น ไม่

เป็นผู้ยื่นคำาขอจดทะเทียนจัดตั้งพรรคอื่น 

เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเสนอแก้ไขมาตรา 

24 คุณสมบัติสมาชิกพรรคให้นำามาตรา 

9 มาบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่

ผ่านมา นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการ

คณะ กมธ. เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ได้มีการ

ตั้งคณะทำางาน ประกอบด้วย นายสมชาย 

แสวงการ ส.ว., นางกาญจนารตัน ์ลวีโิรจน ์

ส.ว., นายอนันต์ และตน เห็นโดยสรุป

ว่าได้ปรับแก้ไขจากเนื้อหาที่เสนอ แต่ยัง

คงความสำาคัญคือ การรวมตัวเพื่อจัดตั้ง

พรรคการเมือง ให้คงอายุที่ 20 ปี จากที่

เสนอแกเ้ปน็ 18 ป ีเพราะมองวา่การเปน็ผู้

รว่มจดัตัง้พรรคการเมอืงจะมปีระเดน็เกีย่ว

กับการเงิน ทุนประเดิม ซึ่งต้องใช้เกณฑ์

อายุ 20 ปี ที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ

นายนิกรกล่าวด้วยว่า ส่วนคุณ 

สมบัติที่ร่างเสนอให้ตัดมาตรา 98 นั้น 

คณะทำางานเหน็วา่ควรปรบั ใหก้ารกำาหนด

คุณสมบัติตามมาตรา 98 บางประการ 

คงไว้ อาทิ (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือ

เคยเป็นบุคคลล้มละลาย (5) อยู่ระหว่าง

ถูกระงับใช้สทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการ

ชัว่คราวหรอืถกูเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืก

ตั้ง (10) เคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดว่าทำา

ผิดต่อตำาแหน่งราชการ ทำาผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด ค้ามนุษย์

“คณะทำางานมองว่าการแก้ ไข

ลักษณะของผู้จะจดจัดตั้งพรรคการเมือง

นั้น ควรลดคุณสมบัติที่ใช้เกณฑ์บุคคลที่

จะเป็นรัฐมนตรีและ ส.ส.ลง เช่นเดียวกับ

การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ คณะ

ทำางานจะเสนอผลการพจิารณาดงักลา่วให้

ทีป่ระชมุ กมธ.พจิารณาอกีครัง้ ในวนัที ่17 

มีนาคมนี้” นายนิกรกล่าว.

กล่าวว่า จะตรึงเท่าท่ีมีเงินเหลืออยู่ ปัจจุบัน 

ก็มีอยู่ประมาณกว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่ง

วันนี้ก็ใช้ไปจนเกือบจะหมดแล้ว ในช่วงที่

ผ่านมาใช้กันทุกวัน เพราะราคาที่แท้จริง

ของดีเซลควรจะเป็นลิตรละ 35-37 บาท 

แตเ่ราตอ้งตรงึไวท้ี ่30 บาทนานพอสมควร 

ราคาน้ำามนัรอบบา้นกไ็ม่ไดถ้กูกวา่เรา เวน้

แตป่ระเทศทีม่แีหลง่น้ำามนัภายในประเทศ

เมื่อถามถึงสินค้าอุปโภคบริโภค 

โดยเฉพาะไข่ไก ่รฐับาลไดม้กีารกำาชบัและ

ดูแลอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ต้องกำาชับ

และเป็นหน้าที่ของกระทรวงที่รับผิดชอบ

ในการควบคุมราคา หากคุมราคาไว้ ใน

ขณะที่ต้นทุนสูง จะให้ขายในราคาต่ำา ผู้

ประกอบการคงประกอบการไม่ได้ เพราะ

ฉะนั้นต้องดูที่ความเหมาะสมให้เกิดความ

เปน็ธรรม และอยากขอรอ้งใหธ้รุกจิเอกชน

ต่างๆ ขอให้ลดราคาลงบ้าง ไม่ใช่ลดจาก

ราคาเดิมก่อนมีสงคราม แต่อยากขอให้

ลดในส่วนของกำาไรลงมาหน่อยได้หรือไม่ 

เพราะรฐัไมอ่ยากไปควบคมุจนมากนกั จน

ทำาให้ธุรกิจเดินไม่ได้.

‘อภิชัย’

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพูดเอาไว้

ใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่ เรื่องนี้

เปน็เรื่องทีน่ายกรฐัมนตรจีะเปน็ผูต้อบเอง

อยูแ่ลว้ เราอยา่ไปแยง่ตอบ เดีย๋วจะสบัสน 

ส่วนที่มีข้อสังเกตว่าการประกาศ

ของ พล.อ.ประวิตร อาจเป็นเทคนิค

การเมอืง เพื่อสง่สญัญาณใหเ้ตรยีมตวัยา้ย

พรรคและสังกัดพรรคใหม่ได้ตามกำาหนด

เวลานั้น อย่าพูดไป ไม่ดีหรอก ไม่มีอะไร

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ

รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง

กรณนีายสมศกัดิแ์สดงความไมเ่หน็ดว้ยกบั

การยุบสภาหลังจัดประชุมเอเปกว่า ต้องดู

สถานการณ์ตอนนั้น แต่เป้าหมายเราคือ

อยู่ทำางานให้เต็มที่ ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรี

และรฐับาลทำางานไดด้ ีทัง้การแกป้ญัหาโค

วิด-19 ที่กำาลังคลี่คลายและประเทศกำาลัง

ฟื้นตัว ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

ซึง่เปน็โชคไมด่เีพราะความขดัแยง้ระหวา่ง

รัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบทำาให้ราคา

สินค้า ราคาน้ำามันและราคาปุ๋ยที่แพงขึ้น 

ซึง่เปน็ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัทัง้โลก ฉะนัน้

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วย ซึ่ง

รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่

เมื่อถามว่า นายกฯ ระบุว่าการยุบ

สภาจะมีสถานการณ์เป็นตัวกำาหนด แล้ว

มองวา่อะไรคอืตวักำาหนด นายชยัวฒุกิลา่ว

ว่า ในอดีตอาจจะเกิดจากความพร้อมของ

ฝา่ยรฐับาลทีค่ดิวา่เหมาะสมทีจ่ะเลอืกตอน

นัน้ หรอืความไมพ่รอ้ม ไปไม่ไหวกย็บุ เชน่ 

เสยีงในสภาทีส่นบัสนนุรฐับาลไมพ่อ โหวต

กฎหมายไม่ผ่านก็ต้องยุบสภา

ส่วนรัฐบาลจะผ่านการอภิปรายไม่

ไว้วางใจไปได้หรือไม่นั้น นายชัยวุฒิบอก

ว่า ตอบไม่ได้ อยู่ที่พรรคร่วมรัฐบาลทุก

คน แต่เท่าที่ ได้คุยกันพรรคร่วมรัฐบาล

ก็ไม่มีใครมาบอกว่าจะไม่เอารัฐบาล ทุก

คนยังยืนยันว่าจะสนับสนุนรัฐบาล อย่า

ไปคิดมาก ส่วนคนที่เขาอยากให้ยุบสภา

ก็มี บอกให้ใจเย็นๆ รอหน่อย รอมาตั้ง

หลายปีแล้ว รออีกปีหนึ่งไม่ได้หรือไง ส่วน

พรรคเล็กถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่ง 

พล.อ.ประวติรกด็แูลอยูแ่ลว้ ดแูลมาตัง้แต่

ก่อตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรเป็นผู้จัด

ตั้งรัฐบาล เป็นผู้รวบรวมทุกคนมาอยู่ด้วย

กัน และดูแลพรรคเล็กทั้งหมด มีการพูด

คุยกันเป็นประจำา กินข้าวกันประจำา เพียง

แต่ว่าไม่ได้เสนอเป็นข่าว 

เสี่ยโตหอบถุงเงินซบ พปชร.

วนัเดยีวกนันี ้นายอภชิยั เตชะอบุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หรือ

เสี่ยโต นายทุนใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมา

สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 

ว่า ยอมรับว่าเป็นความจริง โดยวันที่ 17 

มี.ค. ในเวลา 09.00 น. จะเดินทางไปยื่น

หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ประชาธิปัตย์ จากนั้นจะเดินทางมาสมัคร

เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับ

เปิดตัวในเวลา 16.00 น. ที่ที่ทำาการพรรค

พลังประชารัฐ 

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) แจ้งว่า สำาหรับการย้าย

เข้ามาเป็นสมาชิก พปชร.ของนายอภิชัย 

นอกจากเปิดตัวในวันที่ 17 มี.ค.แล้ว จะ

มีการแนะนำานายอภิชัยต่อที่ประชุมว่าที่ผู้

สมัคร ส.ก.ของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อ

ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบวา่นายอภชิยัจะเขา้มา

เป็นผู้ดูแลพื้นที่ กทม. ขณะเดียวกัน เบื้อง

ต้นได้มีการวางสัดส่วนของ ส.ส.กทม. โดย

ให ้ส.ส. 1 คน ดแูลวา่ทีผู่ส้มคัร ส.ก. 12 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้                                                                

นายอภิชัยเดิมทีจะลาออกจากประชาธิ 

ปัตย์เพื่อเตรียมเปิดตัวไปเป็นเลขาธิการ

พรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า เป็นแกนนำา แต่ต่อมามีกระแส

ข่าวว่าดีลไม่ลงตัวเพราะตัว ร.อ.ธรรมนัส

ต้องการเป็นเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจ

ไทยเอง เลยทำาให้นายอภิชัยที่มีความใกล้

ชิดกับ พล.อ.ประวิตรตัดสินใจมาอยู่ที่พลัง

ประชารัฐในที่สุด 

ต่อมาเวลา  15.00 น.  ที่ที่ทำาการ

พรรคพลังประชารัฐ  พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรค พปชร. เรียกประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรค  (กก.บห.) เป็นการ

ด่วน เพื่อหารือเตรียมความพร้อมถึงการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  65 ของพรรค 

ในวันที่ 3 เม.ย.นี้ โดยมี กก.บห.เข้า

ร่วมพร้อมเพรียง ขาดเพียงกรรมการ

บริหารบางคนที่ ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจาก

ติดภารกิจ และมีอาการป่วย 2  คือ นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในฐานะผู้

อำานวยการพรรค และนายรงค์ บุญสวย

ขวัญ  ส.ส.นครศรีธรรมราช

หลังใช้เวลาประชุมเกือบ 2 ชั่วโมง 

พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับ

สื่อมวลชนกรณีนายอภิชัย จะมาสมัครเป็น

สมาชิกพรรคในวันที่ 17 มี.ค. โดยส่ายหัว

ก่อนที่จะขึ้นรถออกจากพรรคไปในทันที

จากนั้น นายสันติ พร้อมพัฒน์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ในฐานะรักษาการเลขาธิการพรรค ให้

สัมภาษณ์ถึงนายอภิชัยมาสมัครเป็น

สมาชิกพรรคว่า ไม่เห็นมี

ผู้สื่อข่าวถามว่า  ที่ประชุมได้ข้อ

สรุปในตำาแหน่ง กก.บห.ที่ว่างอยู่แล้ว

หรือไม่ นายสันติกล่าวว่า หัวหน้าพรรค

กำาลังดูอยู่ วันนี้เป็นการประชุมว่ายังมี

ตำาแหน่ง กก.บห.ที่ว่างอยู่ และเราจะไป

เลือกกันในการประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี 65 ที่  จ.นครราชสีมา วันที่ 3 เม.ย. ซึ่ง 

พล.อ.ประวิตรคงวางตัวบุคคลไว้แล้ว โดย

จะเป็นคนในที่เป็นสมาชิกพรรค

รายงานข่าวจากที่ประชุมแจ้ง

ว่า   สำาหรับวาระในการประชุมใหญ่ที่  

จ.นครราชสีมานั้น  จะมีการรายงานผล

การเงินของพรรคในปี 2564 รวมถึง

ผลการดำาเนินกิจการของพรรคในรอบปี 

2564 ตลอดจนการเลอืกตัง้คณะกรรมการ

บรหิารพรรค พปชร.แทนตำาแหนง่ทีว่า่งลง 

4 คน คือ เลขาธิการพรรคการเมือง นาย

ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  กรรมการ

บริหารอื่นๆ ของพรรคการเมือง รวมถึง

การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รับ

สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ชุดใหม่ ทั้งนี้  กรรมการ

บริหารพรรคชุดปัจจุบัน มีจำานวน 22 

คน จากทั้งหมด 26 คน โดยมี  4 คน ที่

ถูกขับพ้นจากสมาชิกพรรค และลาออก 

ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส, นายบุญสิงห์ วรินทร์                                                   

รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายไผ่ ลิกค์ ส.ส. 

กำาแพงเพชร ที่ ไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย 

และนายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ที่ลาออกไปอยู่พรรคสร้างอนาคตไทย ซึ่ง

การประชุมใหญ่พรรคจะแต่งตั้งกรรมการ

บริหารพรรคได้ไม่เกิน 29 คน

อย่างไรก็ตาม  ก่อนที่จะเริ่มการ

ประชุม กก.บห. พล.อ.ประวิตรได้กล่าวถึง

กรณทีีร่ะบวุา่จะยบุสภาหลงัการประชมุเอ

เปก โดยอธิบายกับสมาชิกว่า “ไม่มี ไม่ได้

บอกวา่จะใหย้บุ แคบ่อกวา่ถา้จะยบุหลงัเอ

เปก ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม” นอกจาก

นั้น พล.อ.ประวิตรยังกำาชับ กก.บห.ว่าให้

สามัคคีและดูแลกัน

โดยเรื่องคนของพรรคประชาธปิตัย์

ลาออก พบว่าไม่ได้มีแค่นายอภิชัยคน

เดียว เพราะวันเดียวกันนี้  นายเอก

นัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรค

ประชาธิปัตย์ และอดีตโฆษก กปปส.  

โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอบคุณและขอกราบ

ลาพรรคประชาธิปัตย์ ขอกราบขอบคุณ

พรรคประชาธิปัตย์ที่ให้ โอกาสได้แจ้งเกิด

ทางการเมอืงกบัการเปน็ ส.ส.ระบบเขต ใน

กรงุเทพมหานคร กวา่สบิปทีี่ไดอ้าศยัอยู่ใน

บ้านหลังนี้ และได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน 

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการเมือง ได้

รูจ้กักบัผู้ใหญแ่ละพี่ๆ  นกัการเมอืงมากมาย

หลายทา่น ทีค่อยใหก้ารสนบัสนนุ แนะนำา

จนได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง 

ได้ทำางานการเมืองที่รักอย่างสุดเต็มความ

สามารถ ทัง้หมดคงเปน็สว่นหนึง่ของความ

ทรงจำาที่ดีที่จะจดจำาไว้ตลอดไป

“ขอบคุณท่านชวน หลีกภัย ที่คอย

ใหค้ำาแนะนำาดีๆ  คอยสัง่สอน ส.ส.ทกุคนให้

เป็นนักการเมืองที่ดี ขอบคุณท่านอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ ที่เป็นทั้งรุ่นพี่ที่ออกซ์ฟอร์ด 

เป็นหัวหน้าที่ชักชวนผมเข้าพรรค เป็น

นักการเมืองไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับผมจนตัดสินใจเดินเข้าสู่เส้นทางการ

เมือง ขอบคุณลุงกำานันที่คอยสนับสนุน

ผมมาโดยตลอด แม้วันนี้ทางการเมืองจะ

เดินกันไปคนละเส้นทาง แต่ต่างก็มั่นใจ

ในอุดมการณ์ของกันและกัน วันนี้ ได้

ยื่นขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ประชาธิปัตย์ ขออนุญาตกราบลาจาก

พรรค แมจ้ะเปน็การตดัสนิใจทีย่าก แตข่อ

คงไว้ซึ่งความเคารพ ความรักและผูกพัน 

เตม็ไปดว้ยความทรงจำาดีๆ  ตลอดไป” นาย

เอกนัฏระบุ

เปิดตัว ‘อุ๊งอิ๊ง’ ลุยอีสาน 

ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ครอบครัว

เพื่อไทย บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม” โดย
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

นายกฯจี้จัดการปมรับน้องดับ

กรงุเทพฯ • ทีท่ำาเนยีบรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา นายก

รฐัมนตรแีละรมว.กลาโหม ใหส้มัภาษณถ์งึกรณเีหตกุารณร์บันอ้ง

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา จน

มีผู้เสียชีวิต 1 รายว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งแล้ว คนที่

ต้องรับผิดชอบก็รับผิดชอบไป แล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีก นี่

คือเรื่องที่สังคมมันรุนแรงขึ้น ไม่เคารพกฎหมาย ไม่นึกถึงคน

อื่น นี่คือสถานการณ์ที่น่ากลัวของประเทศเราเหมือนกัน การ

สร้างความขัดแย้ง ไม่เคารพกฎหมาย เพราะกฎหมายคือสิ่งที่

ทำาใหท้กุคนเกดิความเทา่เทยีม วนันีค้วามรนุแรงในสงัคมมนัเกดิ

จากอะไร ในเรื่องของการรับน้องกเ็ตอืนกนัหลายครัง้ สั่งการไป

หลายรอบ เดีย๋วหนว่ยงานรบัผดิชอบกล็งไปดำาเนนิการสอบสวน 

ดำาเนนิคดลีงโทษไปตามกฎหมาย ไมม่ีใครอยากใหเ้กดิขึน้อยูแ่ลว้ 

นายกฯ คงไปตรวจทุกอันไม่ได้ 

บิ๊กตู่ตั้งทิพานันนั่งแก้สลาก

ทำาเนียบฯ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 56/2565 

ลงวันที่ 7 มี.ค. เรื่องเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำาหนดในสลากกินแบ่ง

รัฐบาล แต่งตั้งให้ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ตำาแหน่งประจำาสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการในคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อาศัยอำานาจตามความ

ในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 

ไทยโพสต ์• โปรดเกลา้ฯ นายทหารกลาง

ปี 238 ตำาแหน่ง “จอร์ช” มาจริง กลับ

วงัเดมิ จอ่ขึน้ ผบ.ทร. สง่ออก “บิก๊ป”ู เดก็ 

“ลือชัย” สลับไปนั่งรอง.เสธ.ทหาร “ทบ.” 

ไรแ้รงกระเพื่อม “บิก๊บี”้ ปรบัเลก็ ไมข่ยบั

รอง มทภ.1/ศรภ. ปรบัทพั ดนัคนในขึน้คมุ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจา

นุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้นายทหาร

รับราชการสนองพระเดชพระคุณ 

จำานวน 238 ตำาแหนง่ โดย พล.อ.ประยทุธ ์

จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ผูร้บัสนอง

พระบรมราชโองการ และเปน็ไปตามการ

เสนอของ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย 

ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในการ

โยกย้ายสลับตำาแหน่งโดยดึง “บิ๊กจอร์ช”  

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ (ตท.22) รอง                                                     

เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพ

ไทย มาดำารงในตำาแหนง่ ผช.ผบ.ทร. เพื่อ

จอ่ขึน้ ผบ.ทร. ตอ่จาก พล.ร.อ.สมประสงค ์

นลิสมยั เกษยีณอายรุาชการในเดอืน ก.ย. 

พร้อมส่งออก “บิ๊กปู” พล.ร.อ.สุทธินันท์ 

สมานรักษ์ (ตท.22) ผช.ผบ.ทร. ซึ่งถูก

มองว่าเป็นน้องรักของ พล.ร.อ.ลือชัย รุด

ดษิฐ ์อดตี ผบ.ทร. ไปเปน็รองเสธ.ทร.แทน 

ขณะที่  พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุ

เคราะห ์เจา้กรมขา่วทหารเรอื ไปเปน็เจา้

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, พล.ต.ไพโรจน์ 

เฟื่องจันทร์ เป็นเจ้ากรมข่าวทหาร

เรือ, พล.ร.ท.เกรียง ชุณหชาติ หัวหน้า

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำา รอง

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นเจ้ากรม

สรรพาวุธทหารเรือ, พล.ร.ต.สุรเชษฎ์ 

ถาวรขจรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 

เป็นรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 

ในส่วนกองทัพไทย มีการปรับ

ทัพในศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) 

ยกแผง ได้แก่ พล.ต.ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ 

เตรียมทหารรุ่น 24 รองศูนย์รักษา

ความปลอดภัย (รอง ผบ.ศรภ.) ขึ้น                           

เป็น ผบ.ศรภ. คุมงานด้านข่าวกรองรับ

การประชุมเอเปก 2022 ที่ ไทยเป็นเจ้า

ภาพและมีการประชุมย่อยตลอดปี โดย

มี พล.ต.จตุรพร สุนทรนนท์ เสนาธิการ 

ศรภ. เป็นรอง ผบ.ศรภ., พล.ต.บุญส่ง 

มหาวิเศษศิลป์ ผู้อำานวยการสำานักปฏิบัติ

การข่าว ศรภ. เป็น เสธ.ศรภ., พล.ต.ธีร

เดช กลัมพสุต ผู้อำานวยการสำานักรักษา

ความปลอดภัย ศรภ. เป็น ผู้อำานวยการ

สำานักปฏิบัติการข่าว ศรภ., พ.อ.วัชรพล 

พรหมเสนา เปน็ผูอ้ำานวยการสำานกัรกัษา

ความปลอดภัย ศรภ.

สำาหรับกองทัพบก มีการปรับ

ย้ายไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นตำาแหน่ง

นายพลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน 

ก.ย.นี้ให้ ได้ชั้นยศสูงขึ้น ส่วนตำาแหน่ง

รองแมท่พัภาคที ่1 ทีม่กีารจบัตามมองวา่

จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้น ปรากฏ

ว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้

บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ยังไม่มี

ใครขยับใครออกไป ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้ง 

พล.ต.นุกูล โล่ห์ประเสริฐ เป็นเจ้ากรม

กำาลังพลทหารบก แทนเจ้ากรมกำาลังพล

คนเกา่ทีเ่พิง่เสยีชวีติ นอกจากนัน้ ยงัมชีื่อ 

พล.ต.ดเิรก บงการ เปน็เจา้กรมขา่วทหาร

บก,  พล.ต.เทวมิตร พลภักดี เป็นเจ้ากรม

ส่งกำาลังบำารุงทหารบก, พล.ต.สรรเสริญ 

คล้ายแก้ว เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร

บก, พ.อ.เกรยีงศกัดิ ์ไขถ่าวร เปน็เจา้กรม

การเงินทหารบก, พ.อ.สัมพันธ์ ดำารงค์กุล 

เปน็เจา้กรมสวสัดกิารทหารบก, พล.ท.เอก

รัตน์ ช้างแก้ว รองเสนาธิการทหารบก 

เป็นที่ปรึกษากองทัพบก, พล.ต.วรวุฒิ 

วุฒิศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ

ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (รอง

ผบ.นปอ.) เป็น ผบ.นปอ., พ.อ.พิรุณ นย

โกวิทย์ เป็นเสนาธิการ นปอ.    

พล.ต.นฤทธิ์  ถาวรวงษ์ เป็น

รองแม่ทัพภาคที่ 3, พล.ต.ปราโมทย์ 

พรหมอินทร์  เป็ นรองแม่ทัพน้ อย

ที่  4, พล.ต.อภิชัย วิไลเนตร เป็น

เสนาธกิารกองทพันอ้ยที ่1, พล.ต.ศภุฤกษ ์

สถาพรผล เป็นผู้บัญชาการกองพลทหาร

ม้าที่ 1, พล.ต.ณพล วงศ์วัฒนะ เป็นรอง

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงคราม

พิเศษ, พ.อ.อิศรา ดำารงค์ศักดิ์ เป็น

เสนาธกิารหนว่ยบญัชาการสงครามพเิศษ 

ทางด้านกองทัพอากาศ พล.อ.ต. 

เฉลิม เกตุรุ่ง เป็นเจ้ากรมช่างอากาศ, 

พล.อ.ต.ไกรเลิศ เธียรนุกุล เป็นเจ้ากรม

แพทย์ทหารอากาศ, พล.อ.ต.ณรงค์

ศักดิ์  พิชิตชโลธร เป็นผู้บัญชาการ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยา                                                    

ธิราช. 

ศาลปค.สั่งงดบังคับคดีค่าโง่ โฮปเวลล์

โปรดเกล้าฯ238ตำาแหน่ง‘จอร์ช’ผช.ผบ.ทร.ยธ.เล่นใหญ่

ลกึหรอืกวา้งอยา่งไร ในเลอืดมสีาร

ตกค้างหรือไม่ รวมทั้งจะประสาน

ขอภาพถ่ายครั้งแรกจากสถาบัน

นิติเวชฯ โรงพยาบาลตำารวจ มา

เป็นข้อมูล

ด้านว่าที่ ร.ต.ธนกฤตกล่าว

ว่า ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้

ทำาหนังสือเชิญคณะกรรมการ

ตรวจพิสูจน์ โดยเป็นแพทย์นิติ

เวชจากหน่วยงานภายนอก 3 โรง

พยาบาล (รพ.) คือ รพ.รามาธิบดี, 

รพ.จุฬาลงกรณ์ และ รพ.ธรรม 

ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับผู้

แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

3 คน พร้อมแพทย์นิติเวชผู้ผ่า

พสิจูนค์รัง้แรกจากสถาบนันติเิวชฯ 

รพ.ตำารวจ เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

รวมทัง้แพทยห์ญงิคณุหญงิพรทพิย ์

โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ประสงค์ ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์

ด้วย แต่แพทย์หญิงคุณหญิง

พรทิพย์ ไม่สามารถผ่าพิสูจน์ ได้ 

เนื่องจากได้เกษียณราชการแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้อยู่ ใน

ขั้นตอนรอให้พนักงานสอบสวน

ในคดีส่งหนังสือชันสูตร ตาม

มาตรา 5 (1) มาให้ทางสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ 

นอกจากนี้ กระทรวงยุติ 

ธรรมยังมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรม                                        

การฯ จำานวน 15 คนให้ร่วม

พิจารณากับแพทย์นิติ เวชจาก 

3 โรงพยาบาล ก่อนที่จะมีการ

ผ่าชันสูตรซ้ำาในรอบที่ 2 ในวันที่ 

22 มี.ค. โดยคณะกรรมการฯ ดัง

กล่าวจะมีปลัดกระทรวงยุติธรรม 

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็น

ประธานกรรมการ และกรรมการ

ประกอบด้วย ผบ.ตร., อธิบดีกรม

วทิยาศาสตรก์ารแพทย,์ เลขาธกิาร

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม, เลขาธิการคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 

นายกแพทย์สภา และผู้บัญชาการ

สำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ 

รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 

8 คน และในวันเดียวกันเวลา 

14.00 น. ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะ

มีการพูดคุยกับคุณแม่ของแตงโม

ก่อนเพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ 

รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

“ยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรม

จะให้ความยุติธรรมและทำาทุก

อย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิด

ความขัดแย้ง โดยจะยึดมาตรฐาน

จากผลการผ่าชันสูตรศพของนิติ

เวชตำารวจเป็นหลัก หากพบว่า

มีการกระทำาความผิดใดๆ ทาง

กระทรวงยุติธรรมจะเชิญสื่อมา                                         

แถลงให้รับทราบทันที” ว่าที่ ร.ต. 

ธนกฤตระบุ

ในชว่งเยน็ วา่ที ่ร.ต.ธนกฤต

เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหาร

กระทรวงยุติธรรมช่วงเช้า นาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

ได้กำาชับให้ดำาเนินการเรื่องคดีของ

แตงโม ให้เร็ว จบให้ไว ดังนั้น

บอร์ดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จึงได้เรียกประชุมทันทีในช่วงบ่าย 

และได้มีมติเอกฉันท์ 15 เสียง ให้

ผ่าพิสูจน์ศพแตงโมอีกครั้ง โดย

จะผ่าเวลา 14.00 น. วันที่ 17 

ม.ีค. ทีส่ถาบนันติวิทิยาศาสตร ์โรง

พยาบาลธรรมศาสตร์ฯ รังสิต.

‘บิ๊กตู่’

ชว่งนีถ้า้เราทำาได้ไปจนถงึทีส่ดุแลว้

ของงบประมาณที่มีอยู่ อาจต้องมี

มาตรการอื่นเพิ่มเติมขึ้นมา ต้อง

ขอความรว่มมอืจากประชาชนดว้ย 

เพราะช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์

วิกฤต

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ใน

เรื่องการช่วยเหลือแรงงานซึ่งได้

รับผลกระทบ จะต้องพิจารณาลด

รายจ่ายของนายจ้างและลูกจ้าง 

ซึง่กำาลงัจะใหก้องทนุประกนัสงัคม

พิจารณาดำาเนินการการช่วยเหลือ

การขาดแรงงาน มกีารขึน้ทะเบยีน

แรงงานต่างด้าวเพิ่มเติม รวมถึง

ด้านการเกษตรทั้งในเรื่องของ

อาหารสตัว ์และปุย๋ วนันี้ ไดส้ัง่การ

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้

พิจารณาความช่วยเหลือเรื่องปุ๋ย

เคมีราคาแพง เพื่อเป็นการลด

ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 

“ในส่วนของกลุ่มเปราะ

บาง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เราก็ต้อง

พิจารณาที่จะช่วยเหลือผ่านบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐอย่างไร ขณะนี้

มีมาตรการเบื้องต้นที่อยู่ระหว่าง

การหารือ คือบรรเทาผลกระทบ

ราคาก๊าซหุงต้มแอลพีจีให้กับกลุ่ม

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การ

ช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มแอลพีจี

สำาหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การ

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า การช่วยเหลือ

เรื่องของราคาน้ำามนัเบนซนิในกลุม่

จักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงจะ

ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าเอ็นจีวีให้

ตรึงราคาในช่วงวิกฤตพลังงานไป

ก่อน เป็นสิ่งที่รัฐทำาได้ในเวลานี้” 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มาตรการ

ทั้งหมดจะต้องสรุปให้ ได้เมื่อไหร่ 

นายกฯ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้

เขาก็หารือกันอยู่ นำาทุกๆ เรื่องเข้า

มาสู่การพิจารณาและกลับไปให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา

อีกครั้ง และเมื่อเรียบร้อยจะนำา

เขา้หารอืในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ี

(ครม.) เพราะมาตรการตา่งๆ ครม.

ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพราะการ

อนุมัติสิ่งต่างๆ จะมีเรื่องของงบ

ประมาณด้วย สิ่งสำาคัญที่สุดคือ

การปรับวิธีการต่างๆ ต้องมาดูว่า

จะตอ้งปรบัเปลีย่นอะไรบา้งหรอืไม ่

เมื่อถามว่า ราคาน้ำามัน

ดีเซลรัฐบาลจะสามารถตรึงได้ใน

ระยะเวลากี่เดือน พล.อ.ประยุทธ์


